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1 ወደፊት

 ይህ መጽሐፍ ከሰሃራ በታች ላሉ አፍሪካውያን የሚስዮናውያን መሳሪያ ሆኖ የተጻፈ ሲሆን ትምህርቶቹም በድምጽ 

ቅርጸት በመካከላቸው ልዩ ውጤታማነት ተረጋግጧል።  ሰዎች በሌሎች ላይ መራራ ፍርድ መፍረድ የሁላችንም 

የተለመደ ችግር መሆኑን እንዲገነዘቡ ለመርዳት የልብ ቁስሎችን መፈወስን እና በሕይወታችን ውስጥ የሚያስከትለው
መዘዝም እንዲሁ ነው።  እንዲሁም ቁርዓን የኃጢአትን ጽንሰ ሐሳብ ስለማይገልጽ፣ስለዚህም ስለ እግዚአብሔር ይቅር 

ባይነት ወይም ከዚህ ቀደም የጎዱንን ሰዎች ይቅር እንደምንል የሙስሊሞችን ትኩረት ለመሳብ ጥሩ መንገድ 

ይመስላል።

 የሰማዩ አባታችንን በትህትና ስንፈልግ ፤የኃጢያት ምንነት በእግዚአብሔር በግ ደም እንዴት ማሸነፍ እንደምንችል 

ስለሚያሳይ ጉዳዩ ለሁላችንም ሰዎች ወሳኝ ነው።

 በመጀመሪያ ግን፣ የሰማዩ አባታችንን እና ኢየሱስ ክርስቶስን በእግዚአብሔር በመንፈሱ በኩል በማርያም በኢየሱስ 

እናት የተወለደ አንድያ ልጅ እውቅና መስጠት እና ማመስገን እፈልጋለሁ ። ስዎችና እግዚአብሔር ከተጣሉ በኋላ 

ኢየሱስ ለአባቱ ባይታዘዝ፣ ኃጢአት የሌለበት ሰው፣ ፍጹም ነቀፋ የሌለበት የእግዚአብሔር“  በግ” የወንጀለኛን 

በመስቀል ላይ ሆኖ በሰዎች የተጠላ ሆኖ እና አባቱም ኢየሱስ ክርስቶስ በዚያ መስቀል ላይ የተሸከመውን 

ሀጢያታችንን ሁሉ ማየት ባለመቻሉ ከእርሱ እስኪዞርበት ድረስ የከፈለውን አስከፊ ዋጋ የሚከፍል ባይሆን፤ ከሰማዩ 

አባታችን ጋር ምንም አይነት የጠበቀ ግንኙነት ውስጥ መግባት ስለሌለ ይህን መጽሐፍ መጻፍ አያስፈልገኝም።

 መጽሐፉ በመጀመሪያ የተጻፈው ስለ እግዚአብሔር የበለጠ ለመማር አይደለም፣ ነገር ግን እርሱን ሁሉን ቻይ 

ፈጣሪያችን እና አባታችንን በሙሉ ልባችን በትጋት በመፈለግ እሱን የበለጠ ለማወቅ“ ” ነው።  አላማችን 

ከእግዚአብሔር ዘንድ የምንፈልገውን እንዴት ማግኘት እንደምንችል ለማሳየት ሳይሆን እግዚአብሔር ለምን 

እንደፈጠረን እና ከእኛ ሊቀበል የሚፈልገውን ማሰላሰል ነው፤ ብዙ ደስታን፣ ብርታትን እና  የሚገባውን ክብርን 

የሚሰጠውን ቅን እና ያልተከፋፈለ ፍቅራችንን ነው። 

 ይህ መጽሐፍ እኛ እንደ ትናንሽ ልጆች አባታችን ያ እንዲሆን እንዴት መርዳት እንደምንችል፣ ይህን ፍቅር በመስጠት 

የበለጠ ደስተኛ እና ጠንካራ ማድረግ የምንችልበትን አንዱን መንገድ ያሳያል።  በእሱ አማካኝነት እርሱ ቅዱስ እንደሆነ 
በይበልጥ ቅዱሳን ስንሆን እርሱን በቅርበት እናውቀው ይሆናል።  ጳውሎስ በገላትያ ሰዎች ላይ ክርስቶስ“  በእናንተ 

እስኪሣል ድረስ” ሲል ጻፈው።  አዳም ሙሉ በሙሉ የእግዚአብሔር መልክ ነበረው ነገር ግን የአባቱን ታዛዥነት በጣሰ 

ጊዜ ጠፍቶ ነበር፤ በዚህም ምክንያት እኛም አሁን በጣም ይጎድለናል።  አምላካችን ዞር ብለን ያንን የተሃድሶ ሂደት 

በሙሉ ልባችን በመፈለግ እንድንጀምር ይጓጓል፤  ለአባቱ ፈቃድ በመታዘዝም በመስቀል ላይ ሞቶልናል።

 መጽሐፉ የቀድሞ ጠላቶቻችንን በእኛ ላይ ያደረጉትን ይቅር በመባባል ወደ እግዚአብሔር የመቅረብ ዘዴን ይዟል።  

በመርህ ደረጃ እግዚአብሔር ያረጁ ቁስሎችን ወደ ትውስታችን እንዲመልስልን ያስፈልጋል፣ ይህም የሆነው ነገር 



የተጎዳውን እንደገና እንድንኖር ያደርገናል፣ እና ያ በጣም ከባድ ሊሆን ይችላል።  ሆኖም ግን የተለያየን የአጋንንት 

ክፍሎች በሰዎች ላይ በመራራ ፍርድ በመፍረዳችን እግዚአብሔርን ይቅርታ ጠይቀን፣ በዳዮቻችንን ይቅር ብለን፣ እና 

እነርሱ ደግሞ በደል ሰለባዎች እንደነበሩ መውደድ እንድንጀምር እንዲረዳን እግዚአብሔርን መለመን።  በጣም 

በሚያሳምሙ ትዝታዎች ውስጥ ማለፍ በጠንካራ ስሜታዊ ድጋፍ፣ በተለይም ከተመሳሳይ ጾታ ጓደኛ ወይም በዚህ 

ሂደት ሰዎችን የመርዳት ልምድ ካለው ክርስቲያን ሰራተኛ ጋር በተሻለ ሁኔታ ሊከናወን ይችላል።

 በአፍሪካ በቆየሁባቸው አመታት የዛሬው ከሰሃራ በታች ያሉ የገጠር ህዝቦች የባህል እና የመንፈሳዊ እድገት ደረጃ እንደ
ብሉይ ኪዳን እስራኤል በሚያስደንቅ ሁኔታ ለመጀመሪያ ጊዜ በሚያስገርም ሁኔታ አስተውያለሁ።  ከአፍሪካውያን ጋር
ያለኝ ግንኙነት የእግዚአብሔርን ቃል የበለጠ እንድረዳ ረድቶኛል፣ ነገር ግን የበለጠ ልጅ እንድሆን፣ የእምነትን ቀላል 

እንድሆን ረድቶኛል፣ ይህም ሁሉን ቻይ ከሆነው አባታችን ጋር ስንኖር ተገቢ ነው።  በአፍሪካ የሚኖሩ ብዙ 

ምዕራባውያን ክርስቲያኖችም ይህንኑ ጥቅም ይመሰክራሉ።

 በዚያን ጊዜ የእስራኤል ሕዝብ፣ እንዲሁም አንዳንድ ክርስቲያኖች፣ አሁንም ወደ እግዚአብሔር በጣም መቅረብ 

እስከቻሉ ድረስ አምላካቸውን እንዲያምኑ፣ እንዲከተሉ፣ እንዲሰሙ እና እንዲለማመዱ፣ ቃሉን ለእኛ በትክክል 

እንዲመዘግብ ሊጠቀምባቸው ይችላል።  አሁንም እርሱ መሆኑን በልባቸው ሊያውቁት ይችሉ ነበር፣ ለሚሹትም“  ዋጋ 

የሚሰጥ ነው ፣”  ነገር ግን አምላካችን እንደ“  ሙሴ በምድር ላይ ወርዶ  በፊታችን ቀርቦ በአስቸኳይ መፈራትና 

መመለክ ያስፈልገዋል።  በደለኛውን ከቶ አያነጻም፥ የአባቶችንም ኃጢአት በልጆችና በልጆች ልጆች ላይ እስከ 

ሦስተኛውና እስከ አራተኛው ትውልድ ድረስ ይወስዳል? ነገር ግን እርሱ እግዚአብሔር“  አምላክ መሐሪና ይቅር ባይ፣ 
ትዕግሥተኛ፣ ቸርነትና እውነት የበዛ፣ ለሺህዎች ምሕረትን የሚያደርግ፣ ዓመፅን፣ መተላለፍንና ኃጢአትን ይቅር 

የሚል፣” ስለሆነ ከእርሱ ጋር መጠጊያ እንደሚፈልጉ ያውቁ ነበር።  ( ዘጸአት 34: 6-8 ) ስለዚህ ከሰሃራ በታች ያሉ 

አፍሪካውያን ስለ አምላካቸውና ስለ አባታቸው ከተማሩ እንደ ልጅ መሰል እምነት ያላቸው ወደ እሱ መቅረብ 

ይችላሉ።  ከሰሃራ በስተደቡብ ያሉ ሙስሊም ህዝቦችም እንደ ብሉይ ኪዳን ዘመን ድህነት የበዛባቸው ህዝቦች እንኳን 

አምላካቸውን ፈርተው ተንበርክከው በግንባራቸው መሬት ላይ በጥልቅ አክብሮት ማምለክ እንዳለባቸው ያውቃሉ።  

እርሱን የበለጠ ለማወቅ ይፈልጋሉ።  እነዚህ ድሆች እንደ ጥንት እስራኤላውያን ናቸው።  ኢየሱስ እንዳስተማረው 

የእግዚአብሔር መንግሥት በመንፈስ ድሆች ለሆኑት (ማቴዎስ 5: 3) የሆነው ለምን እንደሆነ አሁን በግልጽ ይገባኛል።  

በአካል ሳስተምራቸው ወይም በኦዲዮ የመጽሐፍ ቅዱስ አስተማሪ ትምህርቶች፣ በኤርምያስ 29፡11 ላይ በቃሉ ቃል 

እንደ ገባ እግዚአብሔር በሚያስደንቅ መንገድ ራሱን ይገልጥ ዘንድ ለሚያስፈራው አምላካቸው ሕፃናት በሚችሉት 

መጠን በሙሉ ልባቸው ምላሽ ይሰጣሉ።  -13:- “… ለእናንተ የማስባትን አሳብ እኔ አውቃለሁ፤ ፍጻሜና ተስፋ 

እሰጣችሁ ዘንድ የሰላም አሳብ ነው እንጂ የክፉ ነገር አይደለም። እናንተም ትጠሩኛላችሁ፥ ሄዳችሁም ወደ እኔ 

ትጸልያላችሁ፥ እኔም እሰማችኋለሁ። እናንተ ትሹኛላችሁ፥ በፍጹም ልባችሁም ከሻችሁኝ ታገኙኛላችሁ።"

 ከእነዚህ በመንፈሳዊ በጣም ብርቱ ከሆኑ አፍሪካውያን ጋር ስገናኝ፣ እኔ ራሴ ከሰማዩ አባቴ ጋር ጥልቅ ቅርርብ 

ለመፍጠር መጣሁ፣ እና ውድ አንባቢያን ይህን በደስታ አካፍላችኋለሁ።

 ኬስ ሆክ

 11 ማርች 2019



2 መግቢያ

 ኬስ ሆክ በ 1940 ዎቹ የመጀመሪያ አጋማሽ ላይ በጦርነት በተናጠ የናዚ ወረራ በኔዘርላንድ ውስጥ አደገ።  ጦርነቱ 

ወደ ሆላንድ በመጣ ጊዜ ሁለት ዓመት ሊሞላው ነበር።  ወላጆቹ አምላካቸውን ለማገልገል ታማኝ ልብ ያላቸው የደች 

ተሐድሶ ሰዎች ነበሩ፤  እና በዚያ ጦርነት ወቅት በኔዘርላንድ ውስጥ በድብቅ እንቅስቃሴ በማድረግ የገባውን ቃል ኪዳን
ጠብቆ አሳይቷል። በናዚ አገዛዝ በአይሁድ ህዝብ ላይ የሚደርሰውን አስከፊ የዘር መድልዎም ተዋግቷል ።  የኬስ 

ወላጆች:-

  የአይሁድሕዝብን ደብቀዋል  

  የአውሮፕላኖች አባላትን ደብቀዋል ፣   

  እነዚያን ሰዎች ወደ ቤልጂየም በድብቅ ወደ ነፃነት ልከዋል፤       

  በጀርመን የጦር -ማሽን ፋብሪካዎችውስጥ እንዲሰሩ የሚፈለጉትን እንዲደብቁ ረድተዋል      

  ለተደበቁት ሰዎችምግብ ለመግዛት በየከተማው የምግብ ቴምብሮችን አቅርበዋል።       

 ሆኖም ወላጆቼ በመካከላቸው ግጭት በፈጠሩ ልቦች በጣም ቆስለዋል፣ በዚህም በልጆቻቸው ልብ ላይ ብዙ ጉዳት 

አድርሰዋል።

  ኬስ በህይወቱ የመጀመሪያ አመት አብዛኛው ቀን ለብቻው በአንድ ፎቅ ላይ ተኝቷል።          

  ልጆቹ ወደመኝታ ቤታቸውመሄድይፈሩ ነበር፤መኝታ ቤታቸውውስጥ አጋንንት አድፍጠው           

የሚጠብቋቸውይመስላቸዋል። 

  ኬስ አጋንንት አያገኙኝምብሎ በተስፋጭንቅላቱን ከብርድ ልብሱ በታች እንዳስቀመጠው ያስታውሳል።          

  በሌሊትሁል ጊዜ በህልሙሲሰቃይ እንደነበር ያስታውሳል።      

 በአስራ ሰባት አመቱ ኢየሱስ ክርስቶስን ጌታ አደረገው ፣ ሁል ጊዜም እሱን ለመታዘዝ ቃል ገብቷል ፣ እናም ልቡ 

ለተወሰኑ ዓመታት ሰላም ሆነ ፣ ነገር ግን ከጊዜ ወደ መረበሽ ተመለሰ።

 በሜካኒካል ኢንጂነሪንግ ኪስ ትምህርቱን ካጠናቀቀ በኋላ በሮያል ደች አየር ሀይል ውስጥ ለሁለት አመታት 

በፕሮፌሽናል መሀንዲስነት አገልግሏል ከዚያም ለስድስት አመታት በዋነኛ የኢንዱስትሪ ማቀዝቀዣ ማምረቻ እና 

ኮንትራት ድርጅት ውስጥ ሰርቷል።  እ.ኤ.አ. በ 1969 ከባለቤቱ እና ከአራት ትንንሽ ልጆቹ ጋር በአሜሪካ የንግድ ልምድ 

ለተወሰኑ ዓመታት ወደ ዩኤስኤ ተዛወረ ፣ ግን ቤተሰቦቹ በዋሽንግተን ግዛት ውስጥ ኬስ የራሱን የንግድ ማቀዝቀዣ 

እና የአየር ማቀዝቀዣ ኮንትራት ንግድ ለ 32 ዓመታት ሲመራ ቆይቷል።  ሆኖም ኢየሱስ ክርስቶስን ቢወድም ልቡ 

እያደገ ሲሄድ ብዙ ችግር መፍጠር ጀመረ እና በኢንዱስትሪው ውስጥ "ያ እብድ ሆላንዳዊ" በመባል ይታወቅ ነበር።

 የሚወዳት ሚስቱ በስልሳ አመቷ በከባድ የአንጎል ነቀርሳ ከሞተች በኋላ፣ እሱን በማያውቁት ሰዎች አማካኝነት 

በስምንት ትንቢታዊ ቃላት አስደናቂ ጥሪ ተቀበለ።  የራሳቸው አባት ለሌላቸው ብዙ ወጣቶች አባት እንደሚሆን፤ ነገር 

ግን በመጀመሪያ የባህሪ ለውጥ ማድረግ እንዳለበት ነበር ።



 ኬስ በሕይወቱ ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ ራሱን መመልከት እንዲጀምር እና እርዳታ ለማግኘት አምላክን እንዲጠይቅ 

አስገደደው አንዳንድ ዓመታት ከባድ በራስ ላይ ሚከሰቱ ችግሮችን አሳልፈዋል እና በመጨረሻም አባቱ ልቡን መለወጥ
ጀመረ፤ አምላካችን የዋህ አምላክ ነው ፤ እኛ እስካልጠየቅነው  በቀር እና ድረስ ያን ፈጽሞ የማያደርግ ነው።

 አሁን፣ ከብዙ ዓመታት በኋላ፣ እነዚህ ትንቢታዊ ቃላት በሚያስደንቅ መንገድ እና በዝርዝር ተፈጽመዋል። 

በመጀመሪያ ኪስ በየቀኑ በዋሽንግተን ግዛት እስር ቤት ውስጥ ከሌሎች የሙሉ ወንጌል ነጋዴዎች አለም አቀፍ ህብረት 

(ሙወነአአህ) ”ሙሉ ወንጌል” አባላት ጋር በመሆን ለሦስት ዓመታት በእስር ቤት ውስጥ በየቀኑ እየሰበከ 

ወደሚኖርበት ትንሿ ሰቡባዊ አፍሪካ የስዋዚላንድ ግዛት ወደሚገኝ ምስኪን የሩቅ ገጠር ማህበረሰብ እየሰበከ ሄደ። 

በሕዝብ መካከል ወንጌልን መስበክ፣ የቤተ ክርስቲያንን ኅብረት መገንባት፣ እስር ቤቶችን መጎብኘት እና ስለ አፍሪካ 

ባህል የዓለም አተያይ መማር።  አንዴ በአፍሪካውያን ዘንድ ምቾት ተሰምቶት ትኩረቱ ወደ እስር ቤት አገልግሎት 

ተመለሰ፣ አሁን ግን አፍሪካ ውስጥ፣ እና የአባትነት እስር ቤት ሚኒስትሪ ህብረት ተጀመረ።

 እ.ኤ.አ. በ 2012 በፀሐይ ኃይል ለሚሠራ ፕሮግራም የድምፅ ማጫወቻ የኦዲዮ መጽሐፍ ቅዱስ ትምህርቶችን 

አዘጋጅቷል ።  ኦዲዮ የመጽሐፍ ቅዱስ አስተማሪ (በአጭሩ ኤቢቲ) ብሎ ሰየመው፣ በእንግሊዝኛ ትምህርት እና 

መጽሐፍ ቅዱሶች እንዲሁም በሲዋቲ ቋንቋ ለስዋዚላንድ እና በደቡብ አፍሪካ ዋና ዋና አካባቢዎች ናቸው።  ስለዚህ 

እስረኞች በምሽት ከታሰሩ በኋላ በቡድን ሆነው የአምላክን ቃል መስማት ይችላሉ።  ከ 2013 ጀምሮ ኬስ ከዚህ 

ፕሮግራም ጋር ወደ ማላዊ፣ ዛምቢያ፣ ሞዛምቢክ እና ታንዛኒያ ተዛውሯል፣ በጊዜው ቺቼዋ፣ ቺቤምባ፣ ቺያኦ፣ 
ፖርቱጋልኛ፣ ስዋሂሊ እና ማሳይ ቋንቋ ፕሮግራሞችን በመጨመር እና ተወላጅ የሆኑ ሚሲዮኖችን በመጠቀም በእስር 

ቤቶች እና በሩቅ ገጠራማ የመንደር ማህበረሰብ አካባቢዎች ያሰራጫሉ።  ብዙ ሰዎች ማንበብ የማይችሉባቸው 

ቋነቋዎች ስላሉ በዚህ ጽሑፍ ላይ ሌሎች የቋንቋ ፕሮግራሞች እየተጨመሩ ነው።

 እ.ኤ.አ. በ 2015 በ 337 ወንዶች እና ሴቶች መካከል በዛምቢያ "የሞት ፍርድ" እስር ቤት ውስጥ በእንዲህ ዓይነቱ 

መነቃቃት የዛምቢያ ፕሬዝዳንት ሁሉንም የሞት ቅጣቶች ወደ 25 ዓመታት በመቀነስ እና  48 ወንዶች እና ሴቶች 

ወዲያውኑ ተፈተዋል።  አንድ ረዳት ኮሚሽነር የእነዚህ“  (ኤቢቲ) መግብሮች ይዘት እስር ቤቶቻችንን ይገለብጣል” 
ብለዋል።  በእስር ቤቶች ውስጥ እንደዚህ ባሉ ብዙ መነቃቃቶች ምክንያት አገልግሎቱ ወደ ማንበብ የማይችሉ  ራቅ 

ያሉ የገጠር መንደሮች ብዙ ሰዎችን ሰጥቶናል። ወግ አጥባቂ ግምቶች እንደሚያሳዩት በ 2018 መጨረሻ ከሩብ 

ሚሊዮን የሚበልጡ የገጠር እና በአብዛኛው የቃል ሰዎች ከ 10 እስከ 30 ሰዎች በቡድን ሆነው ሲያዳምጡ ወደ ጌታና 

ሰማያዊ አባታቸው መቅረብ ችለዋል።

 የኦዲዮ የመጽሐፍ ቅዱስ አስተማሪ (ኤቢቲ) ተጽእኖ የሚገልጹ ሁሉም ሪፖርቶች እንደሚያመለክቱት የልብ“  ቁስሎችን
መፈወስ” በሚለው ትምህርት ምክንያት ሰዎች ወደ ሰማያዊ አባታቸው እየተጠጉ ነው።  ሰዎች ከድህነት አመታት፣ 
እንግልት እና ሁሉንም አይነት ውድቀቶች፣ እውነተኛም ሆነ ግንዛቤዎች በልባቸው ውስጥ ምን ያህል ምሬት እንዳለ 

ሲገነዘቡ እና በትምህርቶቹ ውስጥ የተሰጡትን የጸሎት መመሪያዎች ሲከተሉ፣ ኢየሱስ ሕያው እንደሆነ እና እውነተኛ 

አዳኛቸው እና ንጉሣቸው መሆኑን የሚያውቁ በእነሱ በልባቸው ውስጥ እንዲህ ያለ ጠንካራ የሰላም መለቀቅ ያገኛሉ። 

በህዝበ ሙስሊሙ ላይ ያለው ተፅእኖም አስደናቂ ነው።  ቁርዓን ስለ ኃጢአት አያስተምርም ፣ እና ይቅርታ ብዙም 

የማይታከም ርዕሰ ጉዳይ ነው ፣ ግን እነዚህ ሰዎች አሁን በቀደሙት ዘመናቸው ለጎዱአቸው ሰዎች ምሬት ይቅር 



እንዲላቸው ወደ እግዚአብሔር ሲጸልዩ ፣ ይህ እውነት መሆኑን ስለሚያውቁ ሰላም ይሰማቸዋል ። ይህ ደግሞ 

እውነተኛ አስተማሪ አምላክ ነው።  ኢየሱስ ቀንበሬ“  ጥሩ ይሆናል ሸክሜም ቀሊል ነው” (ማቴዎስ 11፡30) የሚለውን 

የኢየሱስን ቃል አጣጥመዋል።  መሪዎቻቸው ኢየሱስን እንደ አዳኛቸው ለመቀበል ጥቂት ሳምንታትን ብቻ ነው 

የሚፈጁት ነገር ግን አብዛኛዎቹ ለደህንነት እና ለምስክርነት በመስጊድ ማህበረሰባቸው ውስጥ መቆየት ይወዳሉ ነገር 

ግን በተቻለ መጠን ልጆቻቸውን በብዛት ወደ ክርስቲያን ትምህርት ቤቶች ይልካሉ።  በአንዳንድ መስጊዶች ኤቢቲ 

ለሰንበታቸው ስብከት ለማቅረብ በፒኤ ስርዓታቸው ላይ ተጭኗል።

 በሉሳካ፣ ዛምቢያ፣ እግዚአብሔር ብዙ ሰሚ ቡድኖችን ለማፍራት የመጀመሪያው ኤቢቲ ለሁለት ኢማሞች ከተሰጠ 

20 ወራትን ብቻ የፈጀ ሲሆን በአሁኑ ጊዜ ጥር 2019 ከ 17,000 በላይ ሰዎች ይሳትፋሉ።

 ከሉሳካ ህዳር 23, 2018 ከአካባቢያችን የሉሳካ ሚስዮናዊ የሚከተለውን አስደናቂ ሪፖርት ደረሰን:- “ዛሬ በማኬኒ 

ከተማ የኤቢቲዎች አገልግሎትን ተከታትያለሁ።  አብሬያቸው የምሰራቸው መሪዎች ባለፉት ሁለት ሳምንታት ውስጥ 

6 ተጨማሪ ቡድኖችን እንዳቋቋሙ ተረድቻለሁ፣ እና እግዚአብሔር በሚያደርገው ነገር በጣም ተደስተው፣ ወደ 

ክርስትና እንዲገቡ ማሳመን ቀላል እንዳልሆነ ነገሩኝ፣ ነገር ግን ሁኔታው  ይህን ሊያደርግ የሚችለው እግዚአብሔር ብቻ
ነው።

 የሚከተለው ዘገባ ከጃንዋሪ 19፣ 2019 ኪስ ይህንን መጽሐፍ በሚጽፍበት ጊዜ ነው፡- “ከዓመታት በፊት ይቅር 

ላለማለት ቃል ገብቶ ስለነበረ አንድ አስደናቂ ምሳሌ ስለሚሆን ሙስሊም ሰው ይቅር ለማለት ስለቻለ ሰው አሁን 

ለመስማት ችያለሁ፣ ነገር ግን ስለ የተጎዱ የልብ መልእክቶችን አዳመጠ።  ይሄንኑ መልእክት እየተጠቀመ አሁን 

እየሰበከ እንደሆነ ተነግሮኛል።  ሰዎች እንዲህ ዓይነት ፈውስ በማግኘታቸው በጣም ደስተኛ ነኝ።"

 የአፍሪካ ሰዎች አባት እግዚአብሔር ወደ እርሱ እንድንቀርብ እንደሚፈልግ የተረዱ ዝምድና ያላቸው ሰዎች ናቸው፣ 
እና ሁሉም ነገር የሚቻለው ከእርሱ ጋር ባለው ቅርበት ነው።  እግዚአብሔር ለሰዎች በምጸልይበት ጊዜ ተአምራትን 

ሲያደርግ ብዙ ጊዜ አጋጥሞኛል፣ አሁን ግን እምነቴ ተአምራት እንዲፈጸም ምንም አስፈላጊ እንዳልሆነ ተረድቻለሁ።  

እግዚአብሔር በእምነታቸው ላይ ይንቀሳቀሳል።

 ኬስ በአሁኑ ጊዜ በአባቱ ላይ የበለጠ መተማመንን አዳብሯል፣ነገር ግን በህይወቱ ብዙ ስቃይ እና የልቡን ፈውስ ማለፍ
ነበረበት።  የሚፈልገውን ለማድረግ ከእግዚአብሄር ፊት ላለመቅደም ይለማመዳል፣ነገር ግን ሁልጊዜ አባቱ መንገዱን 

እስኪከፍት ድረስ ይጠብቃል።  ኬስ እንዲህ ብሏል:- “ወደ ፊት ብሄድና ባደርገው በሞኝነት አምላኬን እየመራሁ ነው። 

እሱ የት መሄድ እንዳለበት እና ምን ማድረግ እንዳለበት በተሻለ ሁኔታ የሚያውቅ ጥሩ እረኛ ነው፣ ስለዚህ እሱን 

መከተል ተምሬያለሁ።

 አሁን በሕይወቴ ውስጥ አባቴ ስላደረጋቸው ተአምራዊ ድርጊቶች መጽሐፍ መጻፍ እችላለሁ።  ጥቂቶቹን 

እሰይማለሁ፡-



  እ.ኤ.አ. በ 2002 እግዚአብሔር በዚያውምሽት ዶክተሮች የህይወት ድጋፍማሽኑን ለመዝጋት ፊርማ         

ሲጠብቁ የእስረኛውን አጎት በሰባት ሳምንታትጭንቅላትውስጥ ከሞተ ኮማ እንዲወጣ አስገድዶኝ ነበር።             

በዚያውሌሊት ከእንቅልፉ ነቃ እና ከሶስት ወር በኋላ ከመልሶማቋቋምወጣ።          

  እ.ኤ.አ. በ 2009 የእግዚአብሔርመላእክቶችመኪናችንን በሦስትሜትር ርዝመት ባለውመታጠቢያ ላይ         

አነሱት ፣ በግንባታ ላይ ባለው አውራ ጎዳና ላይ ባለው እርጥብ የሸክላማለፊያውስጥ፤መኪናው ገና               

በመንቀሳቀስ ላይ እያለ በቀስታ በሌላ በኩል ተቀምጧል። ይገድለን ነበር፣ እና የአብን አገልግሎት በእኛ              

በመጠቀም ለታራሚዎች የሚሰጠው አገልግሎት ያበቃል።    

  እ.ኤ.አ. በ 2015 ነጭ የዓይን ኳስ ላለውሙሉ በሙሉ ዓይነ ስውር እስረኛ ጸለይኩ፤ ከግማሽ ዓመት በኋላ             

ሲመለስ እግዚአብሔርን ለማመስገን ወደ እኔመጣ     ;  ሀያ ሀያ ራዕይ ነበረው። በዚያ የሞት ፍርድ በእስረኞች         

መካከል ትልቅመነቃቃት ተፈጠረ።   

  እ.ኤ.አ. በ 2015 በእስረኞችውስጥ ትንሽ እርዳታ ለሚደረግለት ክራንች ለያዘ አካል ጉዳተኛ እስረኛ በጣም           

ጸለይኩ እና በማግሥቱም ፈጽሞ ዳነ።    

  እ.ኤ.አ. በ 2017 እና 2018 በመኪና ስጓዝ በሞዛምቢክ እናማላዊ በሙስና ፖሊሶች ከተደራጁ ዘረፋ እና          

ግድያ ወጥመዶች ለሶስት ጊዜ አምልጫለሁ።    

 የኢየሱስ እቅድ እስካሁን አልተለወጠም፤ ለጠፉት የቃሉን ስብከት ምልክቶች ይከተላሉ።  ተአምራቱ የጠፉት 

እንዲያምኑ እንጂ ለእኔ አይደሉም።

 ከላይ ያሉትን ምስክርነቶች የጻፍኩት ፈውስ መፈለግ ምን ያህል ትልቅ ዋጋ እንዳለው ለማሳየት ነው።  አባት 

እግዚአብሔር እሱን እንዳገለግል እስኪጠራኝ ድረስ፤ ህይወቴን መቋቋም የማልችል እስክሆን ድረስ ነበርኩ ፤ እኔ 

እንዳደረኩት ለማድረግ አትጠብቁ።

 ከአፍሪካ እና አሜሪካውያን ወዳጆች በቀረበ ተደጋጋሚ ጥያቄዎች ምክንያት እና ትምህርቶቹ ከፍተኛ ተፅእኖ ያላቸው 

ስለሆኑ የልብ“  ቁስሎችን መፈወስ” አሁን ለመጀመሪያ ጊዜ በጽሁፍ ታትመዋል።

 እባካችሁ ይህን መጽሐፍ ስታነቡ ልባችሁን እልከኛ አታድርጉ፣ ይህ ጸሐፊ የሚናገረውን ለማወቅ ብቻ ነው።  ነገር ግን 

ወደ እግዚአብሔር ለመቅረብ ጠላቶችን ይቅር ማለት በጣም አስፈላጊ ስለሆነ እባኮትን በለሰለሰ ልብ ያዳምጡ።  

ኢየሱስ ዋጋ ስለከፈለ ለእግዚአብሔር ጥሩ እንደሆንን የምናስብ ከሆነ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ለእኛ ያደረገልንን ነገር በቁም 

ነገር አናደንቅም እና መዳናችንን ሊያሳጣን ይችላል።  መዳን የሚሆነው ለሠራነው አዲስ ኃጢአት ከልብ ስንጸጸት እና 

አምላካችን ቅዱስ እንደሆነ የበለጠ ቅዱስ ለመሆን ስንፈልግ ነው።  2 ኛ ተሰሎንቄ 2፡13 በግልጽ እንዲህ ይላል፡- 
“እግዚአብሔር በመንፈስና በእውነት በማመን በቅድስና (በቅድስና ሂደት) ትድኑ ዘንድ ከመጀመሪያ መርጦአችኋል።



3 የእኔ ጥሪ

 አስፈላጊ ቅድመ ሁኔታ፡-

 በውስጤ የእግዚአብሔርን ትኩረት፣ምህረት እና ጸጋ የሚገባው መልካም ነገር የለም።  አባታችንን አምላካችንን 

በቅንነት እንዳልፈለግሁ ሳውቅ እንደማንኛውም ሰው ነኝ፣ እና ከንጉሥ ዳዊት ጋር እንዲህ እላለሁ፡- “ ታስበው ዘንድ 

ሰው ምንድር ነው? ወይስ ትጎበኘው ዘንድ የሰው ልጅ ምንድር ነው? ”  ታዲያ እኔ አሁን የሰማዩን አባቴን ወደድኩ እና 

ስሙ በምድር ሁሉ ሲከበር ማየት የምፈልገው እንዴት ነው?  እና ለምን አሁን በመጨረሻ በአፍሪካ በሚስዮን ስራ 

ማገለግለው?  በፍጹም ልቤ እርሱን አልፈለግኩትም፣ ነገር ግን እግዚአብሔር ለእርሱ እንድሠራ አደረገኝ።  ዛሬ ከልቤ 

መናገር የምችለው በህይወቴ በሙሉ በክብሩ እሱን ለማግኘት የበለጠ አልጣርኩም ነበር ፤ በህይወቴ ሁሉ ሞኝ ነበርኩ
ማለት እችላለሁ።  እና ዛሬም ቢሆን እርሱን እንደ ተራ ነገር የሚቆጥሩት ብዙ ነገሮች በውስጤ አሉ።  እንደ ንጉሥ 

ዳዊት በመዝሙረ ዳዊት 8፡5 በመጨረሻ ከኤሎሂም“  (ከአምላካችን ስም) በታች ትንሽ እንዳስቀመጠን፣ የክብርና 

የምስጋና ዘውድ እንዳደረግኸን” በመጨረሻ በልቤ አይቻለሁ።  ነገር ግን የእግዚአብሔር ቃል እርሱን ስለ መፍራት 

ብዙ ጊዜ የሚናገረው ለምን እንደሆነ ለመረዳት አሁን እጀምራለሁ፡ ለምሳሌ፡-

 "የጥበብ መጀመሪያ እግዚአብሔርን መፍራት ነው"

 "እግዚአብሔርን መፍራት ንጹህ ነው"

 "እግዚአብሔርን መፍራት ኃይሌ ነው"

 "እግዚአብሔርን መፍራት ጠንካራ መታመን ነው፥ ልጆቹም መጠጊያ ይሆናሉ።

 እርሱ አባቴ እንደሆነ እና በመንፈሱም አባ“ ” ብዬ ልጠራው እንደምችል ሁልጊዜ ይሰማኝ ነበር፣ ይህ ቃል ለጳውሎስ 

አባ ፣“ ”  ፓፓ ፣“ ”  ባባ“ ” ማለት ነው።  ከፍርሃት ይልቅ ከአባታችን ከእግዚአብሔር ጋር መቀራረብን ያመለክታል።  ነገር 

ግን ትንሽ ልጅ ሳለሁ አንድ ስህተት እንደሠራሁ ሳውቅ ወላጆቼንም መፍራት ነበረብኝ።  እኛ ባለሁለት አስተሳሰብ 

ያለን በጣም ችግረኛ ሰዎች ነን።  አዎን፣ በውስጣችን ባለው ሰው ውስጥ ያለማቋረጥ በመንፈሳዊ ጦርነት ውስጥ 

እንሳተፋለን፣ እና አባታችን ሁል ጊዜ፣ እና በሁሉም ነገር እርሱን ለመታዘዝ እንደምንመርጥ ተስፋ ያደርጋል።  እናም 

ባደረግን ቁጥር ፍርሃት ይሸሻል፣ እናም እኛ እና አባታችን መቀራረብ እንችላለን።  "ፍቅር የኃጢአትን ብዛት ይሸፍናል"

 እግዚአብሔር የፈጠረን በሕይወታችን ውስጥ የእርሱን ዓላማዎች እንድንፈጽም ነው፤ ለእያንዳንዳችን እቅድ አለው። 

ነገር ግን በህይወቴ ላይ ያለው ጽንፈኛ ጥሪ ባይሆን ኖሮ ወደ እሱ ለመቅረብ የምመርጥ አይመስለኝም።  እሱ ከእኔ ጋር
መንገዱን ለማግኘት ቆርጦ ነበር፣ እኔ ለእርሱ በጣም ግድ የለሽ መሆን እየቻልኩ ትኩረቴን ለመሳብ መጮህ ነበረበት።
ምንም እንኳን በሕይወታቸው ውስጥ ትልቅ ኃጢአት ቢኖራቸውም እግዚአብሔር ሊጠቀምባቸው ለሚፈልጋቸው 

እና ለሚወዳቸው ሰዎች ብዙ ጊዜ ያደርግላቸዋል።  ጥቂት የመጽሐፍ ቅዱስ ምሳሌዎች እነሆ፡-

 ሙሴ፣ ግብፃዊውን ባሪያ ሹፌር ከገደለ በኋላ ህይወቱን ለማዳን የሸሸ፣ነገር ግን የእግዚአብሔርን ህዝብ 

እስራኤላውያንን ከባርነት ወደ ተስፋይቱ ምድር ለመምራት ለህይወቱ ትልቁ እቅድ በሚነድ ቁጥቋጦ ውስጥ 

እግዚአብሔር ሙሴን ጠራው።  ነገር ግን አስቀድሞ ህይወቱን ካመሰቃቀለ እጅግ አስፈሪ ቁጣ ያለው ኩሩ ልዑል 

ከመሆን ወደ ትሁት፣የዋህ እና ታጋሽ እረኛ ለመሆን ትልቅ የባህሪ ለውጥ ማድረግ ነበረበት።  ያ ሕይወቱን 40 ዓመታት
ፈጅቶበታል፣ ነገር ግን በዚያን ጊዜ አምላክ ከእርሱ ጋር ፊት“  ለፊት” ማውራት ይወድ ነበር።  ( ዘኁልቁ 12:7-8 )

 ዮሴፍ፣ ያ ትዕቢተኛ ወጣት፣ እርሱን እስኪጠሉት ድረስ ብዙ ታላላቅ ወንድሞቹን ማስተማር እንደሚችል ያስብ ነበር፣
ነገር ግን እግዚአብሔር የጠራው አስደናቂ ዕቅዱ የሔዋንን ተስፋ የተገባለትን የሔዋን ዘር መምጣት ለማስጠበቅ እና 



እግዚአብሔር ለአብርሃም የገባው የተስፋ ቃል መሆኑን ለማረጋገጥ ነው።  በምድር ያሉ ሕዝቦች ሁሉ በዘሩ ይባረካሉ። 

ዮሴፍም የባህርይ ለውጥ አስፈለገው እና በራሱ ሳይሆን በአባቱ በእስራኤል አምላክ መታመንን ተማር፣ ይህም ለ 13 

አመታት በባርነት እና በእስር ቤት እንዲቆይ አስፈልጎታል።  ሆኖም ወንድሞቹን ዮሴፍም“  አላቸው፡— አትፍሩ፤ እኔ 

በእግዚአብሔር ፋንታ ነኝን? እናንተ ክፉ ነገርን አሰባችሁብኝ፤ እግዚአብሔር ግን ዛሬ እንደ ሆነው ብዙ ሕዝብ እንዲድን
ለማድረግ ለመልካም አሰበው። አሁንም አትፍሩ፤ እኔ እናንተንና ልጆቻችሁን እመግባችኋለሁ። አጽናናቸውም ደስ 

አሰኛቸውም።" ( ዘፍጥረት 50:19-21 )

 የዳዊት ወደ ይሁዳ የተመለሱት አሥሩ ቅድመ አያቶቹ በአምላክ ፊት እንዲመጡ ያልተፈቀደላቸው አሱም ዳዊት 

አልፎ ተርፎም ነፍሰ ገዳይ ሆኗል።  ነገር ግን እግዚአብሔር ሕዝቡን እስራኤልን ወደ ልቡ እንዲያቀርብ ጠራው፤ 
የአምላክን ሕዝብ እረኛ፣ ንጉሥ፣ ነቢይና የብዙ ትንቢታዊ የአምልኮ መዝሙሮችን የጻፈው ለእስራኤል አምላክ ክብር 

እንዲሰጥ አስታጥቆታል።

 ራሱን ከሁሉ ሁሉ ታላቅ ኃጢአተኛ ብሎ የጠራው ጳውሎስ፣ የእግዚአብሔርን የአዲስ ኪዳን ትልቅ ክፍል ለመፍጠር 

ያለውን እቅድ ለመፈጸም እንዲሁ የተመረጠ ሰው ነበር።  ነገር ግን ዞር ለማለትና የኢየሱስ ባሪያ ለመሆን ፈቃደኛ 

ለመሆን ባህሪውን ለመለወጥ ከኢየሱስ ጋር ታላቅ ኃይለኛ ስብሰባ ማድረግ ነበረበት።

 እግዚአብሔር ለእቅዱ ሊጠራቸው የማይገባቸው የሚመስሉ ብዙ ሰዎች አሉ ነገርግን እርሱ ሸክላ ሠሪ ነው እኛም 

በእጁ ያለን ሸክላ ነን።  የፍጥረት አላማውን በእኛ ለመፈጸም ለጥቅሙ ያዘጋጀናል፤  ምንም ክብር የማይገባን ነገር ግን
ለእቅዱ ከተገዛን በኋላ ልዩ መብት እንዳለን ይሰማናል።

 ለምን ምላሽ ሰጠሁ?  በፍቅር ተነሳስቶ መታዘዝ አልቻልኩም፣ ነገር ግን ለዚህ ግልጽ ጥሪ ምላሽ ላለመስጠት 

በመፍራት ጭምር።  ይሁን እንጂ ብዙ ጊዜ አስቤ ነበር እናም እግዚአብሔርን፣ ለምን“  መረጥከኝ፣ እንደዚህ አይነት 

ከባድ አስቸጋሪ ሰው ብዙ ጊዜ ሌሎችን አልፎ ተርፎ ሚስቱንና ልጆቹን ይጎዳል?”  ባላውቀውም ሕይወቴ ለዛሬው 

አገልግሎት ዝግጅት እንደሆነ አሁን ተረድቻለሁ።  ለዚህም ነው ስለ ልብ ቁስሎች መፈወስ እንድጽፍ ልመራ 

የምችለው፤ ኖሬአለሁ እና አጣጥሜዋለሁ።  ነገር ግን እግዚአብሔርን ማገልገል መጀመር መጀመሪያ ብዙ ክፋትና 

ምሬት ከልቤ መወገድን ይጠይቃል።  ሁኔታዬን ተረድቻለሁ?  አይ አልተረዳሁም። እግዚአብሔር ራሱ በእኔ ትብብር 

ካላደረገው በቀር ፈውሱ እንዴት ሊሆን ቻለ፤ መፈወስ ያለበትን ያውቅ ነበር።

 እ.ኤ.አ. በ 1997/1998 ባለቤቴ በማይድን የአንጎል ነቀርሳ በምትሞትበት ጊዜ እግዚአብሔር ብዙ ተአምራት 

አድርጎልን ስለነበር ምሕረትና ፈውሷን ለማግኘት ወደ እርሱ እየጮኽኩኝ ያለእርሷ መኖር እንዴት እንደምቀጥል 

አላየሁም ነበር።  .  እና መጀመሪያ ላይ ብዙ ፈውስ ስለተሰጣት እኔን፣ ቤተሰቤን እና የህክምና ባለሙያዎችን 

አስገረመኝ።

 ነገር ግን ባለቤቴ በመጨረሻ በሞተች ጊዜ፣ አባት እግዚአብሔር ወደ ራሱ አቅርቦኝ ነበር፣ ስለዚህም ከምንጊዜውም 

በላይ ወደድኩት፣ እናም እንዲህ አልኩት፡- “ጌታ ሆይ፣ ያለኝን በጣም የምወደውን ወሰድክ፣ እና አሁን ተጨማሪ ሃያ 

ጊዜ እወድሃለሁ። ያንን ያደረከው አምላክ መሆን አለብህ።  ግን ለምን ህይወቷን አልሰጠሽኝም?  በዚህ ያለፈው አመት
የጠየቅነውን ሁሉ ሰጥተኸናል ማለት ይቻላል?” ጮክ ባለና ጥርት ባለ ድምጽ ጌታ ከእኔ“  የበለጠ ትወዳት ነበር፣ እና 

ሁልጊዜ አንተን ልጠቀምብህ እፈልግ ነበር!” የሚለውን ድምፁን በድንገት መስማቴ፤ መልሶችን በዚህ አይነት መንገድ 

መቀበል ስላልለመድኩ ደነገጥኩ ።  ያኔ በ 18 ዓመቴ ያ ጥሪ እንደተሰማኝ እንዳስታውስ ያኔ በግል የተሰጠኝ 

የመጀመሪያው ትንቢታዊ ጥሪ ሆነ እና ባጠቃላይ ለ 42 ዓመታት ባለቤቴ ከሆነችው ከሴት ጓደኛዬ ጋር ተወያይተናል።  

አሁን አለቀስኩ፣ እና እንዲህ አልኩ፡- “አባት ሆይ፣ በጣም አዝናለሁ፣ ነገር ግን ከአሁን ጀምሮ ሁሌም ከጎንህ እሆናለሁ፣
እና፣ ኤልስ፣ ወደ እግዚአብሔር ከሚመጡት ነፍሳት ግማሾቹ ለአንተ ክብር ይሆናሉ!  እናም በናፍቆት አቅጣጫ 

መጠበቅ ጀመርኩ።



 አንዳንዶቻችሁ ሊሰማችሁ ለሚችለው ምላሽ ጣልቃ መግባት እፈልጋለሁ፤  ከእኔ ጋር ያለውን እቅድ እንዲፈጽም 

ባለቤቴ በእግዚአብሔር አልተቀጣችም።  ወደ ክብሯ ከመሄዷ ከጥቂት ሳምንታት በፊት እንዲህ አለችኝ፡- “ኪስ፣ 
ሲሻለኝ በሚስዮን ስራ አብረን እንሄዳለን።  እሷ በመከራዋ ጊዜ በጣም ትንቢታዊ ሆና ነበር እናም ራሷን እንደገና እና 

በሚስዮን መስክ ከእኔ ጋር አይታ መሆን አለበት።  አሁን እንደዚያ እንደሆነ እርግጠኛ ነኝ፤ እሷ ፍጹም ተፈወሰች እና 

ከእኔ ጋር በዚህ ተልዕኮ-ሜዳ እንደ ታላቅ አማላጅ ሆናለች።  እሷ አሁን በምድር ላይ በነበሩኝ በኋለኞቹ ዓመታት 

አምላካችን ለእርሱ ጥቅም ሲል እኔን ያቆየችኝ ነበረች።  ራስን ማወደስ እውነት ነው? እኔ ዛሬ አባታችን እግዚአብሔር 

ለጥቅሙና ለክብሩ እንድሆን ያደረገኝን ነኝ!

 ሰኔ 14, 1998፣ ከሁለት ወራት በኋላ ወደ አባቷ ከሄደች በኋላ፣ በቤተ ክርስቲያናችን ውስጥ ከተናገረ አንድ ወንጌላዊ 

ሁለተኛ ትንቢቴን አገኘሁ።  በምሽቱ አገልግሎት መጨረሻ ላይ የመገጣጠሚያ ችግር ያለባቸውን ሰዎች ለጸሎት 

እንዲቀርቡ ጋበዘ።  ለአባቴ አምላክ ነግሬው ነበር፣ ሽባ የሆነውን ወገቤን ከመፈወስ ይልቅ እውነተኛ ትንቢት ከእርሱ 

ዘንድ ብቀበል ይሻላል።  ባለቤቴ ወደ ቤቷ በመሄዷ የእግዚአብሔር እቅድ አካል እንደሆነ ስላመንኩ በሕይወቴ ላይ 

የእግዚአብሔር ጥሪን ማረጋገጫ አስፈልጎኛል።  ወንጌላዊው ወደ እኔ በመጣ ጊዜ ሚስቴን ስለማጣቴ ወይም 

ከእግዚአብሔር ዘንድ ቃል ስለምፈልግ ምንም አልተናገርኩም።  መጸለይ ሲጀምር፣ ይህ ትንቢታዊ ቃል በድንገት 

ሲመጣ እንደተገረመው ግልጽ ነው።

 ኬስ፡ ወገቤን“  አመመኝ፣በተለይ ይህ ግራው ጎኔ በጣም ብሶብኛል።”

 ኪት፡ አዎ፣“  እሺ።  እግዚአብሔር መቼ ነው የሚፈውስህ?  …….  መቼ?”

 ኬስ: አመነቱ እና ሁለቱም ይስቃሉ።

 ኪት:- “ወንድሜ እየታገልክ ነው፣ ግን ለመጀመር ዝግጁ ነኝ።  እግዚአብሔር የሚያደርገውን እናያለን እሺ?

 ኬስ፡ እሱ“  ማድረግ እንደሚችል አውቃለሁ።  እኔ ብቻ እላለሁ: 'አምላክ ሆይ አለማመኔን ለመርዳት ና ;  እኔ ማለት 

የምችለው ከሁሉ የተሻለውን ነው” በማለት ተናግሯል።

 ኪት፡ በጣም“  ታማኝ ነህ፣ እና እግዚአብሔር ባለህበት ሊገናኝህ ነው፣ አሜን?  አሁን ሃሌ ሉያ!"

 ከዚያም አስገራሚው ነገር መጣ፡-

 "ይህ ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔር ላንተ አላማ አለው።  በአዲስ እምነትና በአዲስ መንቀሳቀስ በአምላካችሁም ክብር 

እንደ ተወለዱት፥ በኃይሌ የምትቆሙበትን የአዲስ አካል መንቀሳቀስን፥ ወገብህንም ታመጣ ዘንድ እግዚአብሔር 

ጠራህ።  አሁን፣ አመሰግናለሁ ኢየሱስ።

 ይህንን ወገብ ንካ ፤ በዚህ ቦታ ተንቀሳቀስ ጌታ ሆይ በልጅህ ስራ በሽታ በተሸከምክበት በቀራኒዮ "ተጠናቅዋል 

"በቀራኒዮ ስራ ላይ በእርሱ ግርፋት እርግማንን ሁሉ ይፈወስና ያስወገድ በኢየሱስ ስም ፣ አመሰግናለሁ ኢየሱስ።  

ብርቱዎች እንድትሆኑ መረጥኋችሁ፤ እንድትቆም መርጬሃለሁ፣ እናም በዚህ ሊመጣብህ የሚፈልገውን ጠላት ሁሉ 

ትዋጋለህ።  ምክንያቱም እኔ በሰጠኋችሁ ቃል እና ቃል የእምነት ጋሻ ይሆናችኋል እና የጠላት ፍላጻ ከእንግዲህ 

አያሰቃያችሁም።  ተስፋ አትቁረጥ፤ ምክንያቱም እስካሁን ያልተመለሱ የሚመስሉ ጸሎቶች ነበሩ።  ነገር ግን በእውነት 

በእግዚአብሔር ፊት አሸንፈሃል ተሰምታችኋል።  በባሪያዬ በያዕቆብም እንደ ሆነ፣ ወደ እስራኤል ትለወጣለህ 

(“የእግዚአብሔር ልዑል” ማለት ነው)፣ እናም ወደ ድል ቦታ ትሸጋገራለህ።

 ኢየሱስን አመሰግንሀለሁ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሬን አይተሃል አሁንም ታየዋለህ ምክንያቱም እኔ ስለ አንተ 

እገባለሁ፤ ፊትህም ባለው ነገር ከአንተ ጋር እሆናለሁ።  አትፍራ! እየሱስ ይመስገን ጌታ ይመስገን አሜን።



 በእነዚያ ወገብ ዙሪያ ተንቀሳቀስ።  እዚያ የሆነ ነገር ይሰማዎታል?  የእግዚአብሔር ኃይል ይሰማሃል?  የእግዚአብሔር 

ኃይል ተሰማኝ።  እና አሁን ለምን ወገቤ እንዳለ አይቻለሁ።"

 ኬስ፡ "ተሰማኝ፣ የእግዚአብሔር ፍቅር ይሰማኛል።"

 ኪት፡ አዎ፣“  ያ እውነት ነበር፣ ምክንያቱም በያዕቆብ ወገብ ላይ አስታውስ፣ ከዚያ ቦታ ሲወጣ፣ መያዣ ነበር፣ ነገር ግን 

ያዕቆብ አልፏል እና እግዚአብሔር ተመሳሳይ ኃይል እና ማሳያ እንድትመለከቱ ያስችላችኋል።  የባህሪ ለውጥ እና ከዚያ 

ወደፊት ሂድ።

 ከዚያን ቀን ጀምሮ የቀኝ ጎን ወገቤ ሙሉ በሙሉ ተፈውሶ እያለ በግራ ወገቤ ላይ ህመም አጋጥሞኝ አያውቅም።

 ከዚያም በማላውቃቸው ሰዎች ከተነገሩት አራት ትንቢቶች ውስጥ የመጀመሪያው የሆነው ተከትሎ በየካቲት 9, 1999

ምሽት ላይ እና ከሦስት ቀናት ባነሰ ጊዜ ውስጥ ትንቢታዊ ቃል መጣልኝ።  በአንድ ቤተ ክርስቲያን ኅብረት ውስጥ 

ነበርኩ አንድ አዲስ ሰው እንዲህ አለኝ:- “ኬስ፣ የራሳቸው አባት ለሌላቸው ብዙ ወጣቶች አባት እንደምትሆን ጌታ 

እየነገረኝ እንደሆነ ይሰማኛል።  ታውቃለህ ፣ ምክንያቱም እነሱ በጣም ስራ ይበዛባቸዋል ፣ ከመጠን በላይ ይጠጣሉ፣ 
ከቤት ይወጣሉ ፣ ወዘተ." ከዚያ ብዙም ትኩረት አልሰጠሁትም።  ነገር ግን በማግስቱ ምሽት፣የእሮብ ምሽት 

የቤተክርስትያን አገልግሎታችን ከመጀመሩ በፊት፣ለቤተክርስቲያናችን ማውጫ ያነሳኋቸውን ፎቶዎች ለማሳየት ወደ 

ቤተክርስትያን አዲስ ባልና ሚስት ዘንድ ሄድኩ።  ወደ ውስጥ እየገባሁ ተመለከተኝ እና በእኔ ላይ የአባትነት መጎናጸፊያ
እና የሐዋርያ መጎናጸፊያ ፣ የቤተ ክርስቲያን መተኪያ ካባ እየተቀበልኩ ነበር፣ እናም እነሱ ዘላቂ ይሆናሉ ብሎ ተናገረኝ።
ለትንሽ ጊዜ በበለጠ ዝርዝር ተናግሯል፣ አሁን ግን የማስታውሰው ይህ ነው።

 በዛው ምሽት አንዲት በሀገር አቀፍ ደረጃ ታዋቂ የሆነች ነቢይት ስትናገር በጣም አስገረመኝ፣ ነገር ግን በአገልግሎት 

ጊዜ ማካፈሏ ምንም አላስታውስም፣ በመጨረሻው አካባቢ የጌታ ቃል አለችኝ ስትል በድንገት ጣቷን ወደ እኔ 

እየጠቆመች።  ወደ 300 የሚጠጉ ሰዎች የተሰበሰቡ መሆን አለባቸው ነገርግን ከነሱ መካከል ተመርጫለሁ።  የእሷ 

ትንቢት በጥሪዬ ላይ ያተኮረ ነበር፣ ነገር ግን ከሁሉም በላይ ማለት ይቻላል በመጀመሪያ መከሰት በሚያስፈልገው 

የልቤ ቁስሎች መፈወስ ላይ ነበር።  ያኔ አብዛኛውን ክፍል አልገባኝም።  እግዚአብሔር የተናገረኝን ግልባጭ እነሆ፡-

 "ቀንህ እየመጣ ብቻ ሳይሆን የልብህ ፍላጎት የሚያረካበት ቀን እየመጣ እንደሆነ አምናለው ነገር ግን ተስፋ እየቆረጥክ
ነው እና አእምሮህ፡- ‘የማይቻል ነው’ ቢልህ እንኳ፤ መንፈስ ቅዱስ፤ እኔ‘  የማይቻልን ነገር የማደርገው አምላክ ነኝ’ ሲል
የምትሰማበት ጊዜ ይኖራል።  እና እሱ በአንተ ምትክ ሊንቀሳቀስ እና የማይቻለውን ሊያደርግ ነው።  ለአንተ ማድረግ 

የማይቻል ነው፤ እሱን ማቀናበር ለእናንተ የማይቻል ነው፤ እንደዚህ ባሉ ሁኔታዎች ውስጥ እራስዎን ለመዋጀት 

የማይቻል ነው፤ ፈጽሞ የማይቻል ነው፣ እና በአንተ ውስጥ ያለውን የእርሱን ሊቤዠው ነው።

 አሁን፣ አንተን ሲያጠራህ፣ የእሱ ያልሆኑት ክፍሎች ስላሉ እና ህመም ነበር፣ ነገር ግን ይህ ሁሉም ሰው ወደ ፍጻሜው 

መሄድ እንዲችል ሲደረግ የነበረው ሂደት ነው፤  ስለዚህ አንተ ከማንም አትለይም።



 ታውቃለህ ፣ በልብህ ውስጥ ለረጅም ጊዜ ያከማቸካቸው ብዙ ነገሮች አሉ ፣ እና አንዳንዶቹ ጥሩ ነገሮች ናቸው ፣ እና 

እነሱ ወደ ግንባር መምጣት አለባቸው።  አዎ፣ ብዙ ጥሩ ነገሮች፣ ጥሩ ነገሮች አሉ።  ስለ አንተ የሰማሁት ሌላው ቃል 

እነዚህን ሁሉ አልፈህ በልባችሁ ውስጥ ከፈታህ በኋላ በራስህ ልብ ውስጥ ሰላም እንዲኖርህ ከአሁን በኋላ ግጭት 

አይኖርም እና የሚያስደንቀው ነገር  የሚገርመው፣ ሌሎችን ልትመክር ነው፣ ብዙ ወጣቶች፣ ብዙ ወጣት ወንዶች፣ 
ጥቂት ምናልባትም አሁን፣ ግን አንድ ቀን እንደሚኖራችሁ እንደ ዘር ምንም የለም፣ እና እህ፣  እና በጣም ፣ በጣም 

ጥሩ ፣ በጣም ጥሩ ይሆናል ፣ እና እርስዎ የሚፈልጉትን ሳይሆን የሚያስፈልጎትን ያገኛሉ ፣ ምክንያቱም…”

 በጣም ስለገረመኝ ራሴን መቆጣጠር ስላቃተኝ ንግግሬን አቋረጥኳት:- “ዋው፣ ሳልጠየቅ ለብዙ ወጣቶች አባት 

እንደምሆን ትንቢት ስቀበል ከትናንት ማታ ጀምሮ ይህ ሦስተኛዬ ነው።

 እ.ኤ.አ. በ 1999 የካቲት 12 አርብ እለት፤ በሙሉ ወንጌል አለም አቀፍ የነጋዴዎች ህብረት የምሳ ፕሮግራም ላይ 

ንግግር እያደረገ የነበረው ሰው በድንገት ጣቱን ወደ እኔ እየጠቆመ።  የተቀዳው የቃላቱ ግልባጭ ተገቢው ክፍል 

ይኸውና፡- “የምትገባበት ሐዋርያዊ ቅባት እንዳለ አይቻለሁ።  በአንተ ላይ የሚመጣ መጎናጸፊያ አለ እና ቋሚ ይሆናል፤
በሐዋርያ ሥልጣን መመላለስ እንጂ ለብሰህ ወይም የምታወልቅው ነገር አይሆንም።  በእናንተ ውስጥ የሚወጣ 

የአስተማሪነት መጎናጸፊያ አለ፤ ልክ እንደ ጳውሎስ በስልጣን ላይ ያለ መምህር እና ሐዋርያ ነበር፤ በተፈጥሮው 

አስተማሪ ነበር።  አስተማሪዎች አንድ ሰው ሊቀበለው እና ሊያምንበት እና ከተነገረው ሊመገብ በሚችል መልኩ 

ነገሮችን ይናገራሉ፣ እሺ?  እናም ወደ አንተ የሚቀርበው የአስተማሪው መጎናጸፊያ በአንተ ላይ ነው፤ በምትሄድበት ጊዜ
እግዚአብሔር ያነሳዋል፣ በእናንተ ውስጥ ይነሣል፣  ልክ ሲቆፍሩ የእግዚአብሔርን ራማ ዝርዝሮችን ያገኛሉ፤ ትናንሽ 

ነገሮችን አትተዉም፤  ይህ የእግዚአብሔር ሰሞን ነው እና እግዚአብሔር ለዚህች ቤተ ክርስቲያን፣ ለዚህ ቡድን፣ ለዚህ 

ትምህርት ቤት የሚናገረው እግዚአብሔር ይህን ነው።  በሆነ ምክንያት ብዙ ትምህርት ቤቶችን አያለሁ፤ ጆሮህን 

ትምህርት ቤቶችን ለመክፍት አድርግ፣ እሺ?  ምክንያቱም መናገርና ማገልገል እንድትጀምር እግዚአብሔር የላከህ ቦታ 

ሊሆን ይችላል፣ እሺ?  አመሰግናለው ጌታ።

 የአባትነት ቅባት በእናንተ ላይ ነው እና ኢየሱስ፡- “እናቴ ማን ናት አባቴም ወንድሜም እህቴም ማን ናቸው የላከኝን 

ፈቃድ የሚያደርጉ ናቸው” ያለውን ጥቅስ አስታውሳለሁ።  ብዙ ሰዎች የራሳቸው የስጋ አባቶቻቸው ጥሏቸዋል ወይም 

ከልክ በላይ የተጠመዱባቸው ወይም በእነርሱ ላይ ተሳዳቢዎች ነበሩ እና ይህ ደግሞ ከሰማያዊ አባታቸው ጋር ያለውን 

ዝምድና አበላሽቷል።  እግዚአብሔር ከመንፈስ ቅዱስ እና ከኢየሱስ ጋር ብቻ ሳይሆን ከሰማዩ አባታቸው ጋር ያለውን 

ግንኙነት ወደነበረበት ለመመለስ ችሎታ እንደሚሰጥህ ይናገራል።  አመሰግናለው ጌታ።

 እንደ ወጣቶች ብዙ ትምህርት ቤቶች ሲጎዱ አይቻለሁ።  ከትክክለኛዎቹ የትምህርት ቤቶች ግንባታ ጋር የማትገናኝ 

ይመስላል፤  በተማሪዎች ልብ ውስጥ ከጉብኝት እና መሰረት ከመጣል ጋር ብዙ እንደምትገናኝ ነው;  ብዙ ወጣቶች 

ሲጎዱ አይቻለሁ።

 ሆ, እኔ በውስጡ ዓሣ ያለበት መጥበሻ አየሁ፤ እነዚህ ወጣቶች የሚበሉት ምግብ ነው።  ኦህ ፣ አሁን ግን ያ ዓሳ 

እንደሆንክ አይቻለሁ!

 የቴክኖሎጂ መልሶች እያየሁ ነው እግዚአብሔር ሊሰጥህ ነው፤  እነሱን ለመቀበል የመጀመሪያ ትሆናለህ።  እኛ አሁን 

የምናውቃቸው ነገሮች ከእኛ ከተወሰዱ በኋላ እነዚህ ነገሮች ለችግሮች መልሶች ናቸው። የኢንተርኔት ፕሮግራም እንኳን
በጠላት ቁጥጥር ስር ሊሆን እንደሚችል ፣ የስልክ የመገናኛ መስመሮች፣ ሳተላይቶች እንኳን፣  ነገር ግን በምድር ላይ 

የመጀመሪያዎቹ የተፈቱት እግዚአብሔር የሚሰጥህ ነገሮች ናቸው።  አዲስ ነገር ነው፣ እግዚአብሔር በልብህና 

በአእምሮህ አዲስ ነገር ያደርጋል።  አእምሮህ ልክ እንደ ኮምፒውተር ሲመስል አይቻለሁ እና እግዚአብሔር እዚያ ውስጥ



ለተጨማሪ አቅም ቺፖሶችን ሲለውጥ እና እሱ የሚሰጣችሁን የመቆጣጠር እና የመረዳት እና የማሰራጨት ችሎታህን 

ሲያሰፋ አየዋለሁ፣ ምክንያቱም እሱ ባንተ እምነት ሊጥል ይችላል።  አቤቱ አመሰግንሃለሁ ሃሌ ሉያ!

 ቅባትህ ይቀድማል፤ እዚያ በምትደርስበት ጊዜ ልክ የጠበቅኸው ነገር እንዳለ ነው።  ከሰጠሃቸው በእምነት 

እንደሳልካቸው ነው።  በህይወትህ ላይ ለአባትነት ቅባት ክብር ይኖራል።  እየሱስ ይመስገን ሃሌ ሉያ ተመስገን ጌታ።

 ሆ ፣ በእውነቱ እዚያ ላይ የተሃድሶ እሳት ልታበራ ነው ፣ ወንድሜ፤ ሪቫይቫል እሳቶች፣ ሪቫይቫል እሳቶች፣ እና ከአንድ 

በላይ ቦታ ላይ አይቻቸዋለሁ።  ቢያንስ አራት የመነቃቃት እሳቶች ይኖራሉ፣ እና አምስተኛው በመጨረሻ፣ አዎን፣ 
አምስተኛውን እሳት አያለሁ።  አመሰግናለሁ ኢየሱስ።”

 የመጨረሻው ትንቢት መናገር የምፈልገው ከሌላ ተናጋሪ ነው፣ እና ደግሞ በኤፍ.ጂ.ቢ.ኤም.ኤፍ.አይ ሜይ 21፣1999 

የምሳ ግብዣ ላይ ነው።  ከዚህ በፊት አግኝቼው ከማላውቀው ሰው ነው እና የትንቢት ቃልም አልጠየቅኩም።

 “ጌታ እንዲህ ይላል፡- ‘ልጄ ሆይ፣ ጎድለህ የነበርክበትን ጥንካሬ በአንተ እገነባለሁ ፣’  እና በተመሳሳይ ጊዜ፣ ጌታ 

በውስጥህ ማስተዋልን እንደሚገነባ እየተናገረኝ ነው።  አንዳንድ አመለካከቶችን እና ሰዎች እንዴት እንደሚመጡ እና 

አላማቸውን ለመለየት መቻል ልዩ ነገር ነው።  ጌታ ደግሞ መለየት የምትችልበትን አይን ትቀበላለህ  እያለ ነው፤ 
ለሰዎች አድሎ እንድታደርግ ሳይሆን ብርሃንን ከጨለማ እንድትለይ ነው።  ያንን ተረድተሃል፣ ብርሃን ከጨለማ?  እና 

በሰዎች አእምሮ መስመሮች መካከል ማንበብ ትችላለህ ስለዚህ ሚናገሩትን እና እውነተኛ ማንነታቸው ደግሞ ምን 

እንደሆነ ታውቃለህ።  ጌታ ልታውቀው ነው እያለህ ነው፣ እናም አንዳንድ ራስ ምታት እና እክሎች እና ጊዜ እና ገንዘብ 

ማባከን ታድናለህ ምክንያቱም ሰዎች በሚሉት መስመሮች መካከል ማንበብን ስለምታውቅ ነው።  በልባቸው ውስጥ 

ከሞላ ጎደል የምታያቸው እና ዓይኖቻቸው በአንተ ውስጥ እንደ ጠራ ውሃ ይሆናሉ እና ጨለማ ሲኖር የምታውቅ 

ይመስላል ማለትም እንደገና ያልተወለዱ ሳይሆኑ አንድ ስህተት ሲፈጠር።  ጌታም እንዲህ እያለ ነው፡- ‘ልጄ ሆይ፣ 
እውነትን በፍቅር ስትናገር ሁል ጊዜም ለእነሱ በማዳን ልብ ይሁን።’

 እኔ አላውቅም፣ ምን እንደማደርግ አላውቅም፣ ነገር ግን ጌታ ሁል ጊዜ የእረኛ ልብ እንዳለህ፣ ሁልጊዜም የእረኛ ልብ 

እንዳለህ፣ ሁልጊዜም እንደዛው እያለህ ነው።  ለምን መልስ መስጠት እንዳልቻልክ አላውቅም፣ ነገር ግን ጌታ ሁልጊዜ 

የእረኛ ልብ እንዳለህ እየነገረኝ ነው።  እና ጌታ ሁል ጊዜ ያንን ልብ ሠርተሃል እያለ ነው።  ጌታም እንዲህ ይላል፡- ‘ስለዚህ 

አልጣከኝም፤ ስለዚህም አልሸነፍከኝም’ ይላል እግዚአብሔር፣ እኔ‘  ግን ኃይልን እሰጥሃለሁ’ ይላል እግዚአብሔር፣ 
ከዚህ‘  በፊት ያልነበረህን።

 እና ጌታ የሚለኝ፡- ‘የጎደለ ነገር እንዳለ ሁልጊዜ ይሰማህ ነበር፤  ከቤተሰብዎ ጋር የተያያዘ ነው፤ በህይወትዎ ውስጥ ሁል
ጊዜ የሚጎድል ነገር አለ ፣ አንዳንድ የፍቅር እጦት'።  ጌታም እንዲህ እያለ ነው፡- ‘እኔ አባታችሁ ብቻ ሳልሆን ወዳጅ 

ሆንኩኝና ያንኑ ባዶነት ካለፈው ልሞላው፤ ከዚህም በላይ ከሥጋችሁ ሥጋ ከአጥንትም ሥጋ ሆኛለሁ።  እኔ ያንተ ነኝ 

ይላል ጌታ።  ኣሜን ኣሜን።

 የዚህ ትንቢት የመጨረሻዎቹ ሁለት አንቀጾች ስለ ቆሰለው ልቤ እንደሚናገሩ አስተውለሃል?  ከልቤ ጋር ብዙም 

ስላልተገናኘሁ እና ቁስሉን በደንብ ስለማውቅ በዛን ጊዜ የመጨረሻውን አንቀጽ ብዙ አልገባኝም ነበር።

 ነገር ግን እነዚህ ሁሉ ትንቢቶች የሚያተኩሩት እግዚአብሔር ለእኔ ባዘጋጀው ተመሳሳይ እቅድ ላይ ነው፣ እና ያ 

በእርግጠኝነት አብ በተሻለ ሁኔታ መጠቀም እንዲጀምር በልቤ ውስጥ ነፃ ስለመሆን ለማወቅ እንድጓጓ አድርጎኛል።  

ሆኖም፣ ባለቤቴ ከሞተችበት ጊዜ ጀምሮ መቋቋም በማልችለው ብቸኝነት ላይ ትኩረት ሳደርግ ብዙ ማስተዋል 

ከማግኘቴ በፊት በእኔ ዕድሜ ያለች መበለት አገባሁ።  ሆኖም ትንቢቶቹ ስለ ሴት አጋር በአገልግሎት ላይ 

አልተናገሩም።  አሁንም በልቤ አመጸኛ ነበርኩ?  ኦህ፣ እኔ ያኔ፣ እንደ አሁን፣ አዳኜን በጣም እንዴት ፈለኩት!



 ከእኔ ጋር ትመጣለች ብዬ ተስፋ በማድረግ ከአንድ ጥሩ ጓደኛዬ ጋር ስላጋጠመኝ ችግር ምክር ለማግኘት ወደ አንድ 

ክርስቲያን አማካሪ ሄድኩ፤  እሷም እንደዚሁ አደረገች። ነገር ግን በጥቂት ስብሰባዎች ውስጥ ምን ያህል እርዳታ 

እንደሚያስፈልገኝ መንፈስ ቅዱስ ይነግረኝ ጀመር።  ከዚያም በመጨረሻ እግዚአብሔር ብዙ ጊዜ በትንቢት ለተነገረው 

ለ"ባህሪ ለውጥ" እኔን ማዘጋጀት ሊጀምር ቻለ፣ እናም በእሱ እቅድ እሱን በብቃት ከማገልገሌ በፊት መሆን ነበረበት።  

በሦስት ዓመታት ጊዜ ውስጥ በየቀኑ ማለት ይቻላል በዋሽንግተን ግዛት ውስጥ ባሉ እስር ቤቶች ውስጥ አገልግያለሁ 

እና እሰብካለሁ ፣ መጽሐፍ ቅዱሳዊ የውስጥ የፈውስ እና የምክር ጥናቶችን እያሳለፍኩ ፣ ስነ ልቦናን እንኳን ተማርኩ። 

ከዚያም፣ እ.ኤ.አ. በ 2003 አምላክ ሁለት ጊዜ ወደ ትንሿ ደቡባዊ አፍሪካ የስዋዚላንድ መንግሥት መራኝ፣ ራቅ ባሉ 

ገጠራማ አካባቢዎች ወንጌልን በመስበክ፣ በአካባቢው ያሉ ፓስተሮች የቤተ ክርስቲያን ኅብረት እንዲጀምሩ እና እስር 

ቤቶችን እየጎበኘሁ ነበር።  ከሰዎች ጋር በገጠር ውስጥ መተኛት፣ ስለ አፍሪካ ባህል እና የሰዎች የዓለም እይታ መማር 

ቻልኩ። እግዚአብሔር አባት ሰይጣን በአፍሪካ ላይ እንዲህ ያለ ኃይል እንዲይዝ የሚያደርገውን የተሳሳተ የዓለም 

አመለካከታቸውን ለመለወጥ ምን መማር እንደሚያስፈልጋቸው ያሳየኛል።  ብዙም ሳይቆይ የልብ ቁስልን ስለ ማዳን 

ማስተማር ጀመርኩ።

 ሰዎች ወደ እግዚአብሔር እንዲቀርቡ ስለሚረዳ፣ እግዚአብሔር በቀላሉ ለዕቅዶቹ ሊጠቀምባቸው እንዲችል ባለፉት 

ዓመታት ይህ ትምህርት የስብከተ ወንጌል ዋና አቀራረብ ሆነኝ።  የአፍሪካ ሰዎች በተፈጥሯቸው በጣም ዝምድና 

ያላቸው በመሆናቸው ይህ አካሄድ የመጽሐፍ ቅዱስ ታሪኮችን ወይም ሥነ-መለኮትን ከማስተማር እና ኢየሱስ 

ኃጢአታቸውን ይቅር እንዲላቸው እንዲጠይቁ ከመጋበዝ የበለጠ ውጤታማ ሆኖ ተገኝቷል።  እ.ኤ.አ. በ 2011 

ትኩረቴን እንድቀይር ተመራሁ በዋናነት እስር ቤቶች፣ መጀመሪያ በስዋዚላንድ፣ ነገር ግን በማላዊ እና ዛምቢያም 

ጭምር።  ያኔ ነው የአባትነት እስር ቤት ሚኒስትሪ ህብረት የተመሰረተው።

 በመንገዳችን ላይ የሶስት ቀን ሴሚናሮችን ወደ እስር ቤቶች በማምጣት ብዙ ተጽእኖ ስለነበረን ከአስራ ሁለት 

አመታት በፊት የተነገሩት ትንቢቶች እየተፈጸሙ መሆኑን ተረዳሁ፤ በእኔ በኩል ቢሆንም እግዚአብሔር ራሱ ሥራውን 

ይሠራ ነበር።  ከዚያም አውዲዮ የመጽሐፍ ቅዱስ አስተማሪዎች (ኤቢቲ) በየእስር ቤቱ ውስጥ ሴሚናር ባጠናቀቅንበት 

ክፍል ውስጥ መተው ከቻልኩ በችግር ላይ ያሉ እስረኞች ከሄድን በኋላ ወደ አምላካቸው መቅረብ እንደሚችሉ ራእይ 

ሰጠኝ።

 ስለዚህ፣ እ.ኤ.አ. በ 2012 አብዛኛውን አመት ለአፍሪካውያን ስብከት በመፃፍ እና በድምጽ በመቅረፅ እና በአዲስ 

በፀሃይ ሃይል የሚሰራ መሳሪያ ላይ በማስቀመጥ ትምህርቶቹን እና የተሟላ መጽሃፍ ቅዱስን በመጀመሪያ 

በእንግሊዝኛ እና በሲስዋቲ/ዙሉ በመቀጠል አሳልፌ ነበር።  ለዛምቢያ፣ ማላዊ እና ሰሜናዊ ሞዛምቢክ በሶስት 

ቋንቋዎች አዘጋችቻለሁ።

  እ.ኤ.አ. በ 2015 በዛምቢያ እስር ቤቶች ውስጥ ትልቅ መነቃቃት ተጀምሯል ስለሆነም በአንድ ማረሚያ ቤት ውስጥ 

በሞት ፍርድ የተፈረደባቸው ሁሉም እስረኞች የሞት ቅጣቱ ወደ 25 ዓመት እንዲቀንስ እና 337 የተፈረደባቸው 48 

ሰዎች ተለቀቁ ።

 ያኔ ነበር እግዚአብሔር ጮክ ብሎ እና በግልፅ የተናገረኝ ማንበብ የማይችሉ የገጠር ሰዎች ልክ እንደ እስር ቤት 

እስረኞች የሰይጣን እስረኞች እንደሆኑ እና ልክ ነጻ መውጣት እንደሚያስፈልጋቸው።  ከዚያም በ 2015 መገባደጃ ላይ 

የመጀመሪያዎቹን ኤቢቲዎች ወደ ገጠር ማላዊ አምጥተናል፣ ከ 10-30 ሰዎች በክርስቲያን እና በሙስሊም መንደሮች 

ለአድማጭ ክለቦች ተሰጥተናል፣ እና ተመሳሳይ ኃይለኛ የመነቃቃት ተፅእኖ አጋጥሞናል፣ ይህም ኤቢቲዎች 

በመጡበት ቦታ ሁሉ አብያተ ክርስቲያናት እንዲፈጠሩ አድርጓል።  በጥቅምት 2016 የመጀመሪያዎቹን ጥቂት 

ኤቢቲዎች በሞዛምቢክ ኒያሳ ግዛት ውስጥ አስተዋውቀናል።  ዛሬ፣ ማርች 11፣ 2019፣ ከሩብ ሚሊዮን የሚበልጡ 

ሙስሊሞች በማላዊ እና ሞዛምቢክ የልብ ቁስሎችን እያዳመጡ እንደሆነ እናምናለን፣ እንዲሁም በመቶዎች 

የሚቆጠሩ የክርስቲያን መንደሮች የዛሬ መነቃቃትን እያዩ ነው።  ከዚያን ጊዜ ጀምሮ በሺዎች የሚቆጠሩ ሙስሊሞችና 

ክርስቲያኖችም ተጠምቀዋል።  በተጨማሪም በሉሳካ፣ ማላዊ፣ ኒያሳ እና ደቡብ ምስራቅ ታንዛኒያ መስጊዶች ኤቢቲን 



ከፒኤ ስርአታቸው ጋር በማገናኘት መላው ምዕመናን በአንድነት እንዲያዳምጡ ዘገባዎች ደርሰውናል።  ራሳቸውን 

ክርስቲያን አድርገው የሚቆጥሩ ማህበረሰቦችም ተመሳሳይ ተጽእኖ አላቸው።

 የመጀመሪያውን ABT በዛምቢያ ዋና ከተማ ሉሳካ ላሉ አንዳንድ ሙስሊም ኢማሞች ያቀረብነው ከአንድ አመት 

በፊት ስለሆነ፣ በትልቁ ሉሳካ ውስጥ ብቻ ከ 17,000 በላይ ሙስሊሞች በአድማጭ ክለቦች ውስጥ አብረው 

እያዳመጡ ይገኛሉ።  አምላካችን በእውነት እዚህ አፍሪካ ውስጥ በልጆቹ መካከል አስደናቂ ነገሮችን እያደረገ ነው፤  
እርሱን ያመልኩት ከነበሩት ከዓለም አፍልሶ መካከል ባይሆን፥ ከመንገድና ከመንገድ ያመጣቸዋል፤ መከሩንም 

ያመጣል።  እርሱ አምላክ ነው፣ እርሱን ወደሚያረካው እውነተኛ ፍቅር ስለማይመራ ማንንም ሰው እንዲወደውና 

እንዲታዘዘው አያስገድድም።  እሱን ለመውደድ ምርጫ ማድረግ አለብን፣ እናም እሱ በጉጉት የሚሰጠንን እርዳታ 

መጠየቅ እንችላለን።

 እግዚአብሔር አሁን ሊጠቀምብኝ እንዲችል ልቤን በበቂ ሁኔታ እንዴት ማዳን እንደምችል ሊያሳየኝ ስለመረጠ በጣም
እድል አግኝቻለሁ።  እናም ከሃያ አመታት በፊት ተአምራዊ ስራውን ሲሰራ እጁን እንድይዝ በትንቢት በግልፅ 

በመጋበዝ ትልቅ እድል ይሰማኛል።  ይህን አመጸኛ በግልፅ ባይጠራው ኖሮ ለእግዚአብሔር እጅ እንደምሰጥ 

እጠራጠራለሁ።

 እግዚአብሔር አባቴ የሰጠኝንና አገልግሎታችን በሚሠራበት በመላው አፍሪካ ያደረገውን ዓይነት የልብ ለውጥ 

እንድትለማመድ እንድትጓጓ ለማድረግ ያለፈውን ጽፌአለሁ።  የተፅዕኖው ቁጥሮች አልተጋነኑም።

 አንድ ትልቅ ዓለም አቀፍ የሚስዮን ድርጅት በጥር ወር እንደዘገበው ከ 3.5 ዓመታት በፊት ብቻ የድምጽ የመጽሐፍ 

ቅዱስ መምህራንን ማከፋፈል በጀመርንባቸው አካባቢዎች መጠነ ሰፊ መነቃቃት ተፈጥሯል።  የእነሱ ዘገባ በጣም 

ስለተጉ ሙስሊም ወንዶች ይቅርታን ስለሚሰብኩ ይናገራል።  የምንቀበላቸው ሪፖርቶች ሁሉ ስለ ምን እንደሆኑ 

በትክክል ይገልጻል፡ ሙስሊሞች ለቆሰሉት ልባቸው ፈውስን የሚቀበሉት የበደሏቸውን ይቅር በመባባል፣ ወንዶች 

ለሌሎች መናገር ይፈልጋሉ ምክንያቱም ምሬትን ሲለቁ የሚያጋጥማቸው ነገር አስደናቂ ነው።  ኤቢቲዎች የመጀመሪያ
ሚስዮናውያን በመሆናቸው ብቻ ሳይሆን የራሳቸውን ህዝብ በተሻለ ሁኔታ የሚረዱ የሙስሊም ዳራ ሚስዮናውያን 

ትልቅ አዲስ ትውልድ እያመጣ በመሆኑ እግዚአብሔር በብቸኝነት ተረክቧቸዋል።

 ምዕራፍ 11 ለእግዚአብሔር በቃላት እንድትናገሩ ይረዳችኋል ነገር ግን ከልባችሁ የመነጨ መሆን አለበት። እባኮትን 

የጠየቁትን እንደሚያደርግ ተረዱ ምክንያቱም ወደ እሱ ለመቅረብ ካለው ፍላጎት ጋር ሙሉ በሙሉ የሚስማማ ነው።



                                                 4  እኛ     ማን     ነን  ?  

 "የልብ ቁስሎችን ማዳን"  በተሻለ ሁኔታ ለመረዳት በመጀመሪያ ስለ ማንነታችን ማሰብ ጥሩ ነው።

ከዘፍጥረት 1፡26-28  ጀምሮ እንዲህ እናነባለን፡-  “እግዚአብሔርም አለ፡— ሰውን በመልካችን እንደ

ምሳሌአችን እንፍጠር፤ የባሕር ዓሦችንና የሰማይ ወፎችን፥ እንስሳትንና ምድርን ሁሉ፥ በምድር ላይ

የሚንቀሳቀሱትንም ሁሉ ይግዙ። እግዚአብሔርም  ሰውን  በመልኩ  ፈጠረ፤  በእግዚአብሔር  መልክ

ፈጠረው፤  ወንድና  ሴት  አድርጎ  ፈጠራቸው።  እግዚአብሔርም  ባረካቸው፥  እንዲህም  አላቸው፡— ብዙ፥

ተባዙ፥  ምድርንም  ሙሉአት፥  ግዙአትም፤  የባሕርን  ዓሦችና  የሰማይን  ወፎች  በምድር  ላይ

የሚንቀሳቀሱትንም ሁሉ ግዙአቸው።"  ስለዚህ እኛ ሰዎች ልክ እግዚአብሔርን እንመስላለን፤ በሰው አካል

ውስጥ ያለን ሕያዋን ፍጡር እግዚአብሔር መንፈሱን በነፍሳችን እፍ ባለ ጊዜ፤ እርሱ መንፈስ ነው ስለዚህም

እኛ መንፈስ ሆንን (1ቆሮ.15፡44)።  ስለዚህ እኛ የእግዚአብሔር የፍጥረት አክሊል ነን።

 ግን እግዚአብሔር ለምን ፈጠረን?   የተፈጠርነው ለደስታውና ለደስታው እንደሆነ ቃሉ ይናገራል።

ስለዚህም፣ አዳም አባቱን ከመታዘዙ በፊት፣ በእግዚአብሔር ፊት ንፁህ ደስታ ነበር።  ዘፍጥረት ምዕራፍ 2

እግዚአብሔር ከአዳም ጋር ያለውን ደስታ እና የዕለት ተዕለት ግንኙነት በግልፅ ይገልጻል።  እርሱን ከፈጠረ

በኋላ  እግዚአብሔር አስደናቂ ቦታን አዘጋጅቶለታል፤ የዱር ተፈጥሮን ብቻ ሳይሆን የአትክልት ቦታን

ለማልማት እና ለመጠበቅ እዚያ ውስጥ አስቀመጠው።  ንጉሥ ዳዊት መዝሙረ ዳዊት 8:3-9 ን እንዲህ ሲል

ጽፏል:- “የጣቶችህን ሥራ ሰማዮችን ባየሁ ጊዜ፥ ጨረቃንና ከዋክብትን አንተ የሠራሃቸውን፥ ታስበው ዘንድ

ሰው ምንድር ነው? ትጐበኘውም ዘንድ የሰው ልጅ ምንድር ነው? ከመላእክት እጅግ ጥቂት አሳነስኸው፤

በክብርና  በምስጋና  ዘውድ  ከለልኸው።  በእጆችህም  ሥራ  ሁሉ  ላይ  ሾምኸው፤  ሁሉን  ከእግሮቹ  በታች

አስገዛህለት፥  በጎችንም  ላሞችንም  ሁሉ  ደግሞም  የምድረ  በዳውን  እንስሶች፥  የሰማይንም  ወፎች

የባሕርንም  ዓሦች፥  በባሕር  መንገድ  የሚሄደውንም  ሁሉ።  አቤቱ  ጌታችን፥  ስምህ  በምድር  ሁሉ  እጅግ

ተመሰገነ።" ይህ አባታችን ስለ እኛ ምን ያህል እንደተደሰተ፣ ምን ያህል እንደሚወደን፣ የእርሱ ክብር የሆኑ

ልጆቹን ያብራራል፤  ክብሩንና የክብሩንም አክሊልን አጎናጸፈን።  አዎን፣ ጳውሎስ ሮም 8:31-32 ን ሲጽፍ

አባታችን ስለ እኛ ሌላው ቀርቶ ኃጢአተኛ ባለንበት ሁኔታም እንኳ ምን ያህል እንደሚደሰት ተገንዝቦ ነበር:-



“እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ከሆነ ማን ይቃወመናል?  ለገዛ ልጁ ያልራራለት ነገር ግን ስለ ሁላችን አሳልፎ

የሰጠው ያን ሁሉ ከእርሱ ጋር ደግሞ እንዲያው አይሰጠንምን?

 ይህ አባት አዳምን በየቀኑ ይጎበኘው ነበር፣ እንዴት መኖር እንዳለበት ይገልፅለታል፣ የሚበላውን ያሳየዋል

እና እሱን የሚገድለውን የአንድ ዛፍ ፍሬ እንዳይበላ አስጠንቅቆታል። አዳም በሥጋ እንደ እርሱ አጋር

እንደሌለው የአብን ስጋት እናያለን።  አባቱ አሳቢ ነው?   አዎ!   ከዚያም እግዚአብሔር አዳም

የሚያወጣላቸውን  ስም ለማየት እንስሳትን አመጣ፤ ይህም ማለት ምን እንዲሆኑ እንደሚፈልግ እናም

ወዳጅ እንዲያገኝ ነው።  ነገር ግን አዳም  ማንኛውንም ስም  ቢሰጥም  ፣ አዳም የፈለገውን እንስሳ

ለእግዚአብሔር ቢነገረውም፣ እግዚአብሔር በአዳም ልመና ቢፈጥር ረሱ ማንም ሙሉ በሙሉ ሊያረካው

አልቻለም።  ከዚያም፣ የአዳም አባት የሰጠውን ውስን ምላሽ ካስተዋለ በኋላ፣ ለ እቅድ ሄዶ አዳምን

በእንቅልፍ አስተኛው ከጎኑ የሆነ አጋር እንዲፈጥርለት አደረገ፣ እናም አዳም ከእንቅልፉ ሲነቃ እግዚአብሔር

በሰጠው ስጦታ ሙሉ በሙሉ ተደሰተ።  ምክንያቱም ይህ ጓደኛ አሁን የራሱ እውነተኛ አካል ነው።  አዳም

ለእግዚአብሔር የሰጠውን ምላሽ ሰምቼ አያለሁ፡-  “ወይ፣ ይህች አጥንት ከአጥንቴ ናት፣ ሥጋም ከሥጋዬ

ናት፤ እርስዋ ከሥጋዬ ስለ መጣች ሴት ብዬ እጠራታለሁ።  እንዴት ያለ አሳቢ አምላክ አለን፤  ከዓይኑ ብሌን

ሌላ መሆን አንችልም።

 ግን ለምን እግዚአብሔር ያንን መጥፎ ዛፍ በአትክልቱ ውስጥ እንዳስቀመጠው አስቤ ነበር።  በዚያ ባይኖር

አዳም ከእርሱ አይበላም ነበር?  ከዚያም አባታችን ለእሱ ለሰጠነው ሙሉ ፍቅር ምን ያህል ጉጉ እና የተራበ

እንደሆነ ተገነዘብኩ፣ እና ሙሉ በሙሉ በእርሱ እንደምንታመን?  የአዳም ፍቅር ሁልጊዜ እውነት ነበር ወይስ

የአባቱን ፍቅር በጥቂቱ አቅልሎ ማየት ጀመረ?   "ብትወዱኝ ትእዛዜን ጠብቁ"  ሲል ኢየሱስ ተናግሯል።

እንዴት መኖር እንዳለብህ የእኔ መመሪያዎች ለራስህ ጥሩ ነገር ነው፣ እና እነሱን በመጠበቅህ ለአንተ

ምርጡን እንድመራህ በእኔ ላይ እምነት እንዳለህ ያሳያል።  ይህ መሠረታዊ ሥርዓት አስቀድሞ ለአዳም

እውነት ነበር።

  እግዚአብሔር አምላካችን ጨዋ ነው፤ በጭራሽ አንድንታዘዘው አያስገድደንም፤ ለዛም ነው አዳም

በሁኔታው ሁሉ እንዲታዘዝለት ያለውን ተስፋ ለማርካት ያንን የፈተና ዛፍ በገነት ውስጥ የተከለው፣ አዳም



ግን ያንን ፈተና ወድቋል።  እኛም እንዲሁ ነን።  አባታችን እግዚአብሔር ሁል ጊዜ እንድንታዘዘው ይፈልጋል

ምክንያቱም እርሱ ሁል ጊዜ ወደ መልካም ነገር ይመራናል ነገርግን አለመታዘዝ ለአምላካችን

እንደማንታመን ያሳያል።  ሆኖም፣ አባታችን በመንፈሱ በሁሉም ነገር እንዲመራን ሙሉ በሙሉ

የምንታመንበትን ቀን ተስፋ ማድረጉን ይቀጥላል፣ ምንም ይሁን ምን።  እግዚአብሔር አብርሃምን አንድያ

ልጁን ይስሐቅን እንዲሠዋ በመጠየቅ የፈተነው ለዚህ ነው አብርሃም ለበጎ ነገር ሙሉ በሙሉ መታመን

ይችል እንደሆነ ለማየት?  ወደፊት አንድ ቀን ሕይወታችንን ለእርሱ አሳልፈን ለመስጠት ፈቃደኞች እንሆናለን

እና እርሱ የሚቻለውን እንዲሰጠን እንጠብቃለን?  የኢየሱስ ባሕርይ በእኛ ውስጥ ከተፈጠረ በኋላ እንደዚያ

ይሆናል።

 አባታችን እግዚአብሔር እኛን ለመፍጠር በምድራዊው አባታችንና እናታችን ተጠቅሞ ነበር እርሱ ግን

እውነተኛ አባታችን ነው።  ምድራውያን ወላጆቻችን እስክንወለድ ድረስ አላወቁንም፣ ነገር ግን እግዚአብሔር

እኛን በማኅፀን ሲፈጥረን እና በተወለድን ጊዜ ለሕይወታችን ያለውን ዕቅድ አስቀድሞ አውቆአል (ኤር. 1፡

5)።  እግዚአብሔር እኛን የፈጠረን በጣም አስፈላጊው ክፍል በመፀነስ ወቅት የሚሆነው መንፈሳችን

በማህፀን ውስጥ ባለው እንቁላል ውስጥ ሲቀመጥ ነው ብዬ አምናለሁ።  የአባታችን የእግዚአብሔር

መንፈሳዊ ዲኤንኤ አለን፤  ስለዚህ እኛ የተፈጠርነው ለመውደድ እና ለመወደድ ነው፣ ልክ እሱ

እንደሚወደው እና መወደድ እንደሚፈልግ።  ለደስታው እና ለእረፍቱ ፈጠረን፤ ልክ እንደ ባለትዳሮች

ለደስታቸው ልጆች መውለድ ይወዳሉ። የሚታመን ልጅ መውለድ በጣም ልዩ ነው።



                                              5. የእኛ መሠረታዊ የኃጢአት‐ተፈጥሮ

 የኃጢአቴ ተፈጥሮ እኔ የፍጥረት ዋና አካል እንደሆንኩ ስለተሰመማኝ በዛ ይገለጻል? ያለማቋረጥ እኛን 

ለማታለል የሚሞክርን የእግዚአብሔርን ትልቅ ጠላት ተፈጥሮ ወስጄ ይሆን? እግዚአብሔር ስለ እርሱ 

በኢሳይያስ  14፡12‐14፡‐ “አቤቱ  የንጋት  ልጅ  ሉሲፈር  ሆይ  ከሰማይ  እንዴት  ወደቅህ!    አሕዛብን 

ያዳከምክ  እንዴት  ተቆረጠህ!    ምክንያቱም  አንተ  በልብህ:‐ ወደ  ሰማይ  እወጣለሁ፣  ዙፋኔን 

ከእግዚአብሔር ከዋክብት በላይ ከፍ አደርጋለው።   በሰሜንም ራቅ ባሉ ስፍራዎች በማኅበሩ ተራራ 

ላይ እቀመጣለሁ፣  ከደመናዎች ከፍታ በላይ እወጣለሁ፣ ራሴን እንደ ልዑል አደርጋለሁ።”

 ምክንያታዊ  ባይሆንም ራሳችንን  ከሌሎች  በላይ  ከፍ  ለማድረግ  እንጥራለን ምክንያቱም  የፈጠረን 

አምላክ ከሁሉ  የላቀ ክብር ሊሰጠው ይገባል?   ለመውደድ እና ለመወደድ ከአባታችን ዲኤንኤ ጋር 

ተፈጥረናል ነገርግን ኃጢአት ክፉኛ አበላሽቶናል፡‐

⦁ አምላካችን ቢገባውም የራሱን ክብር አይፈልግም። ሌሎች ሰዎች እንዲያደንቁንና ለመማረክ 

በመሞከር ሁልጊዜ በራሳችን ላይ እንጠመዳለን።

⦁  “እኔ ነኝ” እራሱን ማረጋገጥ አያስፈልገውም።   ምን ያህል ችሎታ እንዳለን ሁልጊዜ ለማሳየት 

እንሞክራለን።    በእውነቱ፣  አብን  እግዚአብሔር  በእኛ  እንዲያደርግልን  ሳንጠይቀው 

የምናደርገው  ማንኛውም  ነገር፣  እኛ  ራሳችን  ማድረግ  እንደምንችል፣  የእርሱን  እርዳታ 

እንደማንፈልግ እንነግረዋለን።

⦁ እግዚአብሔር  ቆንጆ  ሰዎችን  እና  ነገሮችን  ለመፍጠር  መውደድ  እና  ማገልገል  እንዳለበት 

ያውቃል፤   እርሱ እንደ ዋና አገልጋይ ይመራናል፤   እርሱ ብቻ ጥሩ እረኛ  ነው።   በኃጢአተኛ 

ተፈጥሮአችን  ከቶ  አገልጋይ መሪዎች  አይደለንም።    ራሳችንን  ለማዳን  ስንሞክር ወደ  ፊት 

እንጣደፋለን፣ እናም በሌሎች ሰዎች ኪሳራ እንኳን ውድቅ እናደርጋለን።

⦁ እግዚአብሔር በዙፋኑ ላይ መቀመጥ አይፈልግም   ምንም እንኳን እሱ  የሁሉ  ነገር ምንጭ 

እርሱ  ስለሆነ ተቀምጧል።  እኛ ግን በሰዎች  ላይ  የበላይ መሆን፣  አለቃ መሆን  እና  እነሱን 
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መግዛት እንወዳለን።

 እኛ ልክ እንደ ኢየሱስ ደቀ መዛሙርት በአምላክ መንግሥት ውስጥ ከሁሉ የሚበልጥ ማን እንደሆነ 

የምንከራከረው  ለምንድን  ነው?    እና  ለምን  እንደ    :  "በእኔ መንገድ  አደርገዋለሁ!"  ያሉ 

ነገሮችን ማድረግ እንፈልጋለን?  ነገሮችን እንዴት ማድረግ እንዳለብን ለማወቅ አባታችንን በመመልከት 

ማደግ ያስፈልገናል።  መንፈሳችን ከራስ ወዳድነት መፈወስ ያስፈልገዋል ስለዚህም እርሱ አምላክ ሲሆን 

እኛ ብንሆንም እግዚአብሄርን እንደገና መፈለግን ይማር ዘንድ ለፈጣሪ አባታችን በኛ ፈንታ ለደስታውና 

ለክብሩ መገዛት እና እንደ ገናም ልጆቹ እንድንሆን ነው።  ነፍሳችን ለመንፈሳችን መገዛትን መማር እና 

እንደ እግዚአብሔር እንደሚያስበው እንደገና ለማሰብ መለወጥ አለባት።  2ኛ ቆሮንቶስ 3፡18 ሁሉንም 

እንዲህ  ይላል፡‐ “እኛም  ሁላችን  በመጋረጃ  በማይከደን  ፊት  የጌታን  ክብር  እንደ  መስተዋት 

እያብለጨለጭን መንፈስ ከሚሆን ጌታ እንደሚደረግ ያን መልክ እንመስል ዘንድ ከክብር ወደ ክብር 

እንለወጣለን። ”

 አዎን፣  አዳም  ኃጢአት  ከመስራቱ  በፊት  ፍጹም  አድርጎ  ይመስለው  እንደነበረው  አምላካችንን 

ለመምሰል መለወጥ ያስፈልገናል።

 እግዚአብሔር  በሮሜ  8፡14  ላይ  “...በእግዚአብሔር መንፈስ  የሚመሩ ሁሉ  እነዚህ  የእግዚአብሔር 

ልጆች ናቸው” ይለናል።  በእርሱ ለመመራት እጁን  ና   እሱ ያንን ይወዳል!  እናም ፍቅር፣ 

ስምምነት፣ ደስታ፣ ሰላም እና   በእሱ እና በህይወታችን የሚሞሉት በዚህ መንገድ ነው።

 ፍቅር  ከቁጥጥር  ጋር  አብሮ ሊኖር  አይችልም፤ ፍቅር  ትህትናን ይጠይቃል፣  ፍቅር  ከራሳችን  በላይ 

እንድናስብ  ያደርገናል፣  አንዳችን  ለአንዳችን  ለመገዛት ፍቃደኝነት ይሰጠናል፣  እና ሌሎች  የራሳቸውን 

ምርጫ  እንዲያደርጉ  ነፃነት  እንዲኖራቸው  ያደርጋል።    አባታችን  በሙሉ  ኃይሉ  እና ጉልበቱ ምንም 

እንድናደርግ  ሊያስገድደን  እንኳን  እንደማይፈልግ፣  አስደናቂ  ትሁት  አምላክ  እንደሆነ  እንገነዘባለን።  

ኢየሱስ  በእያንዳንዱ  ደቀ  መዛሙርት  ፊት  ተንበርክኮ  እግራቸውን  ሲያጥብ፤  ነገር  ግን  ማንም 

አያደርገውም ነበር እና ነፍሱን ስለ እኛ በመስቀል ላይ አሳልፎ በሰጠ ጊዜ የበለጠ አረጋግጧል።  ፍቅር 
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ያለ  ትህትና  እና        አይችልም።   ሙሽራውን  በጋለ  ስሜት  የሚወድ ሙሽራ፣  አቅሙ 

የፈቀደውን ያህል ውብና ውድ የሆነ የሰርግ ቀለበት አይሰጣትም? ይህ   ለእሷ ያለውን ፍቅር ደረጃ 

የሚለካ ነው።  ለአንድ  ሰው  ማገልገል  እና  በቁሳቁስ  መስጠት  እኛ  ምን  ያህል  እንደምንወዳቸው 

አይለካም?   የዓለማት ሁሉ ፈጣሪ የሆነው አባታችን እግዚአብሔር ፍቅራችንን ለመቀበል መጀመሪያ 

ፍቅሩን ሊሰጠን እንደሚገባ ያውቃል።    ነገር ግን በኃጢአታችን‐ተፈጥሮአችን ምክንያት በመጀመሪያ 

እራሳችንን  መውደድ  እንቀጥላለን  እና  እራሳችንን  ከሌሎች  በላይ  ከፍ  እናደርጋለን፣  እናም 

የምንፈልገውን  እና  የሚያስፈልገንን  ፣  ለመወደድ  አናገኝም።    ኧረ  እኛ  በራሳችን  ጥፋት  በቀላሉ 

የምንታለል ሰዎች እንዴት በጣም ችግረኛ ነን።

 አባታችን እግዚአብሔር እንደዚያ አይደለም፤ በእርሱ እና በእኛ መካከል የፍቅር ግንኙነት እንዲዳብር 

ይፈልጋል፣ ለዛ ነው ለእርሱ የፈጠረን እና እኩል አስፈላጊ በሆኑ ሰዎች መካከል ብቻ ሊሆን የሚችለው።  

እሱ ሁሉንም ሃይል ቢይዝም የእኛን እና የእርሱን ትህትና ይጠይቃል።    ነገር ግን እርሱ ስለወደደን፣ 

ከኃይሎቹ እንድንጠቀም በደስታ ይሰጠናል፤   እርሱን ብቻ ልንጠይቀው ይገባል።   እኛ ግን በተሳሳተ 

መንገድ መጠየቅ አንችልም፣   እኛ እንደ እርሱ አንድ ዓይነት አስተሳሰብ መሆን አለብን፤ ኃይሉ ለእኛ 

ባለው ፍቅር ላይ ለተመሠረቱ ዓላማዎች መዋል አለበት።   ጳውሎስ በ1 ቆሮንቶስ 13፡4‐8 ላይ ስለ 

ፍቅር ሲጽፍ በጣም የተቀባ ነበር፡‐ “ፍቅር ታጋሽና ቸር ነው፤   ፍቅር አይቀናም፣   ፍቅር አይታበይም፤ 

የራሱን አይፈልግም፤ አይበሳጭም፤ ክፉ አያስብም፥ በኃጢአት አይደሰትም፤ ነገር ግን በእውነት ደስ 

ይለዋል፥ ሁሉን ይታገሣል፥ ሁሉን ያምናል፤  ሁሉን ተስፋ ያደርጋል፣ ሁሉንም ነገር ይታገሣል።  ሁሉንም 

ነገር ይቋቋማል?  ዮሐንስ ደግሞ በ1ኛ ዮሐንስ 4፡18 ላይ “በፍቅር ፍርሃት የለም” ሲል ጽፏል።  ፍጹም 

ፍቅር ፍርሃትን አውጥቶ ይጥላል፤ ምክንያቱም ፍርሃት ከቅጣት ጋር የተያያዘ ነው፤ የሚፈራም ፍቅሩ 

ፍጹም አይደለም።

 ለመኖር ፍቅር ያስፈልገናል፣ እና አባታችን እግዚአብሔር ከእኛ ሊቀበል የሚፈልገውም ነው።   ኢየሱስ 

በጌቴሴማኒ  ገነት ውስጥ ጥልቅ ስቃይ ውስጥ በነበረበት  ጊዜም  እንኳ ለአባቱ ይህን  የመሰለ ፍቅር 

ሊሰጥ  ።  ነገር ግን የአባቱን ፈቃድ ለማድረግ መረጠ።  “ብትወዱኝ ትእዛዜን ጠብቁ” ሲል ለደቀ 
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መዛሙርቱ ያስተማረውን ኖሯል።   አዳም አባቱን  መታዘዝ ይህን ፈተና ወድቋል፣ እኛም አሁንም 

እናደርገዋለን፣ ነገር ግን ኢየሱስ ያንን ፈተና ተቋቁሟል፡‐ “አባቴ ሆይ፣ ይህች ጽዋ ሳልጠጣት ከእኔ ታልፍ 

ዘንድ ካልቻለች፣     ፈቃድህ ትሁን።   ( ማቴዎስ 26: 42 ) ኢየሱስ የመጨረሻው አዳም ተብሎ 

የተጠራው ለዚህ ነው ምክንያቱም ዋጋ ቢስነቱ ምንም ይሁን ምን ለአባቱ መታዘዝን እንደሚቀጥል 

ስላረጋገጠ  ስለዚህም  ፍጹምና  ነውር  የሌለበት  “የእግዚአብሔርን  ኃጢአት  የሚያስወግድ 

የእግዚአብሔር በግ” ሆነ።   ይህ ፍቅር ነው እናም ለአባቱ ምን አይነት አስደናቂ ምላሽ መስጠቱ ነው?  

ዓለም መፈጠር ከጀመረበት ጊዜ ጀምሮ ያመለጡትን ከአባቱ ጋር ወዲያውኑ ወደ ሕይወት ክብርን 

በማደስ በመመለሱ ነው (ዮሐ. 17፡5)።

 አሁን ስለ ኃጢአታችን ‐ ተፈጥሮ ስለሚያስከትለው ውጤት እንነጋገር። አንድ ሰው ካንቺ ወይም ከኔ 

በላይ እራሱን ከፍ  ያደርግ   ሁል ጊዜ እምቢተኝነቶች ይመጣሉ።   ብዙዎቹ ውድቀቶች ቀላል 

ናቸው፤ ሌሎች ደግሞ በጣም ጎጂ ሊሆኑ ይችላሉ። ነገር ግን እባካችሁ ተቃርኖ ስናደርግ፣ ሥጋና ደም 

ከእኛ ጋር እየተዋጉ እንዳልሆነ አስታውስ፣ ነገር ግን በመንፈሳዊው ዓለም ውስጥ ከመንፈሳዊ ኃይሎች 

ጋር  እየተገናኘን  ነው።    አለመቀበል ልክ  እንደ ፍቅር መንፈሳዊ ተፈጥሮ  ነው።   ውድቅ ማድረጋችን 

ሲያጋጥመን፣ እኛን የሚጎዳን ሰው የሚጠቀምበት በሰይጣን እጅ ነው፣ በዚያን ጊዜ በዚያ ሰው ላይ 

መራራ እንሆናለን እና ሌሎችንም በተመሳሳይ መንገድ መጉዳት እንጀምራለን።  አየህ፣ የተከፋው ሰው 

ምህረትን ቢያደርግ  እና  ለበደለኛው  ይቅር  ከተባለ  በልቡ  ላይ ምንም  አይነት  ጉዳት  አይደርስም።  

ከኃጢአታችን ተፈጥሮ ጋር ግን፣ ሰይጣን ይቅር እንዳንል ሊያደርገን ይችላል፣ እናም በዳዩ ላይ ያለው 

ምሬት በውስጣችን ማደግ ይጀምራል።  የመንፈሳችን፣ የመንፈሳዊ አካላችን ቁስሎች ልክ እንደ ሥጋዊ 

አካላችን  ቁስሎች  ናቸው።    ካልፀዱ  ፣ያልተበከሉ  ፣ያልተዘጉ  ፣በበለሳን  ካልታከሙ  እና  ንፅህናን 

ለመጠበቅ ካልታሰሩ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየባሱ ይሄዳሉ እና ይሞታሉ።   ከብዙ አመታት በኋላ ትዳሮች 

የሚፈርሱበት ዋናው ምክንያት ይህ ነው።  የሆነውን ነገር ከመዘንጋታችን በፊት ማንኛውንም ዓይነት 

መቃወም  እና  የሚያምም  ቢሆን  የአጋንንትን  ግብአት  አለመቀበልን  መማር  አለብን።    ዳዊት 

በመዝሙር 4: 4 ላይ “ተቈጡ፥ ነገር ግን ኃጢአትን አታድርጉ፤ በመኝታችሁ ሳላችሁ በልባችሁ አስቡ፤ 

ዝም በሉ” አለው።  ጳውሎስም በኤፌሶን 4፡26 ላይ “ተቆጡ ኃጢአትንም አታድርጉ፤ በቁጣችሁ ላይ 

ፀሐይ አይግባ፥ ለዲያብሎስም ፈንታ አትስጡት።" ሲል ጽፏል።   ጳውሎስ በኤፌሶን 6፡12 ላይ ይህን 
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ችግር በግልፅ አይቶታል፡‐ “...መጋደላችን ከደምና ከሥጋ ጋር አይደለም፥ ከአለቆችና ከሥልጣናት ጋር 

ከዚህም ከጨለማ ዓለም ገዦች ጋር በሰማያዊም ስፍራ ካለ ከክፋት መንፈሳውያን ሠራዊት ጋር ነው 

እንጂ።  ” በማለት ተናግሯል።

 ፍቅር መንፈሳዊ ባህሪ ነው እና ውድቀትም እንዲሁ። መንፈሳችን በበደለኛው ላይ ከመረረ እና ከቀጠለ 

ትልቅ ግጭት ይፈጠራል።   በአእምሯችን የተፈጠረውን መርሳት እንሻለን እና ህመሙ በጊዜ ውስጥ 

ይጠፋል  ብለን  እናስባለን  ነገር  ግን መንፈሳችን  ህመሙን  ፈጽሞ  አያጣውም፤  ጊዜ ማንኛውንም 

መንፈሳዊ ቁስል አያድነውም፤ በጊዜ ውስጥ ያለው ምሬት ወደ ሞርፎሲስ እንዲመጣ ያደርጋል፤ስለዚህ 

የሰማዩ  አባታችሁ  ሐኪም  እንዲሆነን  እንፍቀድ።    አሁን  የምንጠላው ሰው  የሰማዩ  አባታችን 

የወደደውን  እና  ኢየሱስ  በመስቀል  ላይ  የሞተለትን  ሰው  ነው።    ራሳችንን፣  ከትምክህታችን  ጋር፣ 

ከአምላካችን ጋር ጥልቅ ግጭት ውስጥ እናስገባለን።  አባቴ የሚወደውን ሰው እንዴት እንደ እርሱ ልጅ 

እጠላለሁ?    ኢየሱስም  በመስቀል  ላይ  የሞተው  ለዚህ  የተለየ  ለበዳዩ  ኃጢአት  ነው።    ለዚህ  ነው 

እግዚአብሔር በ1ኛ ጴጥሮስ 1፡15‐16፡‐ “...እኔ ቅዱስ ነኝና ቅዱሳን ሁኑ ተብሎ ስለ ተጻፈ የጠራችሁ 

ቅዱስ እንደ ሆነ እናንተ ደግሞ በኑሮአችሁ ሁሉ ቅዱሳን ሁኑ።"

 ጌታ  ያንን መራራ መንፈሳችንን  አይቶ  ጀርባውን ሊመልስ  አይችልም፣      ከሰይጣን ተጽእኖ 

የአብን    ።  ያ መራራ የመንፈሳችን ክፍል ይቋረጣል፣ እናም እንበታተናለን።  ከዚያም በኋላ 

ያ የኛ ክፍል  የውሸት ሁሉ  አባን መስማት ይጀምራል    ከጊዜ ወደ  ጊዜ  እየጨመረ  አጋንንታዊ 

ይሆናል።  የድሮው ቃል  "የተከፋፈለ ስብዕና"  የሚያመለክተው ይህ  ነው፤ ዛሬ ሰዎች ስለ ጄኪል እና 

ደብቅ  ያወራሉ።    የዚህ መንፈስ ምሬት  ከጊዜ ወደ  ጊዜ  እየጨመረ  ሲሄድ  በእኛ  ላይ  የተደረገውን 

በሌሎች ላይ እንድናደርግ ያደርገናል።

 ኢየሱስ  በማቴዎስ  7፡1‐2  ላይ  “እንዳይፈረድባችሁ  አትፍረዱ፤  በምትፈርዱበት  ፍርድ 

ይፈረድባችኋልና፥ በምትሰፍሩበትም መስፈሪያ ይሰፈርባችኋል።” በማለት እንዳስጠነቀቀን በትክክል 

ይሰራል።  በሮሜ  2፡1  ላይ  “ስለዚህ፥  አንተ  የምትፈርድ  ሰው ሁሉ  ሆይ፥  የምታመካኘው  የለህም፤ 
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በሌላው በምትፈርድበት ነገር ራስህን ትኰንናለህና፤ አንተው ፈራጁ እነዚያን ታደርጋለህና።"

 በተቃረንን  ቁጥር  በሰዎች  ላይ  በምሬት  ስንፈርድ ምን  እንደሚደርስብን  አስብ፣  በጣም  የሚያም 

ወይም  “ትንሽ” ብቻ።   ልባችን የአባታችን፣ የልጁ እና የመንፈስ ቅዱስ ቤት  ነበር፣ አሁን ግን እየበዛ 

በአጋንንት  ተጽእኖ  ስር  ያሉትን  የራሳችንን መንፈሳውያን  ክፍሎች  የምንለያይበት  እና  ከጊዜ  በኋላ 

የበለጠ  ጠበኛ፣  አዎን፣  እንዲያውም  ጨካኞች  እንሆናለን  እናም  እሱ  ይሆናል።    እግዚአብሔርን 

ለመስማት እና በመንፈሱ ለመመራት አስቸጋሪ ወይም የማይቻል (ሮሜ 8፡14)።  በእስር ቤት የሚገኙ 

አብዛኞቹ  ወንጀለኞች  ከተፈቱ  በኋላ  የሚመለሱበት  ምክንያት  ይህ  ነው፤    ይቅር  ባለማለታቸው 

በእነርሱ ላይ  የተደረገውን ተመሳሳይ  ነገር በሌሎች ላይ ያደርጉ  ነበር።   ያ እርግማን  የሚያቆመው 

የተለየው  የመንፈሳቸው  ክፍል  የጎዳውን  ሰው  ካለፈው  ህይወታቸው ይቅር ሲለው  እና  ያንን  ሰው 

መውደድ ሲጀምር ብቻ ነው።

 በእግዚአብሔርና  በሰይጣን  መካከል  ያለው  መንፈሳዊ  ጦርነት  ውጤቱ  ይህ  ነው።    ሰይጣን 

የተፈጠረውን  ነገር  እንድንረሳው  እና  እነዚህ  የተከፋፈሉ  መናፍስት  መኖራቸውን  እንዳንገነዘብ 

ይፈልጋል።  የጳውሎስ ደቀ መዝሙሩ ክሌመንት በዕብራውያን 12:14‐15 ላይ እንዲህ ያለውን ስውር 

የልብ ቁስሎች አስጠንቅቋል:‐ “ ከሰው ሁሉ ጋር ሰላምን ተከታተሉ ትቀደሱም ዘንድ ፈልጉ፥ ያለ እርሱ 

ጌታን ሊያይ የሚችል የለምና። የእግዚአብሔር ጸጋ ለማንም እንዳይጎድለው፥ ብዙዎቹም የሚረክሱበት 

አንድ መራራ ሥር ወደ ላይ በቅሎ እንዳያስጨንቅ፥ ሴሰኛም የሚሆን እንዳይገኝ፥"

 እንደረሳነው፣ ከበደለኛው ጋር መራራ በመሆናችን አባታችንን ይቅርታ ለመጠየቅ እድሉን አጥተናል።  

እናም፣  ልቦቻችን ጥሩ  እንድንሆን  የበለጠ  እና  የበለጠ  ያታልለናል፣  ነገር ግን  የተደበቁ  የመንፈሳችን 

ክፍሎች ከረጅም  ጊዜ  በፊት  በእነዚያ  በተለያዩ  የራሳችን መናፍስት  ላይ  የተደረገውን  በሌሎች  ላይ 

እንድናደርግ ያደርገናል።   ኤርምያስም ስለዚህ ጉዳይ በምዕራፍ  17፡9‐10 እንዲህ ሲል ጽፏል፡‐ “ልብ 

ከሁሉ ይልቅ ተንኰለኛ እጅግም ክፉ ነው፤ ማን ያውቀዋል?   በዳያችን የፈረደብንበትን በሌሎች ላይ 

እናደርጋለን የሚለው የኢየሱስ ቃል ፍፁም የሆነ መንፈሳዊ ህግ ነው።በምሳሌ 28፡25‐26 እናነባለን፡‐

“ትዕቢተኛ  ሰው  ጠብን  ያነሣሣል፤  እርሱ  ግን  ጠብን  ያነሣሣል።    በእግዚአብሔር  የሚታመን 
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ይከናወንለታል፤ በልቡ የሚታመን ተላላ ነው፤ በጥበብ የሚሄድ ግን ይድናል።"

 ከላይ የጠቀስኩትን በአጭሩ ለመድገም፡‐ የበደሉንን ሰዎች ይቅር ካላልን ከጊዜ በኋላ የሆነውን ወደ 

መርሳት እንሄዳለን እና በልባችን ላይ የደረሰውን ጉዳት ማስተካከል አስቸጋሪ ይሆንብናል።   ሰይጣን 

በድንገት የተከፋፈለውን የራሳችንን መንፈስ ለጥፋት ዓላማው ሊጠቀምበት ይችላል።

 በዚህ ላይ ብዙ የግል ልምድ አለኝ፣ እና በምጽፍበት ጊዜ፣ በህይወቴ ውስጥ ሰዎችን ምን ያህል ጊዜ 

ሳላስብ ነገር ግን እያወቅሁ እንደጎዳሁ በልቤ እያዘንኩ ማሰብ አለብኝ።   እንግዲህ አባታችን በምህረቱ 

እና በቸርነቱ ከበደሌ በፈሰሰው በፍፁም በግ በኢየሱስ ደም እና ብዙ የቆሰለውን ልቤን በመፈወሱ፣ 

ስለእሱ መናገር እና መፃፍ እና እረዳዎታለሁ ማለት ምንኛ መታደል ነው።
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                                      6  የምድራዊ     ሕይወታችን     መንፈሳዊ     አካሄድ  

 ይህ ሁሉ የጀመረው ፈጣሪያችን እኛን ከመፍጠሩ በፊት መንፈሳችንን በማህፀን ውስጥ ካስቀመጠ በኋላ

ነው።  ኤርምያስ 1:5 “በሆድ ሳልሠራህ አውቄሃለሁ፥ ከማኅፀንም ሳትወጣ ቀድሼሃለሁ፥ ለአሕዛብም ነቢይ

አድርጌሃለሁ።” ይላል።  እግዚአብሔር እኛን ከመጀመሪያ በስም ያውቀናል፣ በፍጹም ልባቸው እርሱን

ወደሚወዱ ፍፁም ሰዎች ማንነት እንድናድግ ይፈልጋል፤ ስለዚህ እርሱ እና እኛ እርስ በርሳችን በሚወደድ

ኅብረት እና ከዚያም በሁዋላ በደስታ እንድንኖር ይፈልጋል። ተረት ይመስላል አይደል?  ደህና፣ ተረት በሰዎች

መካከል ከረጅም ጊዜ በፊት እንደተፈጠረ አምናለሁ፣ ምክንያቱም የእኛ ልኡል መጥቶ ውስጣዊ ፍላጎታችንን

ከእግራችን ጠራርጎ እስኪወስድ ድረስ በመጠባበቅ ላይ ነው።  እግዚአብሔር ከአዳምን ከእግሩ ጠራረገለት፤

ለፍጥረቱም ከመጀመሪያ ጀምሮ የፈለገውና ያቀደው ይህንኑ ነው።  አሁንም ያንን እንፈልጋለን፣

ምክንያቱም እርሱ በራሱ አምሳል ስለፈጠረን ነው።  እኔ ትንሽ ልጅ ሳለሁ ያዳመጥኩት ተረት ነበረ “እናም

በደስታ ኖረዋል” በሚል ቃል ሲያልቅ  ሁል ጊዜ ዓይኖቼ እንባ እንዴት ያቀርሩብኝ እንደነበር በግልፅ

አስታውሳለሁ።  አዎ ናፍቆቴም ይህ ነበር።  እና ታውቃለህ?  አባታችን ልዑላችን እየጠበቀን እና እየናፈቀን

ነው፣ ግን ሰርጉ መቼ እንደሚፈፀም የሚያውቀው እሱ ብቻ ነው።

 

 ራእይ 22:13-17 እንዲህ ይላል:- “ አልፋና ዖሜጋ፥ ፊተኛውና ኋለኛው፥ መጀመሪያውና መጨረሻው እኔ ነኝ።

ወደ ሕይወት ዛፍ ለመድረስ ሥልጣን እንዲኖራቸው በደጆችዋም ወደ ከተማይቱም እንዲገቡ ልብሳቸውን

የሚያጥቡ ብፁዓን ናቸው። ውሻዎችና አስማተኞች ሴሰኛዎችም ነፍሰ ገዳዮችም ጣዖትንም የሚያመልኩት

ውሸትንም  የሚወዱና  የሚያደርጉ  ሁሉ  በውጭ  አሉ።  እኔ  ኢየሱስ  በአብያተ  ክርስቲያናት  ዘንድ  ይህን

እንዲመሰክርላችሁ  መልአኬን  ላክሁ።  እኔ  የዳዊት  ሥርና  ዘር  ነኝ፥  የሚያበራም  የንጋት  ኮከብ  ነኝ።

መንፈሱና  ሙሽራይቱም፡—  ና፡  ይላሉ።  የሚሰማም፡—  ና፡  ይበል።  የተጠማም  ይምጣ፥  የወደደም

የሕይወትን ውኃ እንዲያው ይውሰድ።" አዎን፣ የእግዚአብሔር መንፈስ እና ሙሽራይቱ በጉጉት እየጠበቁ

ናቸው፣ ምክንያቱም ሙሽራችን ኢየሱስ ሙሽራውን ቤተ ክርስቲያንን ስለሚወድ እና “በእግዚአብሔር

ቃል በውኃ መታጠብና እንዲቀድሳት ራሱን አሳልፎ ሰጠ።"  (  ኤፌሶን 5: 25-26 )  ይህ ተረት አይደለም፤

በእውነት እየሆነ ነው እናም ሁሉም አማኞች በልባቸው ውስጥ የናፈቁት።  እሱ ሙሽራዬ ነው!  እሱ ያንተ



ነው?  የሰማዩን አባታችንን፣ የእኛን ሙሽራውን  እና ሌሎች ሰዎችን ለመውደድ አቅም  ያጣነው ለምን እና

እንዴት እንደሆነ እንረዳለን?

 ከአንድ አፍሪካዊ ተልዕኮ ወደ ሌላው እየነዳሁ ወይም እስር ቤቶችን ስጎበኝ፣ በጉዞዬ ውስጥ በጣም

የሚያስደስቱኝ ትንንሽ ልጆች ወደ መንገድ እየሮጡ ሲመጡ ነው።  ደህና ወደ እነርሱ ከመድረሴ በፊት

ለሚወዘወዙ እጆቻቸው እና በደስታ ለሚፍለቀለቀው  ፊታቸው ምላሽ ለመስጠት የመኪናዬ መስኮቶች

አስቀድመው ዝቅ አሉ።  እነሱ በፍቅር የተሞሉ ናቸው፤ እና ለተጓዥውም ይህን ፍቅር ለማስተላለፍ በጣም

ይፈልጋሉ፣  እና በፊቴ ላይ በደስታ ፈገግታ እጄን ወደ ኋላ በማውለብለብ ምላሽ ስሰጥ፣ ትዕይንቱ ገና እየሰፋ

ይሄዳል።  አንዳንዴ እንኳን አቆማለሁ ወደ እነርሱ እጄን በመጨባበጥ ወይም እጄን ከትንሽ ልጅ ጭንቅላት

ላይ በማሻሽበት ጊዜ እና ከዚያ ሌላ መጥቶ ይህንኑ ይፈልጋል፣ ፍቅር በእነዚህ ትንንሽ ልጆች በቀላሉ ይሰጣል

እና በጉጉት ይቀበላሉ። አላፊ አግዳሚውን እያውለበለቡ ሚቀበሉት ፤እናቶቻቸው ሊሰጧቸው ከሚችሉት

በላይ ፍቅር ስለሚናፍቁ ይሆን? በሕይወታቸው አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ሆነው ይሆን?  ደቀ መዛሙርቱም

እንኳ ወደ እርሱ ሲመጡ ከጌታ እየገፏቸው ስለ ሕፃናት አሳቢነት ተቸግረው ነበር።  በማቴዎስ 19፡13-15 ላይ

ስለዚህ ነገር እናነባለን፡-  “እጁንም እንዲጭንባቸውና እንዲጸልይ ሕፃናትን ወደ ኢየሱስ አመጡ፤ ደቀ

መዛሙርቱ ግን ገሠጹአቸው።  ከዚያም ኢየሱስ እንዲህ አለ:-  ሕፃናትን ተዉአቸው፤ መንግሥተ ሰማያት

ለእነርሱ ናትና አትከልክሏቸው። ከዚያም እጁን ጫነባቸው….   ልጆችን መውደድ ኢየሱስን መውደድ

አይደለምን?  ልባቸው የቆሰሉ ሰዎች ብዙ ፍቅርን መለማመድ ወይም መስጠት አይወዱም።

 ቁጥር 2 ከዐውደ-ጽሑፍ ውጭ የሆነ ስለሚመስለኝ በመዝሙር 8 ላይ ለምን እንደጨመረ አልገባኝም ነበር፤

ያ የኔ ችግር ነበር።  የመዝሙር 8 ን የመጀመሪያ ክፍል እናንብብ፡- “  አቤቱ ጌታችን፥ ስምህ በምድር ሁሉ

እጅግ ተመሰገነ፥ ምስጋናህ በሰማዮች ላይ ከፍ ከፍ ብሎአልና። ከሕፃናትና ከሚጠቡ ልጆች አፍ ምስጋናን

አዘጋጀህ ስለ ጠላትህ፥ ጠላትንና ቂመኛን ለማጥፋት። የጣቶችህን ሥራ ሰማዮችን ባየሁ ጊዜ፥ ጨረቃንና

ከዋክብትን አንተ የሠራሃቸውን፥ ታስበው ዘንድ ሰው ምንድር ነው? ትጐበኘውም ዘንድ የሰው ልጅ ምንድር

ነው?  ከመላእክት እጅግ ጥቂት አሳነስኸው፤ በክብርና በምስጋና ዘውድ ከለልኸው።"  ዳዊት ስለ እኛ

በማሰብ፣ ከእኛ ጋር በመጎብኘት እና እኛን ከራሱ በታች አድርጎ እኛን በማሳየቱ ስለ ሰው ልጆች በጣም

የሚያስብ በመሆኑ በቁጥር 2  ላይ ደግሞ እኛን እንደ ጠላቶቹ አድርጎ ይቆጥረናል፤ ዳዊትም አምላካችን

አሁንም ብዙ እንደሚቀበል ተረድቷል።  ኤሎሂ ብዙ ፍቅር እና ጥንካሬ ከትንንሽ ልጆች እንደሚቀበል ነገር

ግን ዳዊት በግልጽ አዋቂዎችን ደግሞ ስለ እርሱ ደንታ እንደሌላቸው ቆጥሮ  ከሰይጣን ጋር ጠቅሷቸዋል።



የኤሎሂም ስም በምድር ሁሉ ላይ በግልጽ እጅግ በጣም ጥሩ ነው፤ ነገር ግን እኛ ራሳችንን ከእሱ የበለጠ

እንወዳለን ወይም ስለዚህ ጉዳይ ከማንም በላይ፤  ምናልባት አምላክን ሙሉ በሙሉ እንንቀዋለን፤  ሆኖም

ኤሎሂም እኛን ለመንከባከብ ቆም ብሎ ከእኛ ጋር በመጎብኘት ምላሽ አይሰጥም።  ያስታዉሳሉ?  በአዳምና

በሔዋን ችሎት የሔዋን ዘር ለእኛ ሲል ሰይጣንን ድል ለማድረግ የሰይጣንን ራስ እንደሚቀጠቅጥ አስቀድሞ

ለእባቡ ተናግሯል።  አባታችን ከእኛ  ጋር ያለውን እቅዱን ፈጽሞ አልተወም።  አመሰግናለሁ አባት!

 ከአባቶቻችን መልካም ባሕርያትን ልንወርስ እንችላለን፤ ነገር ግን መጥፎውንም እንደዛው እናም፣ ሁሉም

የአዳም እና የሔዋን ዘሮች ከአዳም የኃጢአት ተፈጥሮ ወረሱ።  በዚህ ተፈጥሮ እኛ እንደ አዳም ከኛ የተሻለ

ራሳችንን ለመንከባከብ ማንም ሊታመን እንደማይችል በማሰብ እና በጣም አፍቃሪ እና ታማኝ የሆነውን

ሁሉን ቻይ የሆነውን አባታችንን አንታዘዝም ብለን በማሰብ ወደ ማመጽ እንነዳለን።  ብዙውን ጊዜ እርሱን

ችላ እንላለን እና የራሳችንን ስሜቶችና እና ፍላጎቶች ብቻ እናስባለን ፣ በተለይ በጣም አስፈላጊ የሆነውን

የመወደድን ፍላጎት።  በራሳችን እና በፍላጎታችን ስለተጠመድን ወገኖቻችን የምንፈልገውን እንዳናገኝ

እንቅፋት ሆነውብን ስለሚታዩ እርስ በርሳችን ተፎካካሪዎች እንሆናለን እና አንዳንዴም እርስ በርሳችን

እንጎዳዳለን።  ፍቅርን ለመቀበል መጀመሪያ ልንሰጠው የሚገባን ራዕይ ጠፍቶብናል፣ እና ታላቅ አፍቃሪ ሰው

ደግሞ ታላቅ ሰጪ እና ታላቅ አገልጋይ ነው።  እና የሚያሠቃየውን ስሜታችንን ለመቆጣጠር የሌሎች አለቆች

፣ተቆጣጣሪዎች እንሆናለን።  እናም፣ ሌሎችን መቃወም እና አለመቀበል በህይወት ውስጥ የተለመዱ

ይሆናሉ፣  እናም ብዙ ጊዜ ከፍቅር የበለጠ በህይወታችን ውስጥ ይበዛሉ።  ውድቀቶች ወደ ሁላችንም በብዙ

መልኩ  ይመጣሉ ፦አንድ ተቀምጧል፣ አንድ ሰው ከእኛ የሚሰርቅ፣ የሚዋሽብን፣ በአደባባይ ያፌዝብናል፣

በጾታ ወይም በሌላ መንገድ እየበደሉን፣ ወዘተ.  የኛ የኃጢያት ተፈጥሮ ደግሞ ሁላችንም በደለኛውን ይቅር

እንዳንል፣ ነገር ግን የሆነውን ለመርሳት እንድንሞክር ያደርገናል፣ እናም በልባችን እየመረርን እንቆሰላለን።

ከዚያም ራሳችንን ከሰዎች  በማግለል ወይም ቢያንስ ከርቀት በመጠበቅ ራሳችንን ከቁስሎች መከላከል

እንጀምራለን።  ስለዚህም አምላካችንን ከርቀት እንጠብቀዋለን።  በፍቅር ደስተኛ እና ጤናማ ለመሆን

እንፈልጋለን ነገር ግን ፍቅርን ለማግኘት አስቸጋሪ እንዲሆን አድርገናል።  እና ሌሎች ሰዎችን መውደድ

ካልቻልን እኛ ደግሞ አምላካችንን ብዙ መውደድ አንችልም።  በህይወታችን ውስጥ ይህ ሁኔታ እየባሰ

ይሄዳል፣  ተስፋ እናደርጋለን፣ አንድ ቀን ተአምር የሚመጣበት ቀን ይመጣል እና እኛ ወደ ኋላ ዞር ብለን

አምላካችንን ሰዎች ላይ ስላደረግነው ነገር፤ ሁሉ ይቅርታን መጠየቅ እንዳለብን ማየት እስክንጀምር ድረስ፣

ይልቁንም  በማንኛውም መልኩ የካዱንን ሰዎች ይቅር እንድንላቸው እና እንድንወዳቸው ይገባል።



 በሚያሳዝን ሁኔታ ለናቀን፣ ለሚሰድበን ወይም በሌላ መንገድ በሚጎዳን ሰው ላይ በቀላሉ ተናደድን፣ አዎ፣

መራር ሆኖብን ነበር።  እንዲህ ዓይነቱን ሰው ይቅር ባለማለት የቀጣናቸው መስሎን ነበር ይልቁንም

ራሳችንን እንጎዳለን።

 የእግዚአብሔርን ተፈጥሮ ግን አስብ፤  እርሱ ፍቅር ነው፣ ከሁሉም ልጆቹ ጋር የጠበቀ ግንኙነትን ይፈልጋል

እናም እኛን ወደ እራሱ ለማቅረብ የተቻለውን ሁሉ እያደረገ ነው።  ወደ እሱ ለመመለስ ፍቃደኛ ከሆንን

እንድንችል ለኃጢአታችን፣ ለኃጢአተኛ ምግባራችን ቅጣቱን እንዲወስድ ልጁን እስኪሰጠን ድረስ በጣም

ይወደናል።  ነገር ግን ያለፈውን ጠላት መጥላትን ከመረጥን ራሳችንን ከእግዚአብሔር ጋር በቀጥታ መጣላት

ውስጥ እንገባለን።  ኢየሱስ ይህንን ጉዳይ በማቴዎስ 18፡32-34  ላይ የገለጸው ይቅር ስለሌለው አገልጋይ

ዕዳው ይቅር ስለተባለለት አገልጋይ ምሳሌ ሲናገር ፈጽሞ ሊመልስለት እንደማይችል፣ ነገር ግን አሁንም

እዳውን ሌላ ሰው እንዲከፍለው ጠየቀ። “ጌታውም እንዲህ አለው፡-  አንተ ክፉ ባሪያ!  ስለለመንከኝ ያን

ሁሉ ዕዳ ተውጬሃለሁ።  እኔ እንዳዝንልህ አንተ ደግሞ ባልንጀራህን ልትራራለት አይገባም ነበር?  ጌታውም

ተቆጥቶ የሚገባውን ሁሉ እስኪከፍል ድረስ ለሚሣቅዩት አሳልፎ ሰጠው።

 ከእግዚአብሔር ጋር ስንሄድ ሰይጣን በእኛ ላይ ተጽዕኖ እንዳያሳድር እግዚአብሔር እንደሚከለክለው

ታስታውሳለህ?  ነገር ግን ከእርሱ ጋር ስንጣላ፣ የሰማዩ አባታችን ከዚያ መንፈሳችን ይርቃል፣ እናም ፍጻሜው

በሰይጣንና በአገልጋዮቹ ብቸኛ ተጽዕኖ ሥር ይሆናል።  የመንፈሳችን ክፍል በሰይጣን ስር የራሱን ሕይወት

መኖር ይጀምራል።  ደጋግመን ስንፈርድ፣ በውስጣችን ያለው ምሬት እየጨመረ ሲሄድ እና በልባችን ውስጥ

መንፈሳዊ ስቃይ ውስጥ ሲገባ ከጊዜ በኋላ ሙሉ በሙሉ ከቁጥጥር ውጭ ልንሆን እንችላለን።  እኔ

አብዛኛውን ሕይወቴን እንዲህ ያለ ሁኔታ ውስጥ ነበርኩ፤ ለአጭር ወይም ረዘም ላለ ጊዜያዊ የስብዕና

ለውጦች እንጋለጣለን።  በስነ-ልቦና ውስጥ እንደዚህ ያሉ ሁኔታዎች ለተለያዩ የችግሮች ክብደት የተለያዩ

ስሞች አሏቸው፤ እኔ ምናልባት በሁለት-ፖላር ምድብ ውስጥ ነበርኩ።  ብዙ አጋንንት በሰው ልብ ውስጥ

ይሄውም ኢየሱስ እና መንፈስ ቅዱስም የሚኖሩበት ቦታ  ጋር  ስለሚኖሩ፣  እነርሱን ለመስማት እና

በእግዚአብሔር መንፈስ መመራት አስቸጋሪ ይሆናል።  ሮሜ 8:13-16  “እንደ ሥጋ ፈቃድ ብትኖሩ

ትሞታላችሁና” ይላል።  በመንፈስ ግን የሥጋን ሥራ ብትገድሉ በሕይወት ትኖራላችሁ።  በእግዚአብሔር

መንፈስ የሚመሩ ሁሉ እነዚህ የጎለመሱ የእግዚአብሔር ልጆች ናቸውና።  አባ አባት ብለን የምንጮኽበትን

የልጅነት መንፈስ ተቀበላችሁ እንጂ እንደገና ለፍርሃት የባርነትን መንፈስ አልተቀበላችሁምና።



 እያደግን ስንሄድ በቀላሉ ወደ አምላክ መቅረብ የማንችልባቸውን ሁለት ምክንያቶች አሁን ተረድተሃል?

የመጀመሪያው በመንገዳችን ለሚመጡ አዳዲስ ጥፋቶች መራራ ምላሽ መስጠትን ቀጥለናል።  ሁለተኛው

በልባችን ውስጥ ካለ አሮጌ ቁስሎች የሚወጣው መፍትሔ ያልተገኘለት  ምሬት ጥንካሬው እየጨመረ

ይሄዳል።  በጣም ብዙ አጋንንቶች ወንዶችን በቀላሉ በንዴት እንድንቀጣጠል ያደርገናል እና ብዙ ጊዜ ሴቶችን

ደግሞ በትንሽ ምክንያት ያስፈራቸዋል።  የአጋንንት መናፍስት የእግዚአብሔርን ቃል አዘውትረን የማንበብ

ፍላጎት እንዳይሰማን ያደርጉናል፣ ወይም መጽሐፍ ቅዱስን ለማንበብ ስንዘጋጅ፣ በድንገት እንቅልፋም

ይሰማናል፣ መጸለይ ይቀንሳል፣ ወይም ልክ ወደ ቤተ ክርስቲያን የምንሄድበት ጊዜ ሲደርስ ጉንፋን እንደያዘን

እናስባለን።

 ታዲያ ለእነዚህ ችግሮች መፍትሄው ምንድን ነው?   ኢየሱስ በማቴዎስ 18፡3-5  መልሱን ይሰጠናል፡-

“እውነት እላችኋለሁ፥ ካልተለወጥክ እንደ ሕፃንም ካልሆናችሁ ወደ መንግሥተ ሰማያት ከቶ አትገቡም።"

እንግዲህ እንደዚህ ሕፃን ራሱን የሚያዋርድ ሁሉ በመንግሥተ ሰማያት የሚበልጥ እርሱ ነው።  እንዲህ

ያለውንም አንድ ሕፃን በስሜ የሚቀበል እኔን ይቀበላል።

 እዚህ ላይ ኢየሱስ እኛን እንደገና ትናንሽ ልጆች እንድንሆን አልጠራንም ፣ ነገር ግን እንደ ትልቅ ልጆች ይቅርታ

በሌለው ውድቅት ምክንያት የሚመጣን ክፋትን እና ምሬትን ለማስወገድ በመፈለግ እንደ ትናንሽ ልጆች

እንድንሆን ጠርቶናል።  ስለዚህ ስለ ህይወታችን ታሪክ እውነት እያወቅን ጠላቶቻችንን ይቅር ብለናልና

ከአሁን በኋላ እራሱን የማይሸፍን የተከፈተ ልብ እናዳብር ይሆናል።  እኛ ይቅር ብለናል፣ እናም እግዚአብሔር

ሰላም የሚያመጣውን ይቅርታውን ሊዘረጋልን ይችላል፡-  “የበደሉንን ይቅር እንደምንል በደላችንን ይቅር

በለን።"  ኢየሱስ እንድንከተለው ሲጋብዘን ምን ማለቱ እንደሆነ አሁን ተረድተናል ነገር ግን ራሳችንን

በመካድ እና በየቀኑ መስቀላችንን በማንሳት ነው?  እዚህ ላይ በሉቃስ 9፡23-25 ላይ፡- “ሊከተለኝ የሚወድ

ራሱን ይካድ መስቀሉንም ዕለት ዕለት ይሸከማል።  ነፍሱን ሊያድን የሚወድ ያጠፋታልና፤ ስለ እኔ ነፍሱን

ሊያጠፋ የሚወድ ግን እርሱ ያድናታል።  ሰው ዓለሙን ሁሉ ቢያተርፍ ራሱን ቢያጐድል ምን ይጠቅመዋል?

ጠላቶቻችንን መውደድ ህይወታችንን የመስጠት አካል ነው፣ምክንያቱም ብዙ እምቢተኛነት ይመጣል።

አዎን፣ ሰዎችን መውደድ የበለጠ መገፋትን ሊያመጣ ይችላለ ።  ኢየሱስ ስለዚህ ጉዳይ በማቴዎስ 5:38-39

ላይ በግልጽ ተናግሯል፡- “‘ዐይን ስለ ዓይን ጥርስም በጥርስ'" እንደ ተባለ ሰምታችኋል?  እኔ ግን እላችኋለሁ፥

ክፉውን ሰው አትቃወሙ፤ ነገር ግን ቀኝ ጉንጭህን በጥፊ ለሚመታችሁ  ሁሉ ሁለተኛውን ደግሞ አዙርለት።



 ነገር ግን በጽኑ ለበደሉን እና ባለእዳዎቻችን ይቅርታ ልንላቸው በሰው አቅማችን እንችላለን?  የልባችንን

ቁስሎች ከሰማያዊው አባታችን ጋር የምናደርገው እንዴት ነው?   አባታችን ስለ መንግስቱ አብዝቶ

የምትለምኑትን የለማኝን ልብ ይሰጣችሁ ዘንድ እጸልያለሁ እና ኢየሱስ በተራራ ስብከቱ በማቴዎስ 5፡3 ላይ

የተናገረውን የመጀመሪያ ቡራኬ እንዲያበረታታዎት እጸልያለሁ፡ በመንፈስ“  ድሆች የሆኑ ብፁዓን ናቸው፥

መንግሥተ ሰማያት የእነርሱ ናትና።"



                 7  ልብ     እና     ነፍስ     -   የእግዚአብሔር     መንግሥት     የጦር     ሜዳዎች  

 ፍቅር ካልተቀበልን እንናደዳለን እና እንማረራለን፣ እንታመማለን እና በመጨረሻም በአካል እንሞታለን።

አባታችን ትንሽ ፍቅር ከተቀበለ እየደከመ ይሄዳል፣ ነገር ግን ህጻናት አሁንም በፍቅራቸው ሊያጠነክሩት

ይችላሉ።  ሰይጣን የሚያውቀውም ይህንኑ ነው፣ እናም እኛን ከእሱ ለመራቅ በመሞከር አምላካችንን

ያለማቋረጥ የሚያጠቃበት ምክንያት ነው፣ እነዚያን ጥቃቶች ገና በማኅፀን ውስጥ እያለን ይጀምራል።

ሰይጣንስ እንዴት ያጠቃናል?  ሌሎች እንዲበድሉን፣ እንዲጎዱን፣ እንዲሰድቡን፣ ወዘተ.   አዎን፣ ጥፋቶች

በሁላችንም ላይ ይደርሳሉ፣ እናም እንደዚህ አይነት በደል በሌሎች ላይ እንፈፅማለን፣ ምክንያቱም

ሁላችንም ኃጢአትን ሰርተናል የእግዚአብሔርም ክብር ጎድሎናል።  ከዚያም ሰይጣን እኛን የሚጎዱን ሰዎች

ብቻ እንድንመለከት በማድረግ፣ ነገር ግን የሚጎዳንን ራሳችንን እንድንመለከት በማድረግ የበለጠ

ያታልለናል።  ከአምላካችን ጋር መቀራረብ ካልቻልን ራሳችንን ከሌሎች የተሻልን አድርገን ማየት ቀላል

ይሆንልናል።

 እኛ እራሳችን ያደረግነውን ሳናይ እስረኞችን እንደ ወንጀለኛ ልንቆጥር እንደምንችል እና አሁንም

እንደምናደርገው ሳይ ይገርመኛል፤ እኛ ብቻ አናየውም ምክንያቱም ክፉ ልባችን እውነቱን ከእኛ

ስለሚሰውር ነው።  ሁላችንም የእግዚአብሔር ብርሃን እና እውነት በጣም እንፈልጋለን።  ኤርምያስ

በምዕራፍ 17፡9  ላይ “የሰው ልብ እጅግ ተንኰለኛ እጅግም ክፉ ነው።  ማን ሊያውቀው ይችላል?  እኔ

እግዚአብሔር ልብን እመረምራለሁ ለሁሉም እንደ ሥራው እከፍላለሁ።

 ዳዊት ኦርዮን እንዲሞት በማድረግ ሚስቱን ቤርሳቤህን ካገባ በኋላ በኋላ መዝሙረ ዳዊት 51:6 ን ሲጽፍ

ይህን በሚገባ ተረድቶ ነበር፡- “በውስጥ ሰውነቴ እውነትን ትሻለህ፤ በስውርም ጥበብን አሳየኸኝ።  ዳዊትም

በመዝሙር 43፡3-5  ላይ፡-  “  ብርሃንህንና እውነትህን ላክ፤ እነርሱ ይምሩኝ፥ ወደ ቅድስናህ ተራራና ወደ

ማደሪያህ ይውሰዱኝ። ወደ እግዚአብሔር መሠዊያ፥ ጕልማስነቴንም ደስ ወዳሰኛት ወደ አምላኬ እገባለሁ፤

አቤቱ አምላኬ፥ በበገና አመሰግንሃለሁ። ነፍሴ ሆይ፥ ለምን ታዝኛለሽ?  ለምንስ ታውኪኛለሽ?  የፊቴን

መድኃኒት አምላኬን አመሰግነው ዘንድ በእግዚአብሔር ታመኚ።" በእርግጥም የመንፈስ ጭንቀት በአምላክ

እርዳታ ክፋትንና ምሬትን ትተን “ለጭንቀት መንፈስ የምስጋና ልብሳችንን እንልበስ” (ኢሳይያስ 61:3)

ይለናል።  የመንፈስ ጭንቀት ሲወጣ ደግሞ ጤንነታችን ይሻሻላል።



 ልባችን እና ነፍሳችን ሰይጣን የእግዚአብሔርን ሁሉን ቻይ ሀይል እና መንግስት የሚዋጋባቸው የጦር

ሜዳዎች ናቸው።  ጦርነቶች እንዴት እንደሚካሄዱ ተረድተናል?  ወደ አምላክ ለመቅረብ እምብዛም ፍላጎት

የሌለን ለምን እንደሆነ እንረዳለን?  ዳዊት ስለዚህ ጉዳይ አስቀድሞ በመዝሙር 14፡2-3  ላይ እንዲህ ሲል

ጽፏል፡-  “እግዚአብሔር ከሰማይ የሰው ልጆችን ተመለከተ፤ የሚያስተውል እግዚአብሔርንም የሚፈልግ

እንዳለ ያይ ዘንድ ነው።  ሁሉም ተሳስተዋል፤ ሁሉም በሥነ ምግባር ተበላሽተዋል፤ በጎ የሚያደርግ የለም

አንድ ስንኳ።  እንዴት ተመልሰን ወደ አምላካችን በፍጹም ልባችን እንደ ትንንሽ ልጆች እንመጣለን?

 ኦህ ፣ ጦርነቱን በሂደት ላይ ብናየው የእስራኤል ጉዞ ወደ እረፍቱ በተስፋይቱ ምድር ሲጎዙ ምን ያህል ቀላል

ይሆን ነበር፣ እና በዚህ ምድር ሳለን ወደ አባታችን ዕረፍት ምን ያህል ቶሎ መግባት እንችላለን።  በአባታችን

በእግዚአብሔር ዘንድ ሁሉም ነገር ይቻላል። ደግሞም እርሱ ብቻውን ሁሉን ቻይ ነው።  "ረድኤታችን

ሰማይንና ምድርን በፈጠረ በእግዚአብሔር ስም ነው።"  ( መዝሙረ ዳዊት 124:8 )

 የነቢዩ ኤልሳዕ አገልጋይ መንፈሳዊውን እውነታ ለማየት ዓይኖቹን ሲከፍት ለነቢዩ ኤልሳዕ ምን አይነት

ልዩነት ሆነ።  ኤልሳዕ በመንፈሳዊው የጦር ሜዳ ላይ ያለውን ሁኔታ ማየት መቻሉ እንዴት ያለ ልዩነት ነበር።

የንጉሥ ቤንሃዳድ ወታደሮችን ዓይን እንዲያሳውር እግዚአብሔር በቀላል ልመና በማቅረብ፣ ጠላቶቹ አቅመ

ቢስ ሆኑ፣ እና ኤልሳዕ በደግነት ወደ ሰማርያ ቅጥር ግቢ ወስዶ ወደ ወጥመድ ገቡ (2  ነገ.  6፡14-23)።

ንጉሡም ኤልሳዕን “እኔ ልግደላቸው?  ልገድላቸው?  ኤልሳዕ ግን “አትግደላቸው፣ …….  ይበሉና ይጠጡ

ዘንድ ወደ ጌታቸውም ይመለሱ ዘንድ ምግብና ውኃ አኑርላቸው።  ከዚያም ንጉሡ ታላቅ ግብዣ

አዘጋጀላቸው፣ ከበሉም ከጠጡም በኋላ ወደ ጌታቸው ሰደዳቸው፤ የሶርያውያን ዘራፊዎችም ጭፍሮች ወደ

እስራኤል ምድር ከእንግዲህ ወዲህ አልመጡም።  በኤልሳዕ መንፈሳዊ እይታ የተነሳ እግዚአብሔር ምን

ሊያደርግ እንደሚችል እና ጠላቶቻችንን መውደድ ምን ሊያከናውን እንደሚችል የሚያሳይ ይህ ታሪክ ምንኛ

ጥሩ ምሳሌ ነው።

 እውነተኛ ጦርነቶች የት እንዳሉ ለማየት አባታችን እግዚአብሔር ዓይኖቻችንን እንዲከፍት እጸልያለሁ፤ እነሱ

በልባችን፣ በመንፈሳችን ቤት፣ እና በነፍሳችን ውስጥ ትክክል ወይም ስህተት የሆነውን መምረጥ፣

እግዚአብሔርን መምረጥ ወይም እሱን ችላ ማለት እንዳንል ይረዳናል።  መናፍስት በሚሰማን ፣በምናስበው

እና በምናየው ነገር ላይ ተጽዕኖ ሊያሳድሩ ይችላሉ።  ይህ አጋጥሞዎት የማያውቅ ከሆነ በአፍሪካ ውስጥ

የተወሰነ ጊዜ ማሳለፍ አለብዎት፤  አሁንም ልምድ ያለው መንፈሳዊ ዓለም ነው እጅግ በጣም ኃይለኛው



ጥንቆላ አሁንም ተስፋፍቶ የሚገኝበት ዓለም፣ ነገር ግን አምላካችን እርሱ የበላይ መሆኑን ያሳየበት፣

ሰይጣንንም በማንኛውም ጊዜ የሚገዛው፣ ለሚለምኑትና ለሚሰሙት ምልክት ይሆን ዘንድ በታላቅ

ተአምራቱ ሊፈጽም ይወዳል።  ቃሉ ፣እና ስለዚህ ሰላም እና ጤናን ያመጣል።

 እግዚአብሔርን ምንም ነገር ሳይጠይቁ ነገሮችን በጥሩ ሁኔታ መሥራትን ቀላል በሚያደርግ በምዕራባውያን

አስተሳሰብ ማመን ከባድ ሊሆን ይችላል።  አየህ ሰዎች በእውነት አምላክ አለ ብሎ ማመን ቢቸግራቸው

ዲያብሎስም ሰይጣን ይወዳል።  ሰዎችን ከአምላካቸው በማራቅ ተሳክቶለታል።  እንዲያውም ሰዎች አምላክ

እንደማያስፈልጋቸው ስሜታቸውን እንዲደግፉ “በራሳቸው መንገድ” ነገሮችን በጥሩ ሁኔታ እንዲሠሩ

በደስታ ይረዳቸዋል።  አምላካችን ለምን በዚህ ሂደት ውስጥ ጣልቃ አይገባም?  ለምንድነው እራሱን በግልፅ

የማያሳየው ሰይጣን ከዚህ በኋላ ከእርሱ  ከፈጣሪያችን ሊያርቀን እንደማይችልም  የማይነግረው?

አምላካችን ፍቅራችንን ይፈልጋል፤   እርሱ አስቀድሞ በፍጥረቱ ውስጥ በግልጽ እንደሚታየው በፍጹም

ልባችን እንድንፈልገው ይፈልጋል፣ ነገር ግን አብዛኞቻችን እርሱን እንቃወማለን።  ጳውሎስ ስለዚህ ጉዳይ

በሮሜ 1፡19-20  ላይ እንዲህ ሲል ጽፏል፡-  “እግዚአብሔር ስለ ገለጠላቸው፥ ስለ እግዚአብሔር ሊታወቅ

የሚቻለው በእነርሱ ዘንድ ግልጥ ነውና።የማይታየው  ባሕርይ  እርሱም  የዘላለም  ኃይሉ  ደግሞም

አምላክነቱ  ከዓለም  ፍጥረት  ጀምሮ  ከተሠሩት  ታውቆ  ግልጥ  ሆኖ  ይታያልና፤  ስለዚህም  እግዚአብሔርን

እያወቁ  እንደ  እግዚአብሔርነቱ  መጠን  ስላላከበሩትና  ስላላመሰገኑት  የሚያመካኙት  አጡ፤  ነገር  ግን

በአሳባቸው  ከንቱ  ሆኑ  የማያስተውለውም  ልባቸው  ጨለመ።"ስለ እግዚአብሔር ሊታወቅ የሚቻለው

በእነርሱ ዘንድ ስለሚታይ የሚያመካኙ ሰዎች የላቸውም።  እግዚአብሔር አሳያቸው።  የማይታየው

የእግዚአብሔር ነገር ከዓለም ፍጥረት ጀምሮ በግልጽ ይታያል ከተሠሩትም ታውቆ የዘላለም ኃይሉና

አምላክነቱ  አዎ  ታይቷል፣ ሰበብ የላቸውም።  አምላካችን ላላመነ አለም እራሱን በግልፅ ቢያሳይ ኖሮ

በፍቅር ሳይሆን በፍርሃት ተንበርክኮ ነበር።  ችግሩ እግዚአብሔር ማግኘት አለመቻላችን ሳይሆን ሰይጣን

በልባችን ውስጥ ብዙ ተደማጭነት ያለው መዳረሻ መስጠታችን ነው።

 ሰዎችን ሳገለግል ብዙ ጊዜ እገልጻለሁ ምሳሌ 3፡5 እግዚአብሔር ሁሉንም ነገር ከእርሱ ጋር ካደረግን እንቅፋት

የሌለበት ቀጥተኛ መንገዶች እንደሚኖረን ቃል ሲገባ፡ “በፍጹም ልብህ በእግዚአብሔር ታመን በራስህም

ማስተዋል አትታመን።  ሁሉን ነገር በርሱ ሥሩ መንገዳችሁንም ያቀናልሃል።”፣ ስኬታማ ያደርጋችኋል።

አሁን በመጨረሻ ይህንን የአባዬን ቃል በየቀኑ አጋጥሞኛል፤ እሱ ይኖራል እናም በልቤ ውስጥ በግልጽ

ይታያል!



 ብዙ ምዕራባውያን ክርስቲያን ሰራተኞች በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ያለውን ተአምራዊ እና ምልክቶች እና

ድንቆች ዛሬ በቀላሉ የሚያምኑት በአፍሪካ ውስጥ ነው።  ወደ እርሱ ለምሕረትን ሲጮኹ የእስራኤል አምላክ

ሕዝቡን ለማዳን 200  ሜትር ጥልቀት ያለው ቀይ ባሕርን እንደከፈለው ማመን ቀላል ይሆናል፤

እግዚአብሔር በጌዴዎን ዘመን የምድያማውያንን ሠራዊት ሁሉ በጦረኞች አእምሮ ውስጥ በመትከል እርስ

በርሳቸው እንዲገዳደሉ በማድረግ ብቻውን አጠፋ።  እግዚአብሔር ዳዊትን ጎልያድን እንዲገድለው የረዳው

ይህን የእስራኤልን አምላክ ተሳዳቢ ሊያስቆመው ፈልጎ ነው፣ እና እስራኤልን ነጻ እንደሚያወጣ በአምላኩ

ታምኗል።  በንጉሥ ኢዮሣፍጥ በይሁዳ ላይ በነገሠበት ጊዜ፣ እግዚአብሔር በልባቸው ውስጥ ስለ ከለከለው

ሐሳብ የተነሳ የአንድ ሚሊዮን ሠራዊት ወራሪዎች፣ የአሞን-ሞዓብ-ሴይር ሠራዊት እርስ በርሳቸው ተፋረዱ።

እግዚአብሔር በኤልያስና በኤልሳዕ በኩል ያደረገውን ተአምራት ማመን የእስራኤል አምላክ ነቢያት ማን

እንደሆኑ ስለሚያውቁ ነው፤  ኢየሱስ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ መሆኑን በማመን ሰዎችን የፈወሰ እና

ከሙታን ያስነሣ፣ ማዕበሉንና ባሕሩን ያቆመ፣ በአባቱ ሲመራ ተአምሩን ያለማቋረጥ የሠራ፣ እኛን በመስቀል

ላይ በማስተሰረያ መስዋዕቱ ከእርሱና ከአባታችን ጋር ኅብረት ለሁሉም እንዲደርስ አድርጓል።

 በህይወታችን ውስጥ የመናፍስት ተጽእኖ ሳናስተውል ነው የሚከሰተው፣ ይህም ለመታለል እና ለግንዛቤ

እጥረት እጅግ ተጋላጭ ያደርገናል።  መዝሙረ ዳዊት እና ምሳሌ “የጥበብ መጀመሪያ እግዚአብሔርን

መፍራት ነው” በማለት በግልጽ ያውጃሉ።  ጌታችንን መፍራት ጥበብን ለምን ይሰጠናል?  የእግዚአብሔር

መንፈስ እና መላእክቶች በሚችሉት መጠን አጋንንት በአመለካከታችን ላይ ተጽእኖ ሊያሳድሩ ይችላሉ፣ ነገር

ግን አምላካችን ብቸኛው ሁሉን ቻይ ነው፣እሱ ሰይጣንን እና አጋንንቱን ማገድ ይችላል ፣ነገር ግን እኛ

የምንፈራው እና የምንፈልገው ከሆነ ብቻ ነው።

 እግዚአብሔር ልጁን ወደ ዓለም ሲልከው ሰይጣን ተቆጣ።  አምላክ ለአዳምና ለሔዋን የገባውን የሰይጣንን

ዘርና ሰይጣንን በሚያደቅቀው የሔዋን ዘር መካከል ጠላትነት ለመፍጠር የገባውን ቃል ለመከላከል ብዙ ጊዜ

ሞክሯል።  ነገር ግን ሁሉም ሙከራ እስካሁን አልተሳካም ነበር፣ እና አሁን ኢየሱስ አገልግሎቱን ለመጀመር

ዝግጁ ነበር።  ስለዚህ፣ ሰይጣን ከአርባ ቀን ጾም በኋላ ኢየሱስን በጣም ደካማ በሆነበት ጊዜ ሊፈትነው

እንደገና ሊያስቆመው ሞከረ።  አስታውስ፣ ኢየሱስ ሰው ነበር፣ ልክ እንደ አንተ እና እኔ፣ ልዩነቱ እርሱ ከአብ

የተወለደ አንድያ ልጅ መሆኑ ብቻ ነው፣ እናም ያለእኛ ኃጢአት-ተፈጥሮ፣ ምንም እንኳን ልክ የአባቱን ፈቃድ

ለመታዘዝ ቢመርጥም  አዳም ምርጫ ነበረው።  በሌላ መንገድ ኢየሱስ እንደ እኛ ነበር;  እሱ እንኳን በራሱ

ከተፈጥሮ በላይ የሆነ ምንም ነገር ማድረግ አልቻለም፣ ነገር ግን አባቱ እንዲያደርግለት መጠየቅ ነበረበት፣



ልክ እኛ እሱን እንድንጠይቀው;   እና ኢየሱስ “አብ ሲያደርግ ካላየ ወልድ ከራሱ ምንም ሊያደርግ

አይችልም፤ ምክንያቱም አብ የሚያደርገውን ሁሉ ወልድ ደግሞ እንዲሁ ያደርጋልና።  (  ዮሐንስ 5:19 )

ታዲያ ዲያብሎስ ኢየሱስን በጥያቄዎች ለማታለል ሲሞክር መልሱን ያገኘው እንዴት ነው?  ዲያብሎስ

የሰጠውን ምክንያታዊ የሚመስሉ ሃሳቦችን በጽሑፍ የሰፈረው የእግዚአብሔር ቃል ስለዚህ ጉዳይ

ከሚናገረው ጋር አነጻጽሮታል፤  በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እንደተገለጸው ሰይጣንም እንደሚያውቅ ለሰይጣን

የአባቱን ፈቃድ በመስጠት ኢየሱስ ሁል ጊዜ መልስ ሰጥቷል።  እኛ ደግሞ ሁልጊዜ ማድረግ አለብን፤  ስለዚህ

ለአምላካችን በምናደርገው ውጊያ ማሸነፍ እንችላለን።  "ሁሉንም ነገር በእርሱ ላይ አድርጉት እርሱም

መንገዳችሁን ያቀናልሃል።"  ከፈለግን የአብንን ቃል ማወቅ በፈቃዱ ውስጥ ሊጠብቀን ይችላል።  ለመጠየቅ

ብቻ አምላካችን ከማታለልና ወደ ተሳሳተ አቅጣጫ ከመሄድ ሙሉ በሙሉ እንደሚጠብቀን ድንቅ

አይደለምን?  ከእርሱ ጋር በመተማመን ግንኙነት ውስጥ ከሆንን እና በውሳኔአችን ሁሉ ውስጥ እንዲሳተፍ

ካደረግን እንዲሁ ይሆናል፤ እርሱ አምላክ ነው፤ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባትም ነው።



              8 አብ     እግዚአብሄርና     ኢየሱስ     ክርስቶስ     ፈውሶቻችን  

 የልባችን ቁስሎች ፈውስ ከተፈጥሮ በላይ ነው።  ቀደም ሲል መልቲፕል ፐርሰናሊቲ ዲስኦርደር (ኤም.ፒ.ዲ)

ተብሎ የሚጠራ ከባድ የዲስሶሲዬቲቭ መታወቂያ ዲስኦርደር (ዲአይዲ)  ችግር ያለበት ሰው ወደ

ሳይካትሪስት ወይም ሳይኮሎጂስት ለህክምና ማየት ይችላል እና ከታካሚ ጋር ከአራት እስከ ስድስት

አመታት ውስጥ ከታካሚ ጋር በመስራት በሳምንት ሁለት ጊዜ ለአንድ ሰዓት ያህል ምክር ይሰጣሉ። ከዚያም

ታካሚው የተወሰነ መረጋጋት አግኝቶ ሊሆን ይችላል፤ ሆኖም እንደነዚህ ያሉት ሕመምተኞች ችግራቸውን

ለመቋቋም ብቻ ስለተማሩ ከጊዜ ወደ ጊዜ ለአንዳንድ ክትትል ሕክምናዎች ይመለሳሉ  ሕክምና በአእምሮ

ደረጃ ተሞክሯል፣ነገር ግን የቃሉ የመጀመሪያ ትርጉም እንደሚያመለክተው ሥነ ልቦናዊ ጉዳዮች በመንፈስ

ደረጃ መፈታት አለባቸው።  ሁሉም ማለት ይቻላል የስነ ልቦና ችግሮች መንፈሳዊ ተፈጥሮ እንጂ የአዕምሮ

አይደሉም።  የመማሪያ ትምህርት ቤቶች ግን ተማሪዎችን በሳይንስ ሊረጋገጡ የሚችሉትን ብቻ

እንዲያስተምሩ ስለሚፈቀድላቸው ስለ መንፈስ አያስተማሩም።  ሰይጣን የኮሌጅ ሥርዓተ ትምህርት

ተቆጣጣሪዎችን በደንብ አደናግሯቸዋል። ምክንያቱም ለምንድነው ሳይንቲስቶች በብዙ ጉዳዮች ላይ

በስታቲስቲካዊ ትንታኔ ወደ “ሳይንሳዊ” ድምዳሜዎች እንዲደርሱ የተፈቀደላቸው ነገር ግን በመንፈስ

ጉዳዮች ላይ አይደለም።  ሰዎች ጠላታቸውን መውደድ እንዲጀምሩ እግዚአብሔር እንዲረዳቸው ለረጅም

ጊዜ በመራራነት በመቆየታቸው ይቅርታ እንዲሰጣቸው ከልባቸው ወደ እግዚአብሔር በጸለዩበት እና

እግዚአብሔር እንዲረዳቸው በሚለምኑበት ጊዜ ሁሉ መንፈሳዊ ቁስሎችን ውጤታማ በሆነ መንገድ ፈውስ

አያለሁ።  የንዴት እና ምሬት ስሜቶች አንድ ጊዜ ወይም ሁለት ጊዜ በትንሹ ሊመለሱ ይችላሉ፣ ነገር ግን

ተመሳሳይ ጸሎት መድገም ቁስሉን ለዘለቄታው ይፈውሳል።  ልክ ኢየሱስ በጌታ ጸሎት እንዳስተማረን

ጠላቶቻችንን ይቅር የምንል ከሆነ እግዚአብሔር ይቅር ይለናል እናም ቁስሎችን ይፈውሳል።  በአፍሪካ ያሉ

ሰዎች በዚህ ጸሎት ወደ እግዚአብሔር ሲቀርቡ አይቻለሁ፣ ምክንያቱም እሱ ለጸሎታቸው በቅጽበት ምላሽ

ይሰጣል።  በዚህ መንገድ ሰዎች እርሱ ሕያው ለመሆኑ ማረጋገጫ ያገኛሉ።

 እ.ኤ.አ.  ህዳር 2018  በመግቢያው ላይ ቀደም ሲል የጠቀስኩት ዘገባ ደረሰኝ፡ የሙስሊም መሪዎች ቦርድ

“የልብ ቁስሎችን መፈወስን” የሚያጠኑ እና የሚተገብሩትን የብዙ ኤ.ቢ.ቲ-አድማጭ-ክለቦችን በደስታ



ስሜት እንዲህ ብለዋል፡-  “ወደ ክርስትና እንድንቀላቀል እንዲህ በቀላል ልታሳምነን  አትችልም፤  ነገር ግን

ነገሮች እየሆኑ ባለበት ሁኔታ እግዚአብሔር ብቻ ሊሆን ይችላል  ይህን  እያረገ  ያለው።  እነዚህ መሪዎች

የአምላክን ቃል ለመቀበልና በሥራ ላይ ለማዋል ፈቃደኞች ስለነበሩ ከስታቲስቲክስ ማስረጃዎች የተሻለ

አግኝተዋል።

 እኛ ሰዎች መንፈሳውያን ነን፣ የልብ ቁስሎችም መንፈሳዊ ተፈጥሮ ናቸው።  እኛን ከመውደድ ይልቅ

በማናቸውም መልኩ በሚያሳምሙን የናቁትን ሰዎች ላይ በምሬት ስንፈርድ ልባችን ይቆስላል።  ፍቅር እና

አለመቀበል የመንፈስ ናቸው ስለዚህም በመንፈሳዊ መፍትሄ ማግኘት አለባቸው።  በበደሉን ሰዎች ላይ

ያደረግነው መራራ ፍርድ መሻር አለበት፣ አለዚያ እግዚአብሔር ጀርባውን ለዚያ መንፈስ ይመልስልናል፣

እናም ይለያል።  ኢየሱስ በማቴዎስ 6፡14-15  በግልጽ ተናግሯል፡- “...ለሰዎች ኃጢአታቸውን ይቅር ብትሉ

የሰማዩ አባታችሁ እናንተን ደግሞ ይቅር ይላችኋል፤ ለሰዎች ግን ኃጢአታቸውን ይቅር ባትሉ፥ አባታችሁም

ኃጢአታችሁን ይቅር አይላችሁም።  ”  የእግዚአብሔርን መኖር ክዱ ወይም በእሱ ላይ ያመፁ፣ እና

ለቆሰለው ልብዎ እውነተኛ መፍትሄዎች አይኖሩም።

 የምዕራባውያን ማህበረሰቦች በህያው እግዚአብሔርን ከማመን እየራቁ ሲሄዱ፣ በቅርብ ጊዜ ውስጥ ሰዎች

ለቆሰለው ልባቸው ፈውስ ለማግኘት የሚሄዱበት ምንም ቦታ አይኖርም፣ እና ከእሱ ጋር፣ እግዚአብሔር ብቻ

የሚሰጠው ሰላም ማግኘት አልቻሉም።  ዛሬ፣ መጋቢት 11፣ 2019፣ ያንን የመበላሸት ሂደት በፍጥነት በሂደት

ላይ መሆኑን እናያለን።  ሰዎች ከታሪክ ያልተማሩ እስኪመስላቸው ድረስ በጣም ያሳዝናል።  ኢሳይያስ

በይሁዳና በኢየሩሳሌም መንግሥት በነበረበት ጊዜ ስለ ማኅበረሰቡ መፍረስ አስቀድሞ ተንብዮአል።  ሴቶች

ቤተሰባቸውን እና ማህበረሰቡን እንዴት እንደሚመሩ እና ታዳጊዎችም ሳይቀሩ ወደ ትርኢት መሮጥ ጀመሩ፤

ከቍጣ የተነሣ ልባቸውም ስለ ተቈጣ፥ ሰዎችም በዚህ ሥራ ደነዞች ሆኑ፥ ግብረ ሰዶምንም መፈጸም እንደ

ሰዶምና ገሞራ ዘመን እጅግ የሚያስፈራ እርግማን ሆነ።

 ኢሳይያስ 3:1-12 ን እናነባለን፡-  “እነሆ፥ የሠራዊት ጌታ እግዚአብሔር ከኢየሩሳሌምና ከይሁዳ ድጋፍንና

ብርታትን፥ የእንጀራን ድጋፍ ሁሉ የውኃውንም ድጋፍ ሁሉ፥ኃያሉንም፥ ተዋጊውንም፥ ፈራጁንም፥

ነቢዩንም፥ ምዋርተኛውንም፥ ሽማግሌውንም፥ የአምሳ አለቃውንም፥ ከበርቴውንም፥ አማካሪውንም፥

ብልሁንም ሠራተኛ፥ አስማት አዋቂውንም ይነቅላል። አለቆቻቸው እንዲሆኑ ብላቴኖችን አስነሣባቸዋለሁ፥

ሕፃናቶችም ይገዙአቸዋል። ሕዝቡም፥ ሰው በሰው ላይ ሰውም በባልንጀራው ላይ፥ ይገፋፋል፤ ብላቴናውም



በሽማግሌው ላይ የተጠቃውም በከበርቴው ላይ ይኰራል። ሰውም በአባቱ ቤት ውስጥ ወንድሙን ይዞ፡—

አንተ ልብስ አለህ አለቃም ሁንልን ይህችም ባድማ ከእጅህ በታች ትሁን ሲለው፥ በዚያ ቀን ድምፁን ከፍ

አድርጎ፡— እኔ በቤቴ ውስጥ እንጀራ ወይም ልብስ የለኝምና ባለ መድኃኒት አልሆንም፤ በሕዝቡም ላይ አለቃ

አታደርጉኝም ይላል። የክብሩን ዓይን ያስቈጡ ዘንድ ምላሳቸውና ሥራቸው በእግዚአብሔር ላይ ነውና

ኢየሩሳሌም ተፈታች ይሁዳም ወደቀ። የፊታቸውም እፍረት ይመሰክርባቸዋል፤ እንደ ሰዶምም

ኃጢአታቸውን ያወራሉ፥ አይሠውሩአትም። በራሳቸው ላይ ክፉ ነገርን ሠርተዋልና ለነፍሳቸው ወዮ!

የሥራቸውን ፍሬ ይበላሉና ጻድቁን፡— መልካም ይሆንልሃል በሉት። እንደ እጁ ሥራ ፍዳው ይደረግበታልና

ለበደለኛ ወዮ!  ክፉም ደርሶበታል። ሕዝቤንስ አስገባሪዎቻቸው ይገፉአቸዋል፥ አስጨናቂዎችም

ይሠለጥኑባቸዋል። ሕዝቤ ሆይ፥ የመሩአችሁ ያስቱአችኋል የምትሄዱበትንም መንገድ ያጠፋሉ።"

 እግዚአብሔር የሌለበት ሕይወት ሊታገሡት የማይቻል ነገርን  በብዙ ቆሻሻ ማኅበረሰብ ውስጥ ያመጣል ፣

እብሪታቸውና ትዕቢታቸው ወደ ተስፋ መቁረጥ የሚቀየርበት ጊዜ በቅርቡ ይመጣል።  ያን ጊዜ የልብ ትሕትና

ይመለስ ዘንድ ነው።  በሕይወታቸው ውስጥ የእግዚአብሔር ሰላም ያላቸው አማኞች ቀሪዎች ስለሚቀሩ፣

ተስፋ የቆረጡ ሰዎች እነርሱን ማዳመጥ ሊጀምሩና ፈውስ ሊያገኙ ይችላሉ፣ እናም ብዙ ሰዎች ወደ ህያው

አምላክ ወደ እምነት ሲመለሱ መነቃቃት ሊጀምር ይችላል።  የልብ ቁስሎችን ለመፈወስ እውነተኛ እና ሙሉ

በሙሉ የተሳካላቸው አማካሪዎች በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ማወቅ ይቻላል።  በኢሳይያስ 9፡6-7 ስለ

መጪው መሲህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ “ድንቅ መካር” ተብሎ የተነገረ ትንቢት ነው፡ ስሙ፡ “ሕፃን

ተወልዶልናልና፥ ወንድ ልጅም ተሰጥቶናልና፥ አለቅነትም በጫንቃው ላይ ይሆናል።  .  ስሙም ድንቅ መካር፣

ሁሉን ቻይ አምላክ፣ የዘላለም አባት፣ የሰላም አለቃ ይሆናል።  ለመንግሥቱ መብዛትና ሰላም ፍጻሜ

የለውም።  ኢየሱስም በገሊላ አገልግሎቱን ሲጀምር እና በናዝሬት ምኩራብ ከኢሳይያስ እያነበበ ሳለ

ኢሳይያስ ስለ እርሱ የተናገረውን ሌላ ትንቢት አነበበ፤ ይህም የተሰበረ ልብን እንደሚፈውስ በግልጽ

ይናገራል።  ይህንንም በኢሳይያስ 61፡1-2  እና በሉቃስ 4፡18-19፡- “የእግዚአብሔር መንፈስ በእኔ ላይ ነው፥

ለምስኪኖች (በመንፈስ ድሆች?) ወንጌልን እሰብክ ዘንድ ቀብቶኛልና።  ልባቸው የተሰበረውን እንድፈውስ፣

ለታሰሩት መዳንን እሰብክ ዘንድ (በመንፈሳዊ የተማረኩትን?)፣ ዕውሮችን (በመንፈሳዊ?) ማየትን እመልስ

ዘንድ፣ የተጨቆኑትን ነጻ እንዳወጣ፣ የተወደደችውን የጌታን ዓመት እንዳበስር ልኮኛል።  ” በማለት

ተናግሯል።



 ከአምላካችን ከሥላሴ በቀር የተሳካለት መካሪ የለም።  በአሁኑ ጊዜ በአፍሪካ “የልብ ቁስሎችን መፈወስ”

ለ 11  ዓመታት በእስር ቤት እንዲሁም በማኅበረሰቦች እና በአብያተ ክርስቲያናት አስተምሬያለሁ እናም

የሚከተለው ትምህርት ሁል ጊዜ ትሑት እና ሕፃን መሰል ረሃብተኞች መቀራረብ ለሚፈልጉ ሁሉ

የሚፈለገውን ውጤት እንዳገኘ ተረድቻለሁ።  አምላካችን እርሱ ብቻ መካሪ ነው እና መራራ መናፍስት

እንደተሰበረ የልብ ቁስሎችን ይፈውሳል ፣ሰዎች ችግሮቻቸውን እንዲቋቋሙ ከመርዳት ይልቅ  ጥላቻውን እና

ክፋታቸውን ትተው እግዚአብሔር ወደ እነርሱ እንዲመለስ እና ሙሉነትን እና እውነትን በሰው ልብ ውስጥ

ይመልሳል።



                          9  እግዚአብሔር     የልብ     ቁስሎችን     ይፈውሳል  

 ፈውስ የሚመጣው በህይወታችን ውስጥ ስለተከሰቱ መጥፎ ነገሮች ያለማቋረጥ የሚያሰቃዩ ትዝታዎችን

በማፈን አይደለም ነገር ግን እነርሱን በመጋፈጥ እና ለበደሉንና ለናቁት ሰዎች ምሬታችንን በመናዘዝ እና

አባታችን እግዚአብሔር እባክህ አሁኑኑ ይቅር እንዲለን እና መራራውን ከልባችን እንዲያስወግድልን

በመጠየቅ አይደለም።  

 የልብ፣ የመንፈሳዊ አካላችን ቁስሎች በሥጋዊ አካላችን ላይ እንዳሉ ቁስሎች ናቸው።  እነዚህ ሁለቱ አካላት

በጣም ተመሳሳይ ስለሚመስሉ ሰዎች በሰማይ ሲገናኙ እንኳ ይተዋወቃሉ።  እኛም ክንድ ውስጥ መቆረጥ

ያለበት ቆሻሻ ቢኖር እና ቢቆረጥ እና የሚፈስሰውን ደም ለማስቆም በጨርቅ ልናስረው እነችላለን ከዛም

ቁስሉ ማመርቀዝ ይጀምራል እና እኛ ምንም ማናደርግ ከሆነ በጊዜ ሂደት ውስጥ ክንድ እናጣለን ። ስለዚህ

በመንፈሳዊ ሰውነታችን ውስጥም እንዲህ ነው፤ ያልታከመ ቁስል ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ይሄዳል። ከብዙ

መልካም ዓመታት በኋላ የጋብቻ መፍረስ ለዚህ ግልጽ ምሳሌ ነው ፣ ምክንያቱም ከጥንት ጀምሮ ያረጁ

የልብ ቁስሎች ከመጠን በላይ እየጨመሩ ይሄዳሉ።  መንፈሳዊ ቁስሎችን በማጽዳት፣ መድሐኒት

በመጠቀም፣ በመዝጋት በመስፋት፣ በላዩ ላይ ቅባትና በፋሻ በመታከም ፈውስ እንዲኖር ማድረግ

ያስፈልጋል።

 ኃጢአተኞች መሆናችንን መናዘዝ ራሳችንን በእግዚአብሔር ፊት ለማዋረድ ጥሩ መንገድ ሊሆን

ይችላል፣ነገር ግን የተለየ ኃጢአቶችን ለመፈወስ አያቀርብም።  ያእቆብ 5:16 “እርስ በርሳችሁ ኃጢአታችሁን

ተናዘዙ፤ ትፈወሱም ዘንድ እርስ በርሳችሁ ጸልዩ” ሲል ጽፏል።  ስህተቶቻችንን እና ኃጢአቶቻችንን እርስ

በርሳችን ስንናዘዝ፣ ለሰማዩ አባታችን እንናዘዛቸዋለን እና ከእግዚአብሔር እና ከሰዎች ጋር ያለን ግንኙነት

ይሻሻላል እናም ፈውስ በመንፈሳዊ እና በአካል ይከናወናል።

 የእኛ የንግግር ቃላቶች እንዴት እንደሚፈጠሩ አስደናቂውን ኃይል ተማርኩ።  እና ስለዚህ፣ እባካችሁ

ኑዛዜዎን በአፍዎ፣ ጮክ ብለው ይናገሩ እናም  ከልብቦ እንዲወጣ ይፍቀዱ።  ሮሜ 10፡8-10  ይህንንም

በግልፅ እንዲህ ይላል፡- “ነገር ግን ምን ይላል? በአፍህ በልብህም ሆኖ ቃሉ ቀርቦልሃል፤ ይህም የምንሰብከው

የእምነት ቃል ነው።ኢየሱስ ጌታ እንደ ሆነ በአፍህ ብትመሰክር እግዚአብሔርም ከሙታን እንዳስነሣው

በልብህ ብታምን ትድናለህና፤ ሰው በልቡ አምኖ ይጸድቃልና በአፉም መስክሮ ይድናልና።” እና



እግዚአብሔር ሁሉንም ነገር እንዴት አድርጎ እንደ ፈጠረ አስቡ፣ በቃሉ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በቀር

ምንም እንዳልተፈጠረ።  እናም፣ ብንናዘዝ እና ጮክ ብለን ከጸለይን ፈውስ በጣም የተሻለ ይሆናል።

 “በእኛ የደረሰብንን በመርሳት” ወደ “በደልን ይቅር ማለት” ስንለውጥ ምሬትና ስቃይ ይተዋል ምንም

እንኳን አሁን ብናስታውስም፣ እውነትን አግኝተናል፣ እናም  አምላካችን ቀደም ሲል ወደቆሰለው

የመንፈሳችን ክፍሎች በመንፈሳችን እና በአካላችን ፈውስ ይዞ ወደ ቀድሞው የመንፈሳችን ክፍሎች

ሲመልሰን ሌሎችን ማበሳጨት አይሆንም።  ኢየሱስ “ሰላምን እሰጣችኋለሁ፣ ሰላሜን እሰጣችኋለሁ”

ያለው በከንቱ አይደለም።  እርሱ መካሪ፣ ፈዋሽ እና የውስጥ ሰላም ሰጪ ነው።

 ሁለታችንም ኃጢአት እንደሠራንና የእግዚአብሔር ምሕረት እንደሚያስፈልገን በዳያችን እና እኛ ይቅርታ

እንደሚያስፈልገን ከተገነዘብን ጠቃሚ ነው።  ከሁሉ የከፋው ጠላታችን እንኳን ያስፈልገዋል፤ ኢየሱስም

ሞቶለታል።  የሰማዩን አባታችንን መውደድ አንችላለን ነገር ግን እሱ ደግሞ ከሚወዳቸው ልጆቹ አንዱን

እንጠላለን።  ዮሐንስ በ 1 ኛ ዮሐንስ 2፡9 ላይ “በብርሃን አለሁ የሚል ወንድሙን ግን የሚጠላ እስከ አሁን

በጨለማ ውስጥ አለ” ሲል ጽፏል።  በ 1 ኛ ዮሐንስ 4፡20  ላይ ደግሞ “እግዚአብሔርን እወዳለሁ እያለ

ወንድሙን ቢጠላ ውሸታም ነው።  ያየውን ወንድሙን የማይወድ ያላየውን እግዚአብሔርን እንዴት ሊወድ

ይችላል?"

 እኛ እራሳችን የፈጸምነው ስህተት ይቅርታ ባለማድረጋችን እንደሆነ ከተረዳን ይጠቅማል።  ሰውን መጉዳት

የጀመርነው በአንድ ወቅት በተመሳሳይ ሁኔታ ሰለባ ስለነበርንና ይቅር ባለማድረጋችን ነው።  እናም የኛ

ጥፋት እኛን ጎድቶናል ምክንያቱም እሱ ራሱም በቀድሞ ህይወቱ ሰለባ ስለነበር እና ይቅር ባለማለት ነው።

 እኛ ሰዎች በመጨረሻ ሁላችንም የራሳችን ኃጢአት-የተፈጥሮ ሰለባዎች ነን።  ለራሳችን ከበደላችን የተለየ

መስፈርት ስናወጣ አምላካችን ይቀበላልን?  አንድን ሰው በመጉዳታችን የእግዚአብሔርን ምሕረት ከፈለግን

አባታችን ለሚጎዳንም ሰው ምሕረትን እንዲሰጥልን መፈለግ አለብን።  ኢየሱስ በጌታ ጸሎት ላይ

“በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል በደላችንን ይቅር በለን” ብሎ ካስተማረን ጊዜ

የበለጠ ግልጽ ሊሆን ይችላል?   በዚህ ጸሎት ውስጥ ሌሎችን ይቅር የማትል ከሆነ ይቅር እንዳይልህ

ለእግዚአብሔር ፈቃድ እንደሰጠህ ታውቃለህ?   እና በዚህ ጸሎት ውስጥ ከአሁን በኋላ ይቅር ማለት

በማይፈልጉበት ጊዜ የተወሰነ የጊዜ ገደብ አለ?   ኢየሱስ እኛን እንኳን ጠላቶቻችንን እንድንዋደድ



ያስተምረናል እና እኛ ልንመረምረው እንኳን በማንችለው ስቃይ በዚያ በመስቀል ላይ ቸንክረው ሰቅለውት

ለነበሩት ፈሪሳውያን ይቅር በማለት እራሱን መለማመዱ አያስደንቅም?

 ሚክያስ በሚያምር ሁኔታ ጻፈው በሚክያስ 6፡6-8፡- “ ምን ይዤ ወደ እግዚአብሔር ፊት ልምጣና በልዑል

አምላክ ፊት ልስገድ?  የሚቃጠለውን መሥዋዕትና የአንዱን ዓመት ጥጃ ይዤ በፊቱ ልምጣን?

እግዚአብሔርስ በሺህ አውራ በጎች ወይስ በእልፍ የዘይት ፈሳሾች ደስ ይለዋልን?  ወይስ የበኵር ልጄን ስለ

በደሌ፥ የሆዴንም ፍሬ ስለ ነፍሴ ኃጢአት እሰጣለሁን?  ሰው ሆይ፥ መልካሙን ነግሮሃል፤ እግዚአብሔርም

ከአንተ ዘንድ የሚሻው ምንድር ነው? ፍርድን ታደርግ ዘንድ፥ ምሕረትንም ትወድድ ዘንድ፥ ከአምላክህም

ጋር በትሕትና ትሄድ ዘንድ አይደለምን?  በአባይ ሚዛንና በከረጢት ባለ በተንኰል መመዘኛ ንጹሕ

እሆናለሁን?

 በመዝሙረ ዳዊት 51፡5-6  ንጉስ ዳዊት የኦርዮን ሚስት ቤርሳቤህን እንዲያገባ ታማኝ የጦር አዛዡ ኦርዮን

በመገደሉ አስከፊ ኃጢያቱን አምኗል።  ዳዊት እንዲህ ሲል ጽፏል:-  “እነሆ፥ በዓመፃ ተፀነስሁ፥ እናቴም

በኃጢአት ወለደችኝ።እነሆ፥ እውነትን ወደድህ፤ የማይታይ ስውር ጥበብን አስታወቅኸኝ።" በዚህ መዝሙረ

ዳዊት የዚህን ግድያ ዝርዝር ሁኔታ በግልፅ እንደተናዘዘ እና ያደረጋቸውን ነገሮች የሚያሳዝን ትዝታ

እንደማይደብቅ ያሳያል።  ከዚያም በቁጥር 7  ላይ “በሂሶጵ እርዳኝ ንጹሕም እሆናለሁ” በማለት

ይቀጥላል።  እጠበኝ፥ ከበረዶም ይልቅ ነጭ እሆናለሁ።  የሰበርሃቸው አጥንቶች ደስ እንዲላቸው ደስታንና

ደስታን አሰማኝ።  ፊትህን ከኃጢአቴ ሰውር ኃጢአቴንም ደምስስ።  አቤቱ ንፁህ ልብ ፍጠርልኝ የቀና

መንፈስንም በውስጤ አድስ።  ከፊትህ አትጣለኝ;  መንፈስህንም ከእኔ ላይ አትውሰድ።  የማዳንህን ደስታ

ወደ እኔ መልሰኝ;  በለጋስ መንፈስህ አንሣኝ” አለ።  ዳዊት በቁጥር 13 ላይ እንዲህ ሲል ጽፏል:- “በዚያን ጊዜ

ተላላፊዎችን መንገድህን አስተምራለሁ።  ኃጢአተኞችም ወደ አንተ ይመለሳሉ።  ዳዊት በፍጹም እና

በድምፅ ንስሃ ከገባ እና አምላኩን ይቅር እንዲለው ከጠየቀ በኋላ ይህን አስደናቂ ፈውስ በልቡ አጋጠመው፣

እናም ያ ቀደም ሲል የነበረው የአጋንንት መንፈስ ተነሳ፣ ተፈውሶ እና ከመንፈሱ እና ከአባቱ ጋር ተቀላቀለ።

 እኔ Kees Hoek እኔ ከመወለዴ በፊት ማደግ የጀመሩ ልቤ ውስጥ ጥልቅ ቁስሎች ነበሩኝ።  ታላቅ ወንድም

እና ሁለት እህቶች እያለኝ እና ማንም ስለ እኔ ምንም ደንታ እንደሌለው ሲሰማኝ ፍርሃት፣ በጣም ስጋት፣

ብቸኝነት ተሰማኝ።  እነዚህ ስሜቶች አንዳንድ ጊዜ ሊጠፉ ይችላሉ፣ በተለይ ኢየሱስን ጌታዬ እና አዳኝ

ሳደርገው፣ ነገር ግን ተመልሰው ተመልሰዋል፣ እና አብዛኛውን ሕይወቴን አሳዝነውኛል።  ግን ለምን እንደዚህ



አይነት ስሜቶች እንዳሉኝ አላወቅኩም፣ መንስኤቸውንም አልገባኝም።  ሰይጣን ያለፈውን ህመም

እንዳስታውስ፣ እንዳውቅ እና እንድረዳው አልፈለገም።  አሁን በእኔ በኩል አላማውን እንዲፈጽም ለማስቻል

የእግዚአብሔር የመቅረጽ ሂደት አካል እንደሆነ ተረድቼ፣ ይህን ስለ የልብ ቁስሎች ፈውስ የሚለውን

መልእክት በመንፈሳዊ ለተራበ አፍሪካ አመጣሁ።

 ዳዊት በመዝሙር 51፡16-17 ላይ እንዳለው የቆሰለውን እና መራራውን መንፈሳችንን በግልፅ ይጠቅሳል፡-

“…  መስዋዕትን አትወድም፤ ባይሆንስ እሰጣቸዋለሁ፥ አንተም የሚቃጠለውን መሥዋዕት አትወድም።

ለእግዚአብሔር የሚቀርበው መሥዋዕት የተሰበረ መንፈስ ነው፤ የተሰበረውንና የተዋረደውን መንፈስ፥

አቤቱ፥ አንተ አትንቅም።"

 ጳውሎስ በ 1 ኛ ተሰሎንቄ 5:23-24  ላይ እንዲህ ሲል ጽፏል:-  “የሰላምም አምላክ ራሱ ሁለንተናችሁን

ይቀድስ፤ መንፈሳችሁም ነፍሳችሁም ሥጋችሁም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመጣ ጊዜ ያለ ነቀፋ ፈጽመው

ይጠበቁ። የሚጠራችሁ የታመነ ነው፥ እርሱም ደግሞ ያደርገዋል። የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ ከእናንተ

ጋር ይሁን፤ አሜን።"

 የእግዚአብሔር ቃል ስለ መንፈሳችን ስብራት ወይም ስለ መንፈሳችን መፍረስ በብዙ ቦታዎች ይናገራል።

ለሚጎዳን ሰው ምሬትን ስንይዝ እና “እርምት” ስንሰጥ አምላካችን ጥፋተኛውን እንደሚወድ ከፊላችን

ጀርባውን ይሰጣል፣ ኢየሱስም ለዚያ ሰው ሞቷል። ይህም  ያ ሰይጣን ብቻውን በእኛ ክፍል ላይ ተጽእኖ

እንዲያሳድር ነጻ ጨዋታን ይሰጣል እና መንፈስ ቅዱስን ከመንፈሳችን ይለያል እና የራሱን ህይወት መኖር

ይጀምራል።  ያ ክፍል አጋንንት ይሆናል እና ሰይጣን ሊጠቀምበት እና ሊያጠፋው ይፈልጋል።  አብዛኛውን

ሕይወቴን በብዙ ስቃይ የጨረስኩት በዚህ መንገድ ነበር;  በተለይም በምሽት ሕልሜ ውስጥ።  ነገር ግን

በቀን ጊዜም ቢሆን እየተጣደፍኩኝ እንደሆነ ተሰማኝ፣ ሁልጊዜም ጊዜ ያንሰኛል።  ያ በትራፊክ ውስጥ በኃይል

መንዳት እና አደጋዎችን ለመጠበቅ የሚያስችል ትርፍ አቅም ሳይኖረው ነገሮችን በመሥራት ይታያል።  እንደ

ትንሽ ልጅ ሁል ጊዜ አደጋዎች ነበሩኝ;  አንዱ ቁስሉ ገና ሳይድን ደግሞ ሌላ አንድ ወይም ሁለት ያጋጥመኝ

ነበር። ጥሩ መስራት እፈልግ ነበር፣ ግን ብዙ ጊዜ ብቻ አልቻልኩም።  አምላካችን ቅዱስ ነውና በውስጣችን

ከተቆጣ መንፈስ ጋር አይገናኝም ይልቁንም “እኔ ቅዱስ ነኝና ቅዱሳን ሁኑ” በማለት ይጠራናል።

 ታዲያ ዳዊት ስለ ስብራት የተናገረው ለምን እንደሆነ እና ጳውሎስ ስለ መንፈሳችን ሁሉ እንዲባረክ እና

እንዲቀደስ እንደ ለምን እንደጻፈ እናውቃለን?   ክፍል ብቻ አይደለም?   ታዲያ ለምን እንደተከፋፈሉ



ስብዕናዎች እንደምንነጋገር እና ለምንድነው በጣም ብዙ የቆሰሉ ሰዎች የልባችን ውስጥ የተገለልን የቁስሎች

ከባድ የሆኑ የመልቲፕል ስብዕና መታወክ ለምን እንደሚፈጠር መረዳት ትችላላችሁ?  የሆነውን ነገር ከአሁን

በኋላ ላናስታውስ እንችላለን፣ ወይም ተያያዥነት ያለው ህመም ብዙ ጊዜ ሊሰማን ይችላል፣ ነገር ግን ሁሉም

በልባችን ውስጥ የተሰበረ መንፈስ እንዳለ ይቀራል።  ታዲያ በጊዜ ምን ያህል አቅመ ቢስ እንደምንሆን

ታያለህ?  የበደሉንን ሰዎች ይቅር ለማለት ምንም ዓይነት ገደብ አለመኖሩ ጥሩ ነገር ነው። ገር ግን ከእንግዲህ

ካላስታወስን እንዴት ይቅር ልንላቸው እንችላለን?

 ሰይጣን የቁስላችንን መንስኤ እና ተፈጥሮ እንድናስታውስ አይፈልግም፣ እነዚህን ነገሮች እንዳናስተናግድ

እና የሚይዝብን ነገር እንዳያጣ ይፈልጋል።  ስለዚህ ጉዳይ በኤርምያስ 17፡9-10  ላይ “የሰው ልብ ከሁሉ

ይልቅ ተንኰለኛ እጅግም ክፉ ነው።  ማን ሊያውቀው ይችላል?  ‘እኔ እግዚአብሔር ልብን እመረምራለሁ፣

ለእያንዳንዱ እንደ ሥራው እሰጥ ዘንድ ውስጡን እፈትናለሁ።’” ሰይጣን በተለያዩት መራራ

የመንፈሳችን ክፍሎች ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ በሚሰጠን ስሜትና እንድናስብ ለማድረግ በሚጥርበት

መንገድ በእጅጉ አጥፊ ነው።  ,  እመን እና አድርግ.   ከዚህ የሚከላከለው ብቸኛ መከላከያው የተለያዩ

መንፈሶቻችን የራሳቸውን ሕይወት እየመሩ ክፋትና ምሬትን ትተው ከእግዚአብሔርና ከመንፈሳችን ጋር

እንዲገናኙ ነው።  እራሳችንን ለማዋረድ እና ከእሱ ጋር ለመተባበር ፍቃደኛ ከሆንን አባታችን እኛን ቅዱስ

ሊያደርጉን፣ የቆሰሉትን ልቦቻችንን ለመፈወስ ሙሉ ችሎታ አለው።  ጳውሎስ በ 1 ኛ ተሰሎንቄ 5:23-24 ላይ

“የሰላም አምላክ በግልህ ይቀድስህ (ይቀድሳችሁ)” ሲል ጽፏል።  አዎ ያደርጋል!

 ቀሌምንጦስ በዕብራውያን 12፡14-15  እነዚህን የተበላሹ የመንፈሳችንን ክፍሎች “ ከሰው ሁሉ ጋር

ሰላምን ተከታተሉ ትቀደሱም ዘንድ ፈልጉ፥ ያለ እርሱ ጌታን ሊያይ የሚችል የለምና። የእግዚአብሔር ጸጋ

ለማንም እንዳይጎድለው፥ ብዙዎቹም የሚረክሱበት አንድ መራራ ሥር ወደ ላይ በቅሎ እንዳያስጨንቅ፥

ሴሰኛም የሚሆን እንዳይገኝ፥ ወይም ስለ አንድ መብል በኵርነቱን እንደ ሸጠ እንደ ዔሳው ለዚህ ዓለም

የሚመች ሰው እንዳይሆን ተጠንቀቁ። …”

 ምሳሌ 3፡5  የቅድስናን መንገድ በመረዳት ረገድ ትልቅ ቦታ የሚሰጠው ነው፡-  “በፍጹም ልብህ

በእግዚአብሔር ታመን፥ በራስህም ማስተዋል አትታመን፤ ነገር ግን በምታስበው ወይም በምታደርገው ሁሉ

ከእግዚአብሔር ጋር ተመላለስ፤ እርሱም ይመጣል።  መንገድህን ቀጥ አድርግ (ያለ ስህተት ስኬታማ

ያደርግሃል)።"   ሁሉንም ነገር ከአምላካችንና ከአባታችን ጋር ካደረግን እና ከእርሱ ጋር በፍቅር ከተጓዝን



ምንም እንኳን በአክብሮት ደግሞ በእሱ ተጽእኖ ስር እንሆናለን:  ልንታለል አንችልም:  እና እውነተኛ

መንፈሳዊ እውቀት:  ጥበብ:  ከእሱ እንቀበላለን።"  የጥበብ መጀመሪያ እግዚአብሔርን መፍራት ነው"  (

መዝሙረ ዳዊት 111:10፣ ምሳሌ 9:10 )

 ታዲያ፣ በእኛ ውስጥ ብዙ ተጽዕኖ ያሳደረብንን ሁሉ እንዴት ማስታወስ እንችላለን?  እግዚአብሔር ልባችንን

ያውቃል እና እዚህ የኤርምያስ 17፡10  ክፍል እደግመዋለሁ፡ “እኔ እግዚአብሔር ልብን እመረምራለሁ፣

ውስጣዊ አሳብንም እፈትናለሁ…”።  አዎን፣ ዳዊት በመዝሙር 124:8  ላይ “ረድኤታችን ሰማይንና

ምድርን በሠራ በእግዚአብሔር ስም ነው” ብሎ ሲጽፍ ትክክል ነበር።  ያለፈውን ጊዜያችንን እንድናስታውስ

ሊረዳን ይችላል እና በውስጣችን የቆሰሉትን ክፍሎች ወደ እርሱ እንዲመለሱ፣ ይቅርታ እንዲጠይቀን እና

ጠላታችንን ይቅር እንዲለን በጉጉት እየጠበቀ ነው።  ስለዚህ የቆሰሉት ክፍሎቻችን ወደ እኛ ይመለሳሉ፣

ነፍሳችንን በትክክል እንድንሰራ፣ በፍቅር ለጠላቶቻችን ምህረትን በመስጠት እና ከአምላካችን ጋር በትህትና

እንሄዳለን።

 በእግዚአብሔር አብ እርዳታ የተደበቁ ችግሮችን በልባችን ውስጥ እንዴት ማግኘት እንችላለን?

1. በልባችን ውስጥ ያለውን የተደበቀ ቁስል እና ተያያዥ ህመም እንዲገልጥልን እግዚአብሔርን

ለምኑት።

2. በህልም እና በሌላ መንገድ የሚያጋጥሙንን የስቃይ ወይም የአመፅ መንስኤዎችን ፈልጉ።

3. የመንፈስ ጭንቀት መንስኤዎችን ይፈልጉ።

4. አንዳንድ የምናውቃቸውን ሰዎች ለምን እንድንናደድባቸው ምክንያቶች ፈልጉ እና በእነሱ ላይ

መጮህ እንጀምራለን።

5. የተከፋፈሉ መናፍስት እርስ በርስ ወይም ከእኛ ጋር ሲነጋገሩ ድምጾችን መስማት።

6. ሌሎች ሰዎች፣ ጓደኞች እና ቤተሰብ፣ እኛ ራሳችን ማየት የማንችላቸውን ችግሮች በእኛ ውስጥ ሊያዩ

ይችላሉ።  ብዙ ጊዜ ዋና መንስኤዎቹን አይረዱም፣ ነገር ግን ከእኛ የበለጠ የባህርይ ስህተቶቻችንን

ያውቃሉ።  ከእር ጋር ስለዚያ ጉዳይ ማውራት ከፈለጉ እነሱን ለማዳመጥ ይድፈሩ

7. በይበልጥ የተደበቀ ህመም በልባችን ውስጥ በተቀበረ ቁጥር የሰዎች ተቆጣጣሪዎች እንሆናለን

ምክንያቱም የስሜት ህመም ደረጃን ዝቅ ለማድረግ ሰዎች ምቹ በሆነ ርቀት ላይ እንዲገኙ



ተፈጥሯዊ ፍላጎት አለ። የተወሰኑ ሰዎች ብቻ መገኘታቸው አስቀድሞ ምቾት እንዲሰማን ሊያደርግ

ይችላል።  ነገር ግን ሰዎችን ስናርቅ በሰማይ የሚኖረውን አባታችንንም እናርቀዋለን።

8. በተለይም ወንዶች በትራፊክ ውስጥ በሚያሽከረክሩበት ጊዜ ጨምሮ በሚያደርጉት ነገር ሁሉ ጠበኛ

ሊሆኑ ይችላሉ።  እነሱ እጅ አይሰጡም: በፊትህ በስሕተት ይቆርጣሉ።  ዛሬ ይህ ደግሞ በሴቶች ላይ

እየጨመረ ነው። ለወጣት ወንዶች የመኪና ኢንሹራንስ ከወጣት ሴቶች የበለጠ ውድ ነበር፣ ነገር ግን

ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ይህ በፍጥነት ተቀይሯል።

9. የቆሰለ ሰው በፍቅር እጦት ትንሽ ይሰጣል።  ኢየሱስ ስለዚህ ጉዳይ በማቴዎስ 6፡22-23  ላይ፡-

“የሰውነት መብራት ዓይን ናት” ብሏል።  እንግዲህ ዓይንህ መልካም ከሆነ፥ ሰውነትህ ሁሉ ብሩህ

ይሆናል።  በመካከለኛው ምስራቅ ፈሊጥ ጥሩ ዓይን ያለው ሰው ሊበራል (ለጋስ)  ሰጪ ነበር።

ከዚያም ኢየሱስ በመቀጠል እንዲህ አለ:- “ዓይን ታማሚ ከሆነ ግን ሰውነትህ ሁሉ ጨለማ ይሆናል።

እንኪያስ በአንተ ያለው ብርሃን ጨለማ ከሆነ ጨለማው እንዴት ታላቅ ነው?

10. የተወሰኑ ሰዎችን መውደድ ከተቸገርን፣ ብዙ ጊዜ ስለነሱ በደንብ ባልተገለጸ ነገር ምክንያት ነው

ሳናውቀው የሚጀምረው በራሳችን ውስጥ ያለውን ትልቅ ችግር ያስታውሰናል።  በማቴዎስ 7

ከቁጥር 1-5 ላይ ያለውን ኢየሱስን ያስታውሰኛል፡- “እንዳይፈረድባችሁ አትፍረዱ፤ በምትፈርዱበት

ፍርድ ይፈረድባችኋልና፥ በምትሰፍሩበትም መስፈሪያ ይሰፈርባችኋል። በወንድምህም ዓይን

ያለውን ጉድፍ ስለምን ታያለህ፥ በዓይንህ ግን ያለውን ምሰሶ ስለ ምን አትመለከትም?  ወይም

ወንድምህን፡— ከዓይንህ ጉድፍ ላውጣ ፍቀድልኝ፡ እንዴትስ ትለዋለህ?  እነሆም፥ በዓይንህ ምሰሶ

አለ። አንተ ግብዝ፥ አስቀድመህ ከዓይንህ ምሰሶውን አውጣ፥ ከዚያም በኋላ ከወንድምህ ዓይን

ጉድፉን ታወጣ ዘንድ አጥርተህ ታያለህ። አንድን ሰው ባገኘሁ ጊዜ እና ስለ እሱ የሚረብሸኝ ነገር

ሲኖር፣ ጌታ ሊያሳየኝ የሚፈልገው ሌላ የልቤ ቁስል ሊሆን ስለሚችል፣ ምክንያቱ ምን እንደሆነ

እግዚአብሔርን አብን መጠየቅን ተምሬአለሁ።



                                                

                                 10  መልካም     አርብ  

 ኢየሱስ የመጨረሻውን የፋሲካን እራት ከደቀ መዛሙርቱ ጋር ባከበረበት እና በመስቀል ላይ ስለ

ኃጢአታችን መሞቱን እንደ ዕለተ ሰንበት በየአመቱ ቅዱስ ሐሙስ እና መልካም አርብ እናከብራለን።

ኢየሱስና ደቀ መዛሙርቱ እስራኤል ከግብፅ ባርነት ነፃ መውጣታቸውን ነውር የሌለበትን ፍጹም በግ

መሥዋዕት በማድረግ ደሙንም በቤታቸው መቃን ላይ በመክተት ነፃ መውጣታቸውን አከበሩ።  ነገር ግን

ኢየሱስ ያተኮረው በአባቱ የፍጻሜ ዘመን፣ እርሱ አሁን ያ ምንም እንከን የሌለበት ፍጹም የእግዚአብሔር

በግ እንደሆነ፣ የአለምን ህዝቦች ሁሉ ከባሪያ ነጂ ሰይጣን ባርነት ነፃ እንዲወጡ  ነው።  ለዚህም ኢየሱስ አሁን

ነፍሱን ስለ ሁላችን አሳልፎ እንዲሰጥ ይጠይቃል።  በሚቀጥሉት 24  ሰዓታት ውስጥ አባቱ ይህን ስቃይ

እንዲያልፍ ስለሚፈልገው በዚህ ጊዜ በጣም ስሜታዊ ነው።  ነገር ግን ደቀ መዛሙርቱ ረቢቸው ምን

ሊያደርግ እንዳለው ገና አልተረዱም እና አሁንም አብረውት በሰማይ በኢየሱስ ቀኝ የሚቀመጠው ማን

እንደሆነ ስለሚለው ነገር እየተዋጉ ነበር።  ማንም የዚህን ሰደር ተሳታፊዎች እግር ማጠብ አይፈልግም።

ኢየሱስ “በእግዚአብሔር መንግሥት ከሁሉ የሚበልጠው የሁሉም አገልጋይ ነው” በማለት አንድ

ተጨማሪ ትምህርት በማስተማር ይህን ተግባር ማከናወን ይኖርበታል።  እና አሁን የመጨረሻውን እራት

ጨርሰዋል እና ኢየሱስ “ኑ እንሂድ” አላቸው።  የቄድሮንን ሸለቆ ከደብረ ዘይት ተራራ በታች ካለው

የጌቴሴማኒ አትክልት ጋር ማየት ከሚችልበት በላይኛው ክፍል በላይ ባለው ጣሪያ ላይ ይሄዳል።  ጌታችን

ከደቀ መዛሙርቱ ጋር ብዙ ጊዜ ይሰበሰብ ነበር።  ይሁዳ ለጥቂት የብር ሳንቲሞች አሳልፎ ሊሰጠው በሄደበት

ወቅት የኢየሱስ ሥቃይ እየጠነከረ ነበር።  ዓይኖቹን ወደ ሰማይ አንሥቶ ሲገረም መገመት እችላለሁ፡-

“በትንቢት እንደተነገረው ይሁዳ አሳልፎ እየሰጠኝ ነው፣ ሌሎቹም ሁሉ በቅርቡ ይበተናሉ፣ ስምዖን

ጴጥሮስም እንደማያውቀኝ ይክዳል?  ምሥራቹን ለመስበክ ለሦስት ዓመታት አዘጋጅቻቸዋለሁ፤ ሆኖም

ሁሉም እየሸሹ ነው።  አባት ሆይ፥ መንግሥትህ አሁን ምን ይሆናል?"

 የዚህን ጊዜ ተለዋዋጭነት እንረዳለን?   ኢየሱስ የሁላችንን ኃጢያት በራሱ ላይ ለመውሰድ እና የሞት

ፍርድን ለመክፈል እየተዘጋጀ ነው፣ነገር ግን የተመቻቸን ህይወታችንን ለማዳን አሁንም ከእርሱ እየሸሸን

ነው።  ነገ መልካም አርብ ይሆንልናል ግን ለኢየሱስ መልካም አርብ ይሆንልን?



 አሻቅቦ ሲመለከት በላይኛው ክፍል ላይ ከፀሐይ የሚወጣን ጥላ የሚሠራውን የወይኑን ወይን ከላይ አየ፣

እና ከዚያም ከደቀ መዛሙርቱ ጋር የስንብት ንግግሩን ጀመረ፡- “እውነተኛ የወይን ግንድ እኔ ነኝ፤ ገበሬውም

አባቴ ነው።ፍሬ የማያፈራውን በእኔ ያለውን ቅርንጫፍ ሁሉ ያስወግደዋል፤ ፍሬ የሚያፈራውንም ሁሉ

አብዝቶ እንዲያፈራ ያጠራዋል።እናንተ ስለ ነገርኋችሁ ቃል አሁን ንጹሐን ናችሁ፤በእኔ ኑሩ እኔም በእናንተ።

ቅርንጫፍ በወይኑ ግንድ ባይኖር ከራሱ ፍሬ ሊያፈራ እንዳይቻለው፥ እንዲሁ እናንተ ደግሞ በእኔ ባትኖሩ

አትችሉም።እኔ የወይን ግንድ ነኝ እናንተም ቅርንጫፎች ናችሁ። ያለ እኔ ምንም ልታደርጉ አትችሉምና በእኔ

የሚኖር እኔም በእርሱ፥ እርሱ ብዙ ፍሬ ያፈራል"አላቸው ። (  ዮሐንስ 15: 1-5 )  ከጥቂት ሳምንታት በኋላ

ኢየሱስ ደቀ መዛሙርቱ ምንም ሳያስቀሩ ሌሊቱን ሙሉ በገሊላ ባሕር ውስጥ ዓሣ ሲያጠምዱ ይህን ሐቅ

ይበልጥ ግልጽ አድርጓል።  ኢየሱስ ያለ እሱ ምንም ነገር በተሳካ ሁኔታ ማከናወን እንደማንችል በማሳየት

ብዙ ዓሣ ሰጣቸው።

 ፍሬ የሌላቸው ቅርንጫፎች ይቋረጣሉ፤ በተጨማሪም “ስለ ነገርኋችሁ ቃል አሁን ንጹሐን ናችሁ”

ብሏል።  ለምን እንዲህ ይላል;:  ከቅርንጫፎች መቁረጥ ጋር የተገናኘ አይመስልም። አየህ፣ ብዙ ፍሬ

ለማፍራት ስለ መግረዝ ሲናገር፣ የልባችንን ቁስል ስለመፈወስ ተናገረ።  እንደዚህ ያሉ ቁስሎች በእኛ ውስጥ

ለሚኖረው የመንፈስ ቅዱስን ነፃ ሥራ እንቅፋት ይሆናሉ።  ብዙ ቁስሎች በተፈወሱ መጠን ለኢየሱስ

መንግሥት የበለጠ ፍሬያማ እንሆናለን።

 አይሁድም እሱን ለመያዝ ከመቅደስ ጠባቂዎች ጋር ወደሚገናኘው በጌቴሴማኒ የአትክልት ስፍራ

ወደሚወደው መሰብሰቢያ ቁልቁል ሲሄዱ፣ ኢየሱስ ወደ እሱ እንዲቀርቡ ከመቼውም ጊዜ በበለጠ ግልጽ

በሆነ መንገድ ከሰዎቹ ጋር ተነጋገረ።  አንድ ጊዜ ሄዶአልና፤ አሁንም በግልጽ ይናገራሉ፡— "እነሆ፥ አሁን

በግልጥ ትናገራለህ፥ ሁሉንም ነገር እንደምታውቅ አሁን እናውቃለን።  ከእግዚአብሔር ዘንድ እንደ መጣህ

በዚህ እናውቃለን።"

 እናም አንድ ጊዜ በጌቴሴማኒ የአትክልት ስፍራ ውስጥ፣ ሦስቱን በጣም የታመኑ ደቀ መዛሙርቱን እንኳን

ትቶ ለመጨረሻ ጊዜ ከአባቱ ጋር ለመማፀን ኢየሱስ እንዲህ አላቸው፡- “ነፍሴ እስከ ሞት ድረስ እጅግ አዘነች፤

በዚህ ቆዩ ከእኔም ጋር ትጉ፡"  አላቸው፣ እና  ጥቂት እርምጃ ወደ ፊት እየሄደ ተንበርክኮ፡- “አባ፣ በአንተ ዘንድ

ሁሉ ይቻላል፣ እባክህ ይህን ጽዋ ከእኔ ውሰድ፣ ነገር ግን የእኔ ፈቃድ አይሁን የአንተ ይሁን እንጂ” በማለት

ተማጸነ።  እና በሚያስፈራው ስቃዩ ደም እንኳን ላብ ቢያልበውም ነፍሱን ለእኛ ለበጎቹ አሳልፎ ለመስጠት



በመምረጥ ለአባቱ ታዝዋል።  እና የቅርብ ደቀ መዛሙርቱ ብቻ ተኝተዋል።  ይህ የኢየሱስ መልካም አርብ

ነው?   ኢየሱስ በአሰቃቂ ስቃይ ውስጥ እያለ እራሱን ለአባቱ በመታዘዝ እራሱን መስዋእት ለማድረግ

እንደመረጠ መገመት አያቅትም።  በመጨረሻ ለአባታችን ለአምላካችን ለኢየሱስ እና ለእኛም “ተፈጸመ”

ብሎ ከጮኸ በኋላ መልካም አርብ ሆነ እና በአባቱ ታምኖ መንፈሱን ለእርሱ ሰጠ።  በዚህ ጊዜም ቢሆን

አባቱን ታዝዞ ነበር፣ እና እኛን ከእሱ እና ከአባታችን ከእግዚአብሔር ጋር ለማስታረቅ ስራውን አጠናቀቀ።

ማናችንም ብንሆን አባታችንን ይህን ያህል ለማመን ዝግጁ ነን?

 በትንሣኤ ጧት ኢየሱስ ከሞት ተነስቷል፣ ስለዚህም ከእርሱ ጋር ከሞት እንነሳለን።  አዎን፣ የትንሳኤ ጥዋትን

ማክበር እንወዳለን፣ ግን ከተጠራን ኢየሱስን መልካም አርብን ለመስጠት ፍቃደኞች ነን?  እኛ ራሳችንን

በመካድ እና መስቀላችንን በማንሳት በእርሱ ለመኖራችን ፍቃደኞች ነን ልክ እንደ እሱ የራሱን ፍላጎት ክዶ

በመልካም አርብ መስቀሉን ለአባቱ በመታዘዝ?   ስለዚህ ለአባቱ ክብር ብዙ ፍሬ አፍርቷል፣ እና እኛም

ለኢየሱስ እና ለአባታችን ክብር ብዙ ፍሬ ማፍራት እንችላለን።  ጳውሎስ በገላትያ 4:19 ላይ “ልጆቼ ሆይ፥

ክርስቶስ በእናንተ እስኪሣል ድረስ ዳግመኛ ስለ እናንተ ምጥ ይዞኛል።"ብሎ እንደጻፈው ኢየሱስ ክርስቶስ

በእኛ እንዲሠራ በእርግጥ እንፈልጋለንን?

 መልካም አርብ በኢየሱስ ሕይወት ውስጥ በጣም የማይረሳ ቀን ነበር፣ እና እሱ በእኛ ውስጥ በተፈጠረው

መጠን እንዲሁ በህይወታችን ውስጥ አስደሳች ይሆናል።  ነፍስህን ለእርሱ አሳልፈህ መስጠት እንድትፈልግ

በልብህ ውስጥ ብዙ ፍቅር እንዲያደርግ ለምነው።  በማቴዎስ 5:3 ላይ “በመንፈሳዊ አብዝተው የሚለምኑ

ብፁዓን ናቸው፣ በመንግሥተ ሰማያትም ይገዛሉ” የሚለውን የኢየሱስን ቃል የተረጎምኩት እንዲህ ነው።



                                                                  11 የፈውስ     ጸሎት  

አባታችን ሁል ጊዜ ከልባቸው ሽተው ለሚፀልዩ ሰዎች  ወደ ሚመልሰው ጸሎት ከማምራታችን በፊት፣

እግዚአብሔር የብዙ ሰዎችን ጸሎት እንዴት እንደመለሰ ጥቂት ምሳሌዎችን ልስጥህ ወደድኩ።

 አንድ ደግ ወጣት ለሁለተኛ ጊዜ አምስት አመት ታስሯል እና ወላጆቹ ተስፋ ቆርጠውበታል። ቤተ

ክርስቲያናቸው ከከባድ ኃጢአት በኋላ መጠመቅ እንዳለብን ታምናለች ነገር ግን እርሱን እንደገና

እንደማታጠምቀው ነው።  የእስረኞችን ቡድን እየመራሁ በፀሎት አብን እግዚአብሔር

እንዲገልጥላቸው እየጠየኩ እና የሚያሠቃየውን የልባቸውን ቁስል እንዲፈውስላቸው በጸሎት

ስጠይቅ፣ ይህ ሰው ተስፋ ስለቆረጡበት ቤተሰቦቹ እና ባለፉት አምስት ዓመታት ወደ እርሱ

ስላልጎበኙት በወላጆቹ ላይ ያለውን ምሬት ያስታውስ ነበር። እግዚአብሔር የሚወዳቸውን

ወላጆቹን መጥላት ስለጀመረ ይቅርታ እንዲሰጠውና በእነርሱ ላይ ያለውን ምሬት ከልቡ

እንዲያስወግድለት አሁን እግዚአብሔርን ጠየቀ።  በማግስቱ ከጠዋቱ 9፡00  ሰዓት ላይ ሊጎበኙት

መጡ።

 እ.ኤ.አ.  በ 2013  በዛምቢያ ሳምፊያ እስር ቤት ለሦስት ቀናት አገልግያለሁ፣ ትምህርቶቹን በፈውስ

ጸሎታችን ዘግቼ ነበር፣ በመቀጠልም ሠላሳ ሦስት ወንዶች እና አምስት ሴቶች ከእስር ቤቱ ቅጥር

ውጭ ጥልቀት በሌለው ገንዳ ውስጥ ተጠመቁ።  በዚያም ሁለት ጊዜ አንድ ሰው ከተጠመቀ በኋላ

ከጉልበቱ በተነሣ ጊዜ በአይን የማይታይ እጅ ራሱን ከውኃው በታች ገፋው እና እየሰጠመ እያለ

በእጆቹና በእግሮቹ ውሀውን መግረፍ ጀመረ።  ሌሎች እስረኞችም ፈጥነው ገብተው ይህን ሰው

በደረቅ መሬት ላይ አስቀመጡት፤ ደህና እስኪሆን ድረስም ለተወሰነ ጊዜ በስቃይ ሲታገሉ ቆዩ።

ከሁለት ቀናት በኋላ እነዚህ ሰዎች ወደ እስር ቤቱ ቄስ መኮንን ተሰብስበው "ሕይወት እንደዚህ

አስደሳች እና ሰላማዊ እንደሚሆን አናውቅም" ብለው ነገሩት። 

 እ.ኤ.አ. በ 2011 እና 2012 በሉሳካ፣ ዛምቢያ በትልቅ የማዕከላዊ እስረኛ እስር ቤት ውስጥ ሁሉንም

ክፍት የእስር ቤት ጓሮ እስረኞችን ለእግዚአብሔር በሚያስደንቅ አምልኮ ሲመራ የማውቀው በጣም

የተቀባ ወንጌላዊ ነበር።  እ.ኤ.አ. በ 2014 በከባድ የጉልበት ሥራ አሥራ አምስት ዓመት ተፈርዶበት

በታጠቁ የዘረፋ ወንጀል ላይ ተከሶ በመካከለኛ የጸጥታ እስር ቤት ውስጥ አገኘሁት።  ወንጀሉን



እንዳልሰራ እና በስህተት እንደተፈረደበት እርግጠኛ ነበር።  ሆኖም ለአራት ዓመታት በእስር ቤት

ውስጥ በማገልገል አባቱን እግዚአብሔርን አከበረ።  ታዳጊ ወጣቶች ባሉበት ክፍል ውስጥ የበላይ

ተመልካች እና አባት የመሆን ኃላፊነት በቅርቡ ተሰጥቶት ነበር።

       ለሦስት ቀናት በቆየው ሴሚናር ወደ ትምህርቴ መጣ እና በመጨረሻው ቀን፣ ስለ "ዲሶሼቲብ አይደንቲቲ

ዲስኦርደር"  ችግሮች ማካፈል ስጀምር፣ እግዚአብሔር ትላንት ማታ ስላደረገልለት ነገር መጀመሪያ

ምስክርነቱን ማካፈል ይችል እንደሆነ ጠየቀ።  ቀደም ሲል እስረኞች በልባቸው ውስጥ ያለውን ቁስል

እንዲፈውስላቸው ወደ አምላክ በመጸለይ እረዳሁአቸው ነበር እና አሁን ደግሞ እርሱ አምላክ ያደረገለትን

ነገረን።

      

       በአለም አቀፍ ደረጃ ታዋቂ የወንጌል ሰባኪ  እና የቤተክርስቲያን ጳጳስ ሆኖ አገልግሏል። በ 1983 ዓ.ም

አባቱ በመሞታቸው ምክንያት ወደ ሀገር ቤት ተጠርቷ ነበር ። በትልቅ የጎሳ ቦታ ላይ ንጉስ ወይም

ፓራሜንት አለቃ በግዛቱ ስር ነበሩ  እንደ የበኩር ልጅ እራሱን እንደ አዲስ ንጉስ ሆኖ እንዲሾም ባህላዊ

ስርዓትን በመከተል ፈቀደ። ከዚያ የሥርዓት የመጫኛ ቀን ጀምሮ በየዘመኑ ማታ “በአባቱ መንፈስ”

ይሰቃይ ነበር።  እነዚያን ሁሉ ዓመታት አባቱን ስለጠላው ትላንትና እግዚአብሔርን ይቅር እንዲለው ጠይቆት

ነበር፣ እና ትናንት ማታ ደግሞ ያ ኃይለኛ የማሰቃያ መንፈስ በሌለበት ለመጀመሪያ ጊዜ መንፈሳዊ ነፃ ሰው

ነበር።  በአብዛኛዎቹ የምሥክሮቹ ጊዜ በመፈታቱ እና አዲስ ሰላም በማግኘቱ ምክንያት ምስጋና እያቀረበ

ከቁጥጥር ውጭ በሆነ ሁኔታ እያለቀሰ ነበር፣።  ይህ እርኩስ መንፈስ ተመልሶ እንዳልመጣ ለማወቅ በ 2018

መጨረሻ በሉሳካ እንደገና አገኘሁት።

• እ.ኤ.አ.  በ 2015  ከአንድ ቀኑ የትምህርት ጊዜ በሆላ በሉካስ ከሚገኘው ከካምዋላ እስር ቤት

እየወጣሁ ሳለ አንድ ረጋ ያሉ አዛውንት ወደኔ መጡ።ከዚህ በፊት በእስር ቤት ውስጥ በተለየ ክፍል ውስጥ

ላሉ ታዳጊ ወጣቶች አባት ሆኖ ለተወሰነ ጊዜ አውቀዋለሁ።  ለእሱ እንድጸልይ ጠየቀኝ ምክንያቱም አሁን

ለ 25  ዓመታት በእስር ላይ ስለነበረ ማንም ሊጠይቀው መጥቶ አያውቅም።  "በወላጆችህ እና በጓደኞችህ

ላይ በጣም የተናደድክ መሆን አለብህ አይደል?"  ስል ጠየቅኩት እና የመለሰው መልስ "አዎ በእርግጥ!"

ከዚያም ስለ ጉዳዩ ከእግዚአብሔር ጋር መነጋገር እንዳለበት ነገርኩት፣ እና የሚናገረውን አንዳንድ ቃላትን



ሰጠሁት እና በሁሉም ቦታ እንደማደርገው የልብ ቁስሉ እንዲፈወሰ ጸሎት አደረኩለት።  ለተወሰነ ጊዜ

ከሰማዩ አባቱ ጋር በትጋት ሲናገር አይቻለሁ፤ ከዚያም ጸሎቱን እንዲዘጋ ረዳሁት።  ከጥቂት ቀናት በኋላ

እንደገና እዚያው እስር ቤት ውስጥ ሳለሁ፣ በ 450 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ከምትገኘው ሊቪንግስቶን የቅርብ

ጓደኛውን ለመፈወስ በጸለየ ማግስት ከሰአት በኋላ በ 16፡00 ሰዓት እንደጎበኘው ነገረኝ።

 አምላካችን እጅግ በጣም ህያው ነው: አይተኛም: ወይም ርቆን አይሄድም ወይም ከፈጠረን በኋላ ለራሳችን

አይተወንም። በተለይ ለራሱ ደስታና ደስታ ከፈጠረን ለምን እንዲህ ያደርጋል።  እርሱ ግን እንደ ትንሽ ልጅ

ወደ እርሱ እንድንመጣ እየጠበቀን ነው:  እርሱን በመውደድ እና በሙሉ ልባችን እናምነዋለን።  ምንም

እንኳን ረጅም ሂደት ቢሆንም አንድ እርምጃ ልባችሁን እንዲፈውስ በመፍቀድ በዚህ ወደ እርሱ በመቅረብ

ሂደት ውስጥ እንዲረዳችሁ ልትጠይቁት ትችላላችሁ?

 በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ላይ በምናገርበት ቦታ ሁሉ ሰዎችን የምመራውን ጸሎት ተከተል፣ እና አባታችሁ አምላክ

ደግሞ በልባችሁ ውስጥ ተአምር ያደርጋል።  ቃላቶቹ ግን አስማታዊ አይደሉም ፣ ይህ በእናንተና በሰማዩ

አባታችሁ መካከል ያለ የግል ጸሎት ነው።  ከልባችሁ እስካልተናገራችሁ ድረስ ከእኔ በኋላ አትድገሙ።

እንግዲያው፣ ከወደዳችሁት ለማየት በመጀመሪያ በሚከተለው ጸሎት አንብቡ።  ስትጸልይ ደግሞ ከውስጥህ

እንዲመጣ ጮክ ብለህ አድርግ።  አባታችን እግዚአብሔር ይባርክህ።  እግዚአብሔር በጣም የሚያሠቃይ

ትዝታ ከሰጠህ ደግመህ አታፍነው ነገር ግን ይህን ለማድረግ ቢከብድም የሆነውን ነገር አሁን በዝርዝር

ለእግዚአብሔር ንገረው። ያ የቆሰለው የእናንተ ክፍል ከእግዚአብሔር ጋር መታረቅ የሚያስፈልገዋል።

 “እግዚአብሔር አባት ሆይ፣ አሁን ወደ አንተ እመጣ ዘንድ ለበደሌ ዋጋ እንዲከፍል አንድ ልጅህን ስለሰጠኸኝ

በጣም ስለወደድከኝ አመሰግንሃለሁ።  እንደወደድከኝ ሁሉ አንተን መውደድ እፈልጋለሁ ነገር ግን በልቤ

ውስጥ የተደበቀ ምሬት ካለበት ሁሉ በጣም ከባድ ነው።  እባክህ ወደ አንተ እንዳልቀርብ የሚከለክለኝን

የልቤ ቁስል እንዳስወግድ ትረዳኛለህ?   በጣም ብዙ ጊዜ፣ ተጎዳሁ እና ይቅር ያልኳቸው እና ሁሉንም

የረሳሁትን ሰዎች ላይ ተማርሬ ነበር።  አሁን እባክህ በጣም ከተጎዳሁበት ጊዜ ጀምሮ በልቤ ውስጥ ያለውን

መራራ ሥቃይ አሳየኝ?



 አሁን ዝም በሉና እግዚአብሔርንና ልባችሁን አድምጡ።  እና የሚያም ትዝታ ከመጣቦት :በጣም የሚያም

ከሆነ አትደብቁት :  በመጨረሻ በእግዚአብሔር ፊት መፍታት አለባችሁ።

 የሆነውን ለአባታችሁ ንገሩ;  እርሱ የሚያሳምም ቢሆንም የሚያስታውስህን ዝርዝር ነገር አታስቀር።  እና

“ለምን እንዲህ መራራ እንደሆንኩ አይገባህም?”  ብለህ ጠይቀው።  እሱ ተረድቶ ከእርስዎ ጋር ብዙ ጊዜ

ያለቅሳል። ከእሱ ጋር ለመነጋገር የሚፈልጉትን ያህል ጊዜ ይውሰዱ።

 ከዚያም ለአምስት ደቂቃ ያህል ወይም የግል ጸሎቶች እንዲያልቁ ከጠበቅኩ በኋላ አብሬ በመጸለይ

እዘጋለሁ፡-

 “አባት ሆይ ስለሰማኸኝ እና ለዚህ የሚያሠቃይ ትዝታ አመሰግናለው።   እናም ለረጅም ጊዜ ከ  ….  (ስሙን

እዚህ ይሙሉ)  ጋር መራራ ሆኜ ስለቀረሁ አሁን በጣም አዝኛለሁ። እንዴት ልጠላው እችላለው… አንተ

እሱን/እሷን እንደ አንተ እኔን እንደምትወደኝ እሱንም በጣም ስትወደው?  አዝናለሁ። አሁን እኔ የእሱ ሰለባ

እንደሆንኩ ተረድቻለሁ ምክንያቱም እሱ ደግሞ ተመሳሳይ ዓይነት ውድቀት:   በደል:  ምህረትህን

እንደምፈልግ ለእርሱ/ሷ ልራራለት ይገባ ነበር።  እባክህ ይቅር በለኝ እና ኢየሱስ ሆይ እባክህ ይህን ምሬት

ከልቤ አስወግደህ መጥተህ በልቤ ኑር?   ከእንግዲህ ምሬት አልፈልግም።  አሁን እሱን እንደወደድከው

እርዳኝ;  እባካችሁ ትባርካላችሁ… እንዲሁም እሱ/ እሷም ምህረትህን እንደሚያስፈልጋቸው?  አባት ሆይ፣

ያለኝን ያሰብኩትን መብት በሙሉ ልተወው፣ እና አንተ ብቻ ጻድቅ ዳኛ ሁን።  ስለተቀበልከኝ እና ከዚህ

ምሬት ስላዳነኝ ስለ ፍቅርህ አባት ሆይ አመሰግናለሁ።  አሜን”

 ለትልቅ ቁስል ፈውስ የአንድ ጊዜ ጸሎት ሙሉ በሙሉ ላይመጣ ይችላል;:  አስፈላጊ ከሆነ ፈውሱ

እስኪጠናቀቅ ድረስ አንድ ጊዜ ወይም ጥቂት ጊዜ ይድገሙት። 

 ሁላችንም ይቅር ባለማለት በራሳችን ዙሪያ ግድግዳ እንደገነባን፣ አንድ ጡብ በአንድ ጊዜ ሰዎችን

ከአስተማማኝ ቦታ ለመጠበቅ፣ ያ ግንብ ከአምላካችን ይለየናል።  ስለዚህ አሁን ፈውስ፣ መቀደስ፣ አንድ

እርምጃ በአንድ ጊዜ፣ አንድ ጡብ በአንድ ጊዜ ማግኘት አለብን።  መለቀቅ በተሰማህ ቁጥር ሸክም ከትከሻህ



ላይ እንደወረደ ያህል ቀላል ይሰማሃል።  ኢየሱስ “ቀንበሬ ልዝዝብ ነው፤ ሸክሜም ቀላል ነው” ያለው ለዚህ

ነው።

 ጽኑ ከሆንክ ተስፋ አትቁረጥ፣ እግዚአብሔር ብዙ የሚያሠቃዩ ቁስሎችን እንዲፈውስ ከፈቀድክ በኋላ ጊዜው

ይመጣል፣ ያ ግድግዳ በድንገት መፍረስ ይጀምራል።  ይህ ማለት አሁን ፍጹም ቅዱሳን ናችሁ ማለት

አይደለም።  ይህ ለእኛ  ዘላለማዊ አይደለም፤ ነገር ግን ያ በሚሆንበት ጊዜ ወደ እግዚአብሔር መቅረብ፣

በመንፈሳዊ የበለጠ የበሰለ የእግዚአብሔር ልጅ ወይም ሴት ልጅ ለመሆን በጣም ቀላል ይሆናል።  ጳውሎስ

ስለዚህ ጉዳይ በሮሜ 8፡14  ላይ “በእግዚአብሔር መንፈስ የሚመሩ ሁሉ እነዚህ የእግዚአብሔር ልጆች

ናቸው” ሲል ጽፏል።  እሱ እንዲመራህ መፍቀድን ተማር፣ ለእኛ የሚጠቅመንን በጣም ያውቃል።  ዳግመኛ

በራስህ በመሄድ ምንም ነገር አታድርግ፤ ነገር ግን የሰማዩ አባታችሁ ሁልጊዜ ይምራችሁና ሁሉንም ነገር

ከእናንተ ጋር ያድርግ።
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